
ความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กล่าวถึงความเป็นนานาชาติหรือความเป็นสากลของจุฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยได้นำมากล่าวไว้ในบทที่ผ่านมาและจากการลังเคราะห์กรอบแนวคิด 
และความหมายต่าง  ๆที่เกี่ยวกับความเป็นนานาชาติข้างต้นแล้ว ทำให้สามารถสรุปกรอบแนวคิด 
ของความเป็นนานาชาติได้หลายประการ ดังน้ีคือ

ความเป็นนานาชาติในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง กระบวนการปรบตัว หรือสนอง 
ตอบต่ออิทธิพลของนานาประเทศในทางวิชาการในรูปแบบต่าง  ๆ หรือการมีกิจกรรมความร่วมมือ 
ทางวิชาการในลักษณะหนึ่งลักษณะใด หรือหลายลักษณะระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ 
นานาประเทศต่อไปนี้ 1 ) การมีกิจกรรมจัดหลักสูตรการเรียนการลอนให้สอดคล้องกับนานา
ประเทศ 2) การรับหรือแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างกัน 3) การรับหรือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือสนับสนุนทางการวิจัย วิชาการ หรือทาง 
เทคนิคระหว่างกัน 4) การรับหรือแลกเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างกัน และ 5) 
การวางนโยบายหรือมาตรการต่าง  ๆ ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลของการพัฒนาขึ้นซึ่งจากคำจำกัดความ 
หรือกรอบแนวคิดข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจะได้นำมาใช้เป็นกรอบในการวิจัยถึงความเป็นนานาชาติของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในบทน้ีดังจะได้กล่าวต่อไป

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ :
พื้นฐานที่เรีเอมโยงฟูความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความลัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศ ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญอันหนึ่งที่เชื่อม 
โยงกับความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่พอสมควร เน่ืองจากการมีความ
ลัมพันธ์กับต่างประเทศนั้น นอกจากจะล่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในด้านต่าง  ๆ แล้ว 
อีกด้านหนึ่งการมีความลัมพันธ์กับต่างประเทศยังล่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาด้วย 
เช่นกัน ซึ่งรวมถึงการมีล่วนผลักดันให้ประเทศไทยได้ประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น
ด้วย ซึ่งการมีมหาวิทยาลัยขึ้นในประเทศนั้น ในทางหนึ่งย่อมหมายถึง การเปิดให้ประเทศได้!บ 
ความเป็นนานาชาติขึ้นแล้วเช่นกัน
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ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดความสัมพันธ์กับนานาประเทศมาข้านานแล้ว ท้ังท่ี 
เป็นความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครอง ฯลฯ นับ 
ตั้งแต่ในหลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา ด้วยความที่สังคมไทยเป็นสังคมเปิด เป็นสังคมที่มืการส่ง 
เลริมการมีปฏิสัมพันธ์กับต่างสังคมตลอดมา ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสเป็นทั้งประเทศผู้ช่วย
เหลือ ประเทศผู้รับความช่วยเหลือ ประเทศผู้ร่วมมือกับประเทศต่าง  ๆทั้งในภูมิภาค และนอกภูมิ 
ภาคเรอยมา จนเมื่อมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ การมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานา
ประเทศก็มีความชัดเจนมากขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ส่งผลถึงการพัฒนาตามมามาก 
มายหลายประการ

ในสมัยรัตนโกสินทร์นั้น รัชสมัยที่ไทยเริ่มขยายความสัมพันธ์กับต่างประเทศมาก 
เกิดขึ้นตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับตั้งแต่ที่ได้เสด็จขึ้นครองราช 
ลมปติเมื่อ พ.ศ.2394 (ค.ศ.1851) แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศก็ยิ่งก้าวหน้า 
ขึ้นมาก เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่า “ถึงเวลาแล้วที่ประเทศ 
ไทยจะต้องยอมเปิดสัมพันธภาพกับประเทศตะวันตกโดยทำสนธิสัญญาในลักษณะใหม่และปรับ 
ปรุงบ้านเมืองให้ก้าวหน้าเยี่ยงอารยประเทศ" (เพ็ญศรี ดุก, 2542:4) นโยบายดังกล่าวของ
พระองค์ทำให้ไทยต้องเปิดประเทศอย่างเป็นกิจลักษณะ มีการค้าขายกับยุโรปมากขึ้นและส่ง
เสริมให้ไทยได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันตก อีกทั้งพระองค์เองก็ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ริ 
เริ่มและวางรากฐานการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามแบบอารยประเทศด้วย ซึงภายหลัง 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 5) ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อมาก็ทรงสืบ 
ทอดนโยบายปฏิรูปประเทศต่อจากพระองค์ โดยการปรับปรุงประเทศในด้านต่าง  ๆ ให้เป็นที่ยอม 
รับของประเทศตะวันตก (เพ็ญศรี ดุ๊ก, 2542:9)

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มการสร้างความสัมพันธ์กับนานา 
ประเทศโดยการเสด็จประพาสต่างประเทศ เพื่อจะทรงศึกษาถึงความเจริญก้าวหน้าของนานา
ประเทศเพื่อนำมาใช้ในการปฏิรูปและบริหารประเทศในด้านต่าง  ๆ ทรงเริ่มจากการเสด็จฯไปยัง 
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก่อน เช่น สิงคโปร์ ป็ตตาเวีย สมารัง จากนั้นจึงเสด็จฯไปถึงอินเดีย 
โดยผ่านทางสิงคโปร์ ปีนัง ร่างกุ้ง และกัลกัตตา ดังข้อความที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยว 
กับพระราชดำริดังกล่าว ความตอนหน่ึงว่า

“ทรงพระราชqตสาหะเสด็จพระราชดำเน ินกลางทะเลฝาคลื่นฝาลมไป 
ประพาศเมืองต่างประเทศ เพราะจะได้ทรงทอดพระเนตรบ้านเมือง
และการธรรมเนียมต่าง ๆ ล ื่งใดดีจะได้เป ็นแบบอย่างแก่บ ้านเมือง
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ในปี พ.ศ.2415 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ กลับจากการ 
ประพาสอินเดียแล้วทรงจ้างครูสอนภาษาอังกฤษเข้ามาพร้อมกับโปรดฯให้ตั้งโรงเรียนหลวงใช้สอน 
ภาษาอังกฤษขึ้น ซึ่งนับเป็นรากฐานในการเตรียมคนเพื่อล่งไปเรียนในยุโรปในฐานะนักเรียน
หลวงเป็นครั้งแรก (สุมน อมรวิวัฒน์, สวัสดิ้จงกล และ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2541:50)

หลังจากนั้นความลัมพันธ์ระหว่างไทยกับนานาประเทศก็ยังมีความก้าวหน้าและ 
ขยายตัวออกไปเรื่อย  ๆ ด้วย พระบรมราโซบายท่ีเน้นการนำ •‘ตัวอย่างในการพัฒนาบ้านเมือง” 
จากที่ทรงพบในหลายๆประเทศมาปรับใช้ดังกล่าวแล้ว ในช้วงปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงหันไปใช้นโยบาย “การเริ่มปรับตัวและท่าทีให้เข้ากับ
ประเทศมหาอำนาจ และการทำให้เมืองไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ” เพ่ือให้ฐานะของ
ประเทศไทยเป็นที่รับรองในวงการระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จ
ประพาสประเทศต่าง  ๆ อีก ด้วยทรงมุ่งหวังจะทำให้มหาอำนาจยอมรับฐานะของไทยและทำให้ 
ไทยได้รับสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่น  ๆ ในลังคมนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากจุดมุ่งหมาย 3
ประการในการสเด็จประพาสต่างประเทศของพระองค์ดังนี้

ป ร ะ ก า ร แ ร ก  เพื่อทำให้ประเทศไทย เป็นที่รู้จักของประเทศต่าง  ๆ ในยุโรปและ 
เพื่อล่งเสริมลัมพันธไมตรีกับประเทศตะวันตก ซึ่งอาจจะยังประโยชน์ทางการเมืองให้แก1ประเทศ 
ไทยในอนาคต

ป ร ะ ก า ร ท ี่ส อ ง  เพื่อทอดพระเนตรการบริหารประเทศ การศึกษา การทหารและ 
การศาลเพื่อนำมาปรับปรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

ป ร ะ ก า ร ท ี่ส า ม  เพื่อจะทรงถือโอกาสนี้แก้ปัญหาและผ่อนคลายความตึงเครียด
ทางการเมือง (เพ็ญศรี ดุก, 2542:141)

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ 
หัวหลังจากได้เสด็จประพาสนานาประเทศนั้นมือยู่หลายประการ ซึ่งล้วนแต่เกิดจากการขยาย
ความลัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งสิ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว๗น การล่งเสริมให้มืการค้าขาย 
กับซาวต่างประเทศเพิ่มขึ้น การโปรดฯให้ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแก่ลูกหลานของขุนนาง ข้า 
ราชการ คฤหบดี การปฏิรูปทางเศรษฐกิจการคลัง การจัดตั้งกระทรวงและการปฏิรูปการบริหาร 
ราชการแผ่นดินให้เป็นแบบต่างประเทศ การต้ัง “เคาน์อิลออฟเสตด” (Council of State) หรือ
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สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน การให้ซาวต่างประเทศเข้ามาทำงานในตำแหน่งสำคัญ  ๆ เช่น 
มิสเตอร์รึเวต คาร์แนค (Rivett Carnac) ที่ปรึกษาการคลัง โรลัง ยัคมินลั (เจ้าพระยาอภัย 
ราชา) ที่ปรึกษาราชการทั่วไป เป็นต้น ซึ่งปรากฏว่า ในรัชสมัยของพระองค์นั้นมีชาวต่างประเทศ 
เข้ามารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก เช่น ในปีพ.ศ.2449นั้นมีถ ึง247 คน (ละออทอง 
อมรินทร์รัตน์, 2522 อ้างถึงใน ผุสดี ทิพทัส, 2541:4) หรือจากหนังสือของกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง “พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวภับภารกิจของกระทรวง 
มหาดไทย เล่ม 1 ข้อ 17 ว่าด้วยการจ้างที่ปรึกษา ได้ระบุรายชื่อที่ปรึกษาชาวต่างประเทศไว้เป็น 
จำนวนถึง 14 คน (ดูในภาคผนวก ก)

ความสำคัญของการที่จะต้องอาศัยซาวต่างประเทศมาช่วยทำราชการในรัช
สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ทรงให้ความเห็นว่า  ในเมืองเราเวลา
น ี้ไม ่ข ัดสนอ ันใดย ิ่งกว ่าคน  เพราะเหตุข ัดสนเซ่นนี้จ ึงจำเป ็นต้องใช้ฝรั่งในที่ซ ึ่งคนเรายังม ีความ][
และความสามารถไม ่พอ.......คนเรามันไปไม่ไหวจริง ๆ ไม่ใช ่ไม ่ไหวด้วยกำลังวังชาฤาความคิด
ความสามารถ ไม่ไหวด้วยมันไม่มีความ][เสียเลย การที่เราใช้ฝรั่งน ั้นแปลว่า เราใช้ตำราสำเร็จ
คือ เอาท ี่เขาลองแลเห็นว่าค ืมาท ำท ีเด ียว ” (องค์การค้าของคุรุสภา, 2506:145)

ด้วยพระบรมราโชบายที่ชัดเจนที่ต้องการนำความเจริญจากต่างประเทศหลาย  ๆ
ด้านมาใข้ปรับปรุงประเทศในขณะเดียวภันก็ทรงมุ่งสร้างความยอม!บให้เกิดขึ้นแก่ประเทศไทยให้ 
มากขึ้นนั้น ทำให้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการครองสิริราชสมปติของพระบาทสมเด็จพระ 
จุลจอมเกล้าฯ นับเป็นช่วงสมัยของการ ‘'เจริญลัมพันธไมตรี” และ “การปฏิรูปลังคม” ที่ชัดเจน 
ที่สุดสมัยหนึ่ง

คุณประโยชน์อันสำคัญอย่างหนึ่งของการเลือกรับซาวต่างประเทศเข้ามาช่วยราช 
การในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกเหนือไปจากการขยายความ
ลัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เพิ่มพนขึ้นและการได้ “เห็น” วิธีการในการปฦป้ติงานตามแบบต่าง*  ̂ J1 « „ J  _ 1-ประเทศเป็นครังแรกแล้ว ยังเป็นโอกาสทีดีลำหรับประเทศไทยทจะได้ล่งนักเรียนไปเรียนต่อยัง
ต่างประเทศได้ด้วย เนื่องมาจากความราบรื่นเรียบร้อยของการอาศัยซาวต่างชาติเหล่านั้นในการ
ทำราชการ และความราบรื่นในลัมพันธไมตรีระหว่างประเทศเป็นประการสำคัญ เช่นในกรณีของ
พระยาชลยุทธ์โยธิน (กัปตันริเชอลิเยอ) ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ.2418 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราขลาลันพระราชทานไปยังพระ
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เจ้าคริสเตียนที่ 9 แห่งเดนมาร์ก เพื่อทรงขอความร่วมมือในการจัดส่งนักเรียนไปศึกษาต่อที่
ประเทศเดนมาร์ก ความว่า

“.... ด้วยกัปตันเอ^ปเลสลิช เดอริซลิว $ได้รบราชการของก?งสยาม
เป ็นพระชลqทธโยธินทร์น ั้น บัดนี้ได ้ลาไปเมืองเดนมารักคราวหนึ่ง
ก ?งสยามจึงถ ีอเอาโอกาสอันน ี้ ท ี่จะมีพระราชสาตัน%ลมๆยังก?ง
เดนมาร์กว่า กัปตันริชลิวนี้นได ้ทำราชการที่ว ิเศษนกในทางราชการ 
ก?งสยาม และทำให้ม ีเก ียรติยศของก?งเดนมารักที่ทรงแนะนำมานั้น 
ก?งสยามขอขอบพระบ ัยก?งเดนมาร ์กท ี่ให ้ก?งสยามได ้ย ืมช ุนนาง  
ฝายทหารอันประเสริฐy หนึ่ง กัปตันเดอริชลิวได้ร ับเอาญาติองค์หนึ่ง,
ของก?งสยามไปเรียนวิชาในเมืองเดนมาร์กสองนาย คือ หม่อม
ราชวงค์กลาง กับหม่อมราชวงค์พ ิน ในพระวรวงค์เธอ พระองค์เจ้า 
สายสนิทวงค่โ  แลก?งสยามกอว่าก?งเดนมาร์กจะโปรดในเวลาที่ควร
อใ?ญาตให้มืเกียรติเฝาก?งเดนมาร์กด้วย ”
(พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2426 อ้างถึงใน ศุกล 
รัตน์ ธาราจักดิ้, 2539:60)

จากข้อความในพระราชลาส์นข้างต้นทำให้ทราบว่ากัปตันริเซอสิเยอเป็นหนึ่งใน 
ซาวตะวันตกหลายคนที่มืล่วนช่วยเหลือในการจัดส่งนักเรียนไทยไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ
เดนมาร์ก เนื่องจากการพัฒนาประเทศในรัชสมัยพระบาทลมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำ
เป็นต้องอาจัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ที่มืความรู้ความสามารถในวิทยาการสมัยใหม่ ซึ่งหากจะ 
พึ่งพาอาจัยเพียงชาวต่างชาติที่ว่าจ้างเข้ามาปฎิปติราชการเท่านั้นก็คงจะไม่เพียงพอ พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดส่งพระบรมวงศานุวงจั และ 
นักเรียนไทยไปศึกษาดูงานในต่างประเทศด้วย ในการนี้การอาจัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ 
ดำเนินมาด้วยดีกับประเทศต่าง  ๆ เป็นเครื่องช่วยดำเนินพระบรมราโซบายการส่งนักเรียนไทยไป 
ศึกษานั้นจึงถือเป็นกลไกที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง

ในการอาจัยความร่วมมือช่วยเหลือจากชาวต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาบ้านเมืองตลอดจนปรับปรุงวิธีการสร้างบุคลากรในระดับสูงของประเทศขึ้นใหม่นั้น ตลอด 
รัชสมัยของพระบาทลมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือได้ว่ามีอยู่ในระตับสูงมากตังกล่าวมา
แล้ว ซึ่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะทรงใข้บุคลากรจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ในพระราช
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ทรรศนะของพระองค์แล้วทรงถือว่าการใช้พระบรมราโซบายนี้เป็นวิธีการที่ช่วยให้ประเทศไทย 
สามารถก้าวทันนานาประเทศได้ทางหนึ่ง ดังพระราชดำรีท่ีว่า

“ การที่ชาติจะดำรงเอกราชไว้ได้นั้น จำเป็นต้อง$ใจฝรั่งว่าเขาจะมา
ไมใหนจะได้แท่าท ัน สำหรับประเทศเล็กอย่างเราต ้องรักษาเอกราชไว้ 
ให้ได้ก ่อนเป็นสำคัญกว่าอะไรหมด เมื่อมีเอกราชแล้วเราจึงจะทำy
ปาIงการปกครองภายในและเศรษฐกิจการค้า ”
(สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 6 (กันยายน 2511):110-111 )

และอีกตอนหนึ่งว่า
“ การซึ่งจะสำเร็จเป ็นความเจริญแก่บ ้านเม ืองได้ ต้องตั้งไปพร้อม
คันเป็นอันหนึ่งอ ันเดียวว่า บ ้านเม ืองเราเป ็นเวลาจำเป ็นท ี่จะต้องจัดการ 
ให้ม ืความเจริญ เดินทางไปเสมอคับประเทศนั้งปวง ถ้าจะนึ่งอ^ไม่จัด 
การอันใดคงจะเป็นการเสียอำนาจบ้านเมืองลดหย่อนไป บ ้านเม ืองจะ 
ไม่ม ืกำลังแข็งแรงพอที่จะรักษาตัวเองได้.
(พระบาทลมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่อง ประ'วัติศาสตร์และ 
การเมือง, 2516:184)

โดยเฉพาะในภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ัวได้เสด็จ 
ประพาสยังทวีปยุโรปเป็นครั้งที่สอง และเสด็จนิวัติพระนคร เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2440 แล้ว 
ก็ทรงแสดงแนวพระราชดำรีที่กัดเจน ถึงเหตุผลที่ว่า การอาศัยการติดต่อกับต่างประเทศ การมีสัม 
พ้นธไมตรีกับต่างประเทศนั้น เป็นสิงจำเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านที่ทำให้ประเทศไทยได้เห็นตัวอย่าง 
ของความก้าวหน้าที่ยังไม่มีในบ้านเมือง และทั้งที่จะนำให้ประเทศสามารถที่จะมี “ความ
เสมอเหมือนกับเมืองอื่น ๆ” ได้มากยิ่งขึ้น ดังพระราชดำรัสท่ีว่า

“......หน้าท ี่อ ันหนึ่งซ ึ่งเราทั้งหลายมือเแหมือนคันหมดคือว่า ม ีหน ้าท ี่
จะต้องมืความรักซึ่งคันและคัน แลที่จะต้องกระทำการตามกำลังของ
ตนที่จะกระทำได ้ เพ ี่อให ้บ ้านเมืองของเรามืความเจริญf งเรีองขึ้น ตั้ง 
แต่แรกเราได้เถลิงถว้ลยราชสมปีต ิมาจนบัดน ี้ ก ็ใด ้ม ีการเปลี่ยนแปลง 
กว่าแต่ก ่อนเป็นอันมาก ทั้งในเมืองนี้และเมืองอื่น ๆ ลิงของที่ค ิดทำขึ้น 
ใหม่ ๆ อย่างมหัศจรรย์บรร■ สุกเข้ามาจากเมืองอื่น ๆ หลายอย่าง เรือกล 
ไฟไปมาแลเครื่องไฟบ้า โทรเลข กระทำให้ระยะทางที่ไกล ๆ คันใน 
ระหว่างเมืองอื่นทั้งหลาย อันไกลที่ส ุดในโลกนี้ใกล้ช ิดติดคันเข้าเป ็นอัน
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มาก รถรางแลรถไฟ ก็ได ้ต ั้งเริ่มใช้เป ็นหนทางในเมืองนี้แล ้ว สิ่งของ 
ต่าง ๆ ก็คิดประดิษj ข ึ้นใช ้ด ้วยแรงไอนี้ แลแรงไฟฟ้าสำหรับเป็น
ประโยซนใช้หลายประการ หนังส ือเขียนแลหนังสือพิมพ์ท ั้งหลายก็ส ่ง
ไปมาทั่วกัน}(เกแห่ง เห^ฉะนี้จ ึงกระทำให้บ ังเก ิดเป ็นผลขึ้นว่า เมื่อเรา 
ทั้งหลายยิ่งได้ยินได้ฟัง แลได้เห ็นของที่ค ิดขึ้นใหม่ ๆ ได ้พร}แกเช ้ามา 
หรือว่าเป็นเพียงเล่าสือกัน ต ่อมาถึงเม ืองนี้ก ็ย ิ่งทำให ้เราท ั้งหลายเกิดม ี 
ความคิด ปรารถนาที่จะทำให้บ ้านเมืองของเราเสมอเหมือนกับเมือง
อื่น ๆ ในการเช่นนี้มากยิ่งข ึ้น ”
(พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2419-
2453,2510:519-520)

ในระยะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯกลับจาก 
การประพาสยุโรปแล้ว การมุ่งเน้นในเรองการส่งคนออกไปศึกษาเล่าเรียนยังต่างประเทศเพื่อ
“ถ่ายทอดวิทยาการ" จากทั่วโสกนั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั่งนี้เพื่อเป็นการทดแทนกำลังคนที่ 
เป็นซาวต่างประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในขณะนั้น โดยหันกลับมาใข้ทรัพยากรบุคคลของไทย 
เองมากขึ้น ซึ่งในข้อนี้ได้พระราชทานพระบรมราโซบายแก่หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ ราชทูตไทยในยุ 
โรปขณะนั้นว่า

“1.....การท ี่จะใป ียนว ิชาน ั้น  ต้องจำเป็นให้jfภาษาสำคัญ 3 ภาษา คือ
ภาษายังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ถ้าไม่ม ืเวลาพอให้ใต้ภาษาใดภาษา 
หนึ่งให้,Iด ี ย่านเรียนแต่งได้อย่างหนึ่ง กับวิชาเลขอย่างตํ่าท ี่ฤด เพียง 
อัลยิประ (A lg ib ra )  อย่างหนึ่งให้จงได้}แกคน ถ้าคนไหนเห ็นว ่าจะ
เรียนI เอาดีในทางด้านที่ว ่ามานี้ไม ่ได ้แล้วก็บอกมาให้ทราบ ควรจะ
ผ่อนผันให้เป ็นคนใช้เขาในที่ว ิชามือเป ็นช่างอย่างgก ๆ ตำช้าได้เพ ียงใด 
ก็ให ้ย ักย ้ายได ้ อย ่าให้เส ียเงินเปล่าได ้ เม ื่อgใดมืว ิชาเบ ื้องต้น f l,ด้ดี'แล้ว 
ฝุ[นั้นเห็นท่าทางจะถนัดทางวิชาทหารบก ทหารเรือ ทางราชการgต
ทางกฎหมายและวิชาการหมอยา ฤาวิชาอย่างไรท ี่จะเป ็นประโยชน์แก  ่
ราชการแผ่นดิน,'เด้ ก็ให ้gนั้น‘ริ)ตส่าห์เรียนให้[[ดี ให้P  เคคในทางนั้นต ่อ 
ไป................’ ’

จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมนักรียนไทยให้รียนรู้วิชาการจากต่างประเทศนั้น ถือเป็น 
นโยบายลำค์ญของประเทศในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อย่างซัดเจน
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เนื่องจากสถานการณ์ของโลกขณะนั้น รวมกับความต้องการกำลังคนมาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
อย่างจริงจัง ซึ่งนอกเหนือจากพระราชโอรสของพระองค์เองทั้ง 19 พระองค์แล้ว ตลอด!ชลมัย 
ของพระองค์มีการส่งนักเรียนออกไปทั้งสิน 129 คน (ละออทอง อมรินทร์รัตน์, 2522:292-301) 
ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลไทยจำเป็นจะต้องอาลัยความร!วยเหลือร่วมมือจากประเทศไทยด้วย ท้ังจาก 
ประเทศอังกฤษ เยอรมนี ออสเตริย ฮังการี เดนมาร์ก ฝร่ังเศส เป็นต้น และด้วยความจำเป็น 
ดังกล่าวนี้ปัจจัยในเรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศจึงต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตามสมควร 

ใน!ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 นั้น ก็ยังเป็น 
ช่วงที่ประเทศไทยยังดำเนินนโยบายการขยายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเซ่นเดียวกับในรัช 
สมัยที่ผ่านมา ซึ่งภายหลังเมื่อมีการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นในปี พ.ศ.2459 แล้ว 
นโยบายดังกล่าวก็มีส่วนส่งผลดีต่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยด้วยดังจะได้กล่าวต่อไป

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลราชสมบัติแล้ว 
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
หลายประการ เช่น การเสด็จประพาสอารยประเทศอื่น  ๆทั้งในยุโรป อเมริกา และเอเชีย ได้ทอด 
พระเนตรความก้าวหน้าทางวิทยาการหลายอย่าง ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศต่าง  ๆ
เพื่อการเจริญสัมพันธไมตรีและทอดพระเนตรความเจริญของประเทศต่าง  ๆ ดังกล่าว ทำให้ทรงตั้ง 
พระราชหฤทัยที่จะพัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ เซ่นที่ทรงแสดงไว้ใน
พระราชหัตถเลขา เมื่อคร้ังที่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติใหม่  ๆ ดังความตอนหนึ่งว่า “ ฉันยัง
หวังว ่าจะป ีซ ีว ิตอy นานพอที่จะได้เห ็นประเทศสยามได้เข ้าร่วมในหy ชาติต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติ
และความเสมอภาคอย่างจรัง  ๆ ตามความหมายของคำนั้นๆกประการ.....” (2453 (ม.ป.ท.)
อ้างถึงในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์1 2536:376) และโดยเฉพาะเมื่อเสด็จ
ประพาสณี่ปุน และทอดพระเนตรเห็นความเจริญของประเทศญี่!]นในด้านต่าง  ๆ แล้ว ได้ทรง 
ปรารภว่า

“ คงเหลือแต่เม ืองเรากับญ ี่!]น ที''ยังสงบราบคาบอ ÿ พอที่จะเงย
หน้าได ้ในลองประเทศนี้ โลกนิยมน้บลือประเทศไหนมากกว่ากัน ม  ี
ความเสียใจที่จะต้องตอบว่าเขานับถือประเทศญี่!]น เพราะญ ี่ม ืนได  ้
แสดงให้ปรากฏแก่โลกชัดเจนแล้วว่า เม ืองญ ี่ม ีนย ังม ีน ักรบที่สามารถ 
มีทหารที่ต ่อ^ศึกไม่ย ่อหย่อน มีกำลังมากพอที่จะยกออกไปทำ
สงครามนอกอาณาเขตมีไชยชำนะได้ด ้วย ก็ไทยเราเล่า เราจะอวด
เขาได้อย่างญ ี่ม ีนฤาไม  ่ ” (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, 2530:21-22 อ้างถึงในสุมน อมรวิวัฒน์, 2541;127)
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ด้วยแนวพระราชดำริที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าเสมอกับนานา 
ประเทศดังกล่าวนี้ ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใช้พระบรมราโซบายหลาย 
ประการเพื่อให้บรรลุผลที่ทรงตั้งไว้ ฟน การปรับปรุงวัฒนธรรมของชาติให้ใกล้เคียงกับชาติตะวัน 
ตก การทรงตั้งนามสกุลและพระราชทานนามสกุล การประดิษฐ์ธงไตรรงค์ การที่ทรงประกาศ 
สงครามร่วมกับฝ่ายลัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ 1 การตราพระราชปัญญัติประถมศึกษา
เป็นคร้ังแรก และโดยเฉพาะการประดิษฐานสถาปันอุดมศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น 
เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ.2459 เพื่อให้เป็นลถาปันการศึกษาชั้นสูงของประเทศเซ่นเดียวกับที่ 
ประเทศต่าง  ๆในโลกมีอยู่

\

อาจกล่าวได้ว่าการเจริญลัมพันธไมตรีกับนานาประเทศของไทยตั้งแต่รัชสมัยพระ 
บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การพยายามยกฐานะของประเทศให้เจริญก้าวหน้าด้วยการ 
ปรับปรุงประเทศและการเปิดโอกาสให้ซาวตะวันตกเข้ามามีล่วนในการช่วยพัฒนากิจการต่าง  ๆ
ของประเทศเรื่อยมา จนถึงการพยายามสร้างความยอมรับให้เกิดขึ้นในประชาคมโลกในทุกรัชสมัย 
นั้น ถือเป็นความพยายามที่ล่งผลมาถึงการได้รับความสนับสนุนด้านการศึกษาของชาติด้วยอย่าง 
ชัดเจน ซึ่งนับตั้งแต่ที่ทรงขึ้นครองราชสมปติมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่ง 
เน้นอย่างยงในพระราชกรณียกิจสองประการใหญ่  ๆ คือ พระราชกรณียกิจด้านความมั่นคงของ 
ชาติ และพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ซึ่งในระหว่างที่ทรงดำรงพระราชฐานะ “พระมหา
กษัตริย์แห่งราชอาณาจักรสยาม'’ นั้น ได้ทรงแสดงพระองค์อยู่เสมอว่ามีความมุ่งมั่นในพระราช 
กรณียกิจสองประการนี้ควบคู่กันเสมอ ดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

“.....การศ ึกษาย ่อมเป ็นการสำค ัญอย่างย ิ่งและเป ็นต ้นเหๆแห ่งความ
เจริญของชาติบ้านเมือง $ใดๆดหๆนการศึกษา ^น ั้นก ็ช ื่อว ่าๆดหๆน  
ชาติบ ้านเมืองด้วย เทต ั้งใจท ี่จะปา$งการศ ึกษาของบ ้านเม ืองเทอÿ  
เสมอ ประเทศทั้งหลายย่อมเจริญได้ด ้วยกา?ศึกษา ประเทศใด
ปทศจากการศ ึกษาประเทศนั้นต ้องเป ็นปาเถ ื่อน ประเทศต่าง ๆ
ย่อมมืศิลปวิชาการต่าง ๆ กัน เราม ืศ ึลปว ิชาของเท เทจำจะต ้อง  
ช่วยกันทะy ปารงให้เจริญขึ้น ส ิ่งใดท ี่เป ็นท ี่น ิยมในสมัยน ี้และจะเป ็น  
ๆณประโยชน ์แก ่เท เทต ้องร ับ เอาและปf งแต ่งข ึ้นให ้ได ้ประโยชน ์
เต ็มความที่ควรจะได ้เทจำเป ็นต ้องก ้าวไปข้างหน้าเสมอ ย ิ่งก ้าวไป
ได้ไกลเพียงใดก็ย ิ่งด ี เทต ้องไม ่ถอยหลังเลยเป ็นอ ันขาด แม้แต่ห^ด 
อÿ ก ับท ี่ก ็ไม ่ได ้ เพทะการห?1เดก็เสมอด้วยการกอยหลัง่ ใคร ๆ เขาก ็ 
ก้าวเลยไป เทหๆดอ§ก็ต้องล้าหลัง เขาไกลออกไปๆกทีน ั้นเองท ี่เท ่า
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กับถอยหลัง ไม'ใช่อื่น ”
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2456 อ้างถึงใน สุมน 
อมรวิวัฒน์, 2541:133)

เช่นเดียวกับพระราชดำรัสองค์อื่น  ๆที่ทรงกล่าวว่า
" ในเวลานี้ความ£ของไทยเราได้ดำเนินไปมากแล้ว สมควรที่เรา
ท ั้งหลายจะใช ้ว ิชาความ£ที่เราได ้มาจากต่างประเทศเพาะปสุเกและ 
บำรุงต้นไม้ของเราคือ ศิลปวิชาช่างไทยให้เจริญต่อไปโดยควรแก่
สมัย หนทางที่จะตกแต่งทะใรุบำรุงต้นไม้ของเรานี้ให ้งอกงามเผล็ด
ดอกออกผลสมฦดุเกาลนั้น กังมีอ ีกเป็นอันมาก เม ื่อเราได้ช ่วยกันบำรุง 
ให ้ค ืข ึ้นแล้วจะได้เป ็นครีแก่พระนคร.... ”

และ
“ ส ่วนข ้าพ เจ ้าเองได ้£ส ึกอçjแล ้วว ่ากรณ ีเบ ื้องต ้นของข ้าพเจ ้าค ือ
การทะใเบำรุงประชาชนให้อ!£เย็นเป ็น(เขให ้ก ้าวหน้าทันน ิยมของโลก
และเพื่อเหดฺเนี้จึง ได้พยายามประดิษฐานฎ ม ิธรรมของชาต .ิ... ”
(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, 2463 (ม.ป.ป.) อ้างถึงใน 
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2529:196)

จึงกล่าวได้ว่านับตั้งแต่ในรัชสมัยของพระบาทลมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่าน 
มาใน!ชลมัยของพระบาทลมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และจวบจนถึงในรัชสมัยของพระบาท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ
การติดต่อกับต่างประเทศมากด้วยบริบทและสภาวการณ์ที่ทั้งแตกต่างกันและคล้ายคลึงกัน ซ่ึง
ในทุกรัชกาลที่ผ่านมานี้ ซาวต่างประเทศได้เข้ามามีล่วนในการดำเนินนโยบายการบริหารประเทศ 
หลายด้าน และเป็นระยะเวลานานทั้งยังมีล่วนผลักดันให้ประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงกิจการต่าง  ๆ มากมาย ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ ลังคม และการศึกษา 
นอกจากที่การติดต่อลัมพันธ์กับชาวต่างประเทศจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงต่าง  ๆ ในบ้าน 
เมืองดังที่กล่าวมาแล้ว ยังได้เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รวมถึงกรณีความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วย
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ความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งระยะของการศึกษาความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย หลังจากที่มีการประดิษฐานเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2459 แล้วเป็น 5 ระยะด้วย 
กัน คือ

ระยะท่ีหน่ึง : ระยะที่มีการพัฒนาการเรียนการลอนในระดับปริญญาบัตร 
(พ.ศ.2459-2478)

ระยะท่ีสอง : ระยะที่มีการขยายการเรียนการลอนในระดับปริญญาตรี 
(พ.ศ.2479-2504)

ระยะท่ีลาม : ระยะของการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าในระดับบัณฑิตศึกษา 
(พ.ศ.2502-2508)

ระยะท่ีส่ี : ระยะที่มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่เน้นด้านการศึกษาวิจัย
(พ.ศ.2510-2524)

ระยะท่ีห้า : ระยะของการพัฒนาดักยภาพและประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมกับ 
นานาชาติ (พ.ศ.2525-2543)

ทั้งนี้เหตุผลในการแบ่งเป็นระยะดังกล่าวนี้ก็เนื่องมาจากวิวัฒนาการและความ 
เคลื่อนไหวที่แสดงถึงการมีความเป็นนานาชาติที่ชัดเจนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกล่าวได้ 
ดังต่อไปนี้

ระยะที่หนื่ง : ระยะที่ม ืการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัตร
เมื่อมีการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2459 แล้วน้ัน ในช่วง 

แรก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังขาดความพร้อมหลายด้าน ขณะเดียวกันจำนวนนักเรียนที่ 
สำเร็จการศึกษาระดับประโยคมัธยมบริบูรณ์ยังมีจำนวนน้อย เพราะส่วนใหญ่จะนิยมออกรับราช 
การไม่มีผู้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษา จนถึงปี พ.ศ.2468 จึงมีนักเรียนลอบเข้าเรียนในคณะแพทย 
ศาลตร์ได้ และสำเร็จการศึกษาเป็นเวชชบัณฑิตหรือแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรกในปีการ
ศึกษา 2471 จำนวน 18 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2470 จึงมีนักเรียนหญิงลามารถสอบเข้าเรียนในคณะ 
แพทยศาสตร์รุ่นแรกได้จำนวน7 คน (ลวัสด จงกล, 2541)

ในระยะของการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัตรขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเกิด 
จากการที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เช่น จากมูลนิธิร๊อกกี้ 
เฟลเลอร์เข้ามาให้ความช่วยเหลือในหลายรูปแบบ เช่น การจัดส่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ
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มาช่วยสอนในสาขาวิชาต่าง  ๆ เริ่มจากคณะนพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษร 
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือทางด้านอื่น  ๆประกอบกัน

ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมุ]ลนิธิร๊อกณี้ฟลเลอร์เริ่มต้นขึ้นตั้ง 
แต่ก่อนปี พ.ศ.2465 เป็นหลัก โดยทางมูลนิธิ!อกกี้เฟลเลอร์ได้รเริ่มการเจรจาความร่วมมือระหว่าง 
กันก่อนในเบื้องต้น สมเด็จพระบรมราชชนกทรงเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยและได้ทรงเจรจากับ
Dr.Pearce ผู้แทนของมูลนิธิเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2465 และได้ตกลงหลักการเห็นชอบร่วมกัน 
3 ประการ คือ

1. ทางมูลนิธิฯได้จัดส่งศาลตราจารย์ 6 คน มาช่วยปรับปรุงการเรียนการลอนใน 
ลาขาใหญ่  ๆของคณะแพทยศาสตร์

2. มูลนิธิฯมืโครงการก่อสร้างโดยใช้เงิน 125,000 เหรียญ และต่อมาได้เพิ่มเป็น
130,000 เหรียญ

3. มูลนิธิฯให้ทุนการศึกษา Post-graduate แก่อาจารย์ไทยไปศึกษายังต่าง
ประเทศ (คณะแพทยศาสตร์ และคืริราชพยาบาล,2508)

หลังจากนั้นในปี พ.ศ.2466 Dr. Pearce ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนก 
การศึกษาแพทย์ของมูลนิธิฯด้วย ได้เดินทางเข้ามาเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับการเพิ่มการให้ความ
ช่วยเหลือแก่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีกครั้ง เพื่อเป็นการปรับปรุงการเรียนการสอน
เตรียมแพทย์ของไทยให้ดีขึ้น โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์รับจะดำเนิน
การร่วมกับรัฐบาลไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมืการตกลงว่ามูลนิธิฯจะเป็นฝ่ายหาศาลตราจารย์ 
ในวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอื่น รวมทั้งช่วยเหลือในเรื่องเงินเดือนกับการจัดส่งอาจารย์ของคณะ 
วิทยาศาสตร์ให้ใด้ใปศึกษาเพิ่มเติมหรือเพิ่มพูนดักยภาพด้านการค้นคว้าต่าง  ๆ ที่จำเป็นของคณะฯ 
ด้วย (คณะแพทยศาสตร์ และดัรราชพยาบาล, 2508) ซึ่งมืการกำหนด “ระเบียบวิธีการประลาน 
งาน” ระหว่างมูลนิธิฯ กับแผนกอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดังนี้คือ

1. มีศาสตราจารย์ซาวต่างประเทศชั่วคราว 4 คน
2. มืทุนสำหรบส่งอาจารย์ใปศึกษาวิชาต่อ ณ ต่างประเทศ

นอกจากความช่วยเหลือหลักดังกล่าวแล้ว มูลนิธิยังได้ให้ความช่วยเหลือแก่
มหาวิทยาลัยด้านอื่น  ๆ อีก เช่น การร่วมกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในเบื้องต้นของนิสิตทั้ง 
ของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาเตรียมแพทยศาสตร์ การร่วมวางหลัก 
สูตรและหลักการสอนของคณะฯโดยทั่วไป การวางรากฐานห้องสมุด การจัดประชุมวิชาการ
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เป็นต้น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นนานาชาติสมัยแรกของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในขณะนั้น

เนื่องจากในระยะแรกตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังขาดความพร้อมหลาย 
ประการสำห!บจะดำเนินการต่าง  ๆ ให้ลุล่วงไปได้ จึงจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากต่าง
ประเทศหลายด้านดังกล่าวแล้ว โดยที่ความช่วยเหลือในระยะนั้นจะเป็นในรูปของการก่อสร้าง
อาคารเรียน การจัดหาอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน ต่อมา 
ในระยะหลังจึงมีลักษณะของความร่วมมือแลกเปลี่ยนมากขึ้น ในกรณีนี้ ศาสตราจารย์ สุดแสง 
วิเชียร ได้บันทึกไว้ว่า

“ การ!เรียนการสอนf นใกล ้ ๆ กบf แผม (พ.ศ.2467) แม้จะขาด
แคลนอาจารย์หลายสาขา ก็สามารถดำเน ินไปอย่างดี ท ั้งน ี้เพราะ 
สมเด็จพระบรมราชชนก เสด็จมาร่วมทรงรวมเป็นคณะอาจารย์ด ้วย 
พระองค ์ทรงลอนว ิชากายว ิภาคศาสตร์เปร ียบเท ียบให ้ก ับน ักด ีกษา
ปริญญาแพทย์ร ีนท ี่ 1 และต่อมามีศาสตราจารย ์มอริก ัน สอนวิชา
ชีววิทยาทั้วไปให้แก่น ักศึกษาปริญญาแพทย์$นท ี่ 2 วิชาเคมีของ^นนี้ 
อาจารย์นายพันตรีลาเดล (พ./?,ร L a d e ll)  ซึงมาทำการทดลองทาง 
การเกษตรได้มาช่วยสอน O rg a n ic  C h e m is try  จนเก ือบจะสิ้นป ีม ี 
อาจารย ์ช ี่อศาสตราจารย ์ร ุเลเลอร์ชาวเดนมาร์กมาช่วยสอนต่อจนจบ
หลักปีตร.... ทางทีส ิกลัม ีอาจารย์สอนหลายคน ท ี่จำได ้ม ีค ุณพระด$ณ
พEเหร ักษ ์ คุณหลวงพรตพิทยพบัต จนกระท ั้งช ั้นป ีท ี่ 2 ม ี
ศาสตราจารย์เปรสมาเป็น$สอน ว ิชาพฤกษศาสตร์ม ีค ุณพระมนตร  ี
พจนกิจเป ็น$สอน ภาษาอังกฤษครั้งแรกมี M r.C .A .S  S e w e ll ต่อมาม  ี
ศาสตราจารย ์ H o w o rth  ชาวอังกฤษเป็น$ริเร ิ่มการสอนโฟเนต ิกล ไัห  ้

กับนักเรียน(นนี้เป ็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับภาษาฝรั่งเศสมี
ศาสตราจารย ์ เปร์อัง (B r ie l)  ชาวฝรั่งเศสมาเป็น$ลอน และอาจารย ์ 
ไทย คือ ค!สิทธี่สอนภาษาลาดิน " (สุด แลงวิเชียร, 2530:20-21)

ในขณะที่ เจริญ ธรรมพานิซ (2530) กล่าวถึงบรรยากาศการศึกษาในช่วงเดียว 
ยันนี้ (พ.ศ.2471) ไว้ว่า

.....วิชาที่จำเป ็นต ้องเรียนในชั้นป ีท ี่ 1 คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
ท ีส ิกล ั เคม ี รวม 5 วิชาบังลับ ส ่วนภาษาฝรั่งเศสใครจะเรียนหรีอไม่
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ก็ได ้.....ภาษาอังกฤษนั้นเรียนกับ Prof.Howorth.... ภาษาอ ังกฤษน ี้
เร ียนหน ักไปในทางโฟเนต ิกย ์ คือ เสียงของภาษา การเรียนนั้นเรียน 
รวมกับน ักเร ียนอักษรคาสตร์ และเตรียมแพทย์ด ้วย เรียนกับ
Prof.Howorth ได้เพียงปีเดียวก็ย้ายไปตึกขาว เรียนกับ
Prof.Davies ซึ่งสอนต่อและมีน ักเรียนเรียนรวมกันอย่างเด ิม ”

การได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการส่งคณาจารย์และผู้ทรงคุณจุฒิมา 
ลอนไนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะนี้นับว่ามีความซัดเจนมากที่ลุด เนื่องจากจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยขณะนั้นย์งมีคณะวิชาและสาขาไม่มากนัก ประกอบกับการที่มหาวิทยาลัยมี
นโยบายที่จะส่งเสริมสนับลนุนการเรียนของนิส ิตแพทย์และนิส ิตในสายวิทยาศาสตร์มาก 
คณาจารย์ที่มารับหน้าที่ส่วนใหญ่จึงต้องมีภารกิจในการสอนมาก กระจายอยู่เกือบทุกคณะฯ
และตำราหรีอหนังสือที่ใช้ก็ยังเป็นภาษาต่างประเทศเกือบทั้งสิ้น ดังคำกล่าวของ เจริญ ธรรมพา 
นิซ ที่อธิบายไว้ถึง สภาพการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ิมเติมว่า

“.....ในป ีพ ี 3 ได้เรียน Physical Chemistry, Thermodynamics และ
Advance Electricity, Differential Equations ภาษาไทยไม่ต ้อง
เรียน เรียนภาษาอังกฤษต่อ ส่วนมากเป็น History o f Physics.....”
“.....ในป ีท ี่ 4 คงเรียน Advanced Electricity and Magnetism ต่อ
ไป โดยใช ้ textbook ของ Hutchinson ท ี่สอนในอังกฤษ และแถม 
วิชา Astronomy อีกแขนงหนึ่งด ้วย.... ’’

นอกจากความช่วยเหลือในด้านการจัดคณาจารย์จากต่างประเทศมาสอน การให้ 
ความช่วยเหลือในเรื่องตำราเรียนต่าง  ๆ แล้ว ขณะนั้น มหาวิทยาลัยยังได้รับความช่วยเหลือใน 
ด้าน'อ่ืน  ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ในกรณีของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์นั้น เม่ือ
มหาวิทยาลัยมีดำริที่จะจัดตั้งเป็นคณะฯอย่างสมบูรณ์แล้ว การปรับปรุงคณะฯในด้านต่าง  ๆ จึง 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของคณะฯให้สอดคล้องกับการผสิต 
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เรื่อยมาจนสามารถรองรับการผลิต 
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้เข้าสืกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าวได้ รวมถึงการริเริ่มขยาย
หลักสูตรการเรียนการสอนให้กว้างขวาง เน้นการผลิตครูสายวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น เป็นต้น
ซึ่งการปรับปรุงเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยริ่มมีความเป็นนานาชาติแล้ว 
ทั้งสิ้น
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ความเป็นนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์นั้น มีความชัดเจน
มากขึ้นอีกหลังจากที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงประลบความสำเร็จในการเจรจากับมูลนิธิร๊อกกี้ 
เฟลเลอร์อีกครั้งในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2466 สาระสำคัญของการเจรจาคือ การตกลงร่วมมือกัน 
ระหว่างรัฐบาลไทยกับมูลนิธิฯในการที่จะจัดการคืกษาแพทยศาสตร์ และเตรียมแพทยศาสตร์ให้ดี 
ขึ้นมี “ความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ” มากขึ้น รวมทั้งขยายความร่วมมือมาถึง 
การปรับปรุงคณะอักษรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ด้วย โดยมีกำหนด 5 ปี ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ คือ

1. รัฐบาลไทยจะสร้างศาลาวิทยาศาสตร์ 1 หลัง
2. รัฐบาลไทยจะตั้งตำแหน่งเงินเดือนศาสตราจารยวิซาพิเสิกค์ เคมี และชีววิทยา 

อัตราเงินเดือน  ๆละ 800-1000 บาท 3 ตำแหน่ง
3. มูลนิธิฯจะจัดหาศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณๅฒิ และเพิ่มเงินเดือนอื่น  ๆให้ 

ศาสตราจารย์ใน 3 แผนก
4. มูลนิธิฯจะออกเงินจ้างอาจารย์ภาษาอังกฤษให้ 1 คน เดือนละ 700 บาท มี 

กำหนด 3 ปี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510:207)

นอกจากการพัฒนาการจัดการคืกษาของคณะแพทยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
และวิทยาศาสตร์แล้ว ในระยะเวลาดังกล่าวยังเป็นช่วงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะผู้ 
บริหารของมหาวิทยาลัยมีความคิดที่จะปรับปรุงการจัดการคืกษาของคณะวิชาอื่นด้วยตาม 
นโยบายการจัดการศึกษาของพระวรวงค์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวิติ หนึ่งในคณะกรรมการดำริรูป 
การจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีได้ทรงจัดทำ “บันทึกเรื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เพื่อล่งขึ้น 
ทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 นั้น 
แสดงให้เห็นว่าทรงเห็นความสำคัญของทุก  ๆ คณะเท่าเทียมกัน และทรงมุ่งให้เกิดการยกระดับ 
การศึกษาชันอุดมคืกษาของประเทศให้เทียบได้กับมาตรฐานสากลด้วย ดังข้อความบางตอนใน 
บันทึกฯ ความว่า

“คณ ะแพทยศาสตร ์.. . . .ไม ่คาดว ่าจะม ีการเปล ี่ยนแปลงอะไรท ี ่
สำคัญ นอกจากเพ ิ่มวิชชาสาขาบางอย่างเพ ื่อประกอบวิชชาแพทย์
เท่านั้น

คณะวิศวกรรมคาสตร์.....บ ้ดน ี้มกีำหนดเรียน 4 ปี เป ็นช ั้นทีไ่ม่ 
เทียบถึงปริญญา %[ที่สอบไล่ได ้ต ั้งแต่ร้อยละ 50 ข ึ้นไปน ับว่าได  ้
ประกาศมียบัตรชั้น$ง รี[ท่ีได้ต ั้งแต่ร้อยละ 40 ข ึ้นไป นับว่าได้ช ั้น
ธรรมดา เม ื่อเรียนจบแล้วมีท ี่ไปคีอ กรมรถไฟหลวง กรมไปรษณ ีย ์
โทรเลข กรมชลประทาน กรมราชใลหกิจและQมิวิทยา กรมอากาศ
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ยาน กรมสาธารณสุข กรมนคราทร และตามบริษ ัทบางแห่ง เห็นว่า
ถ ึงเวลาแล ้วท ี่จะต ั้งช ั้นปร ิญ ญ าข ึ้น  แปลว่าจะต้องแก้ไขหลักส ุเตร
บ้าง และเพื่อเป ็นทางวิน ิจฉัยต่อไป จึงได้สอบลวนไปยังบรรดา
ทบวงการที่ใช ้น ักเรียนเหล่าน ี้เป ็นใจความว่า จะมีทางรับนักเรียนใน 
เวลา 4 ปีข ้างหน้าประมาณลักกี่คน ม ีข ีดชั้นผลประโยชน์อย่างไรบ้าง 
และมีความประสงค์จะให ้แก ้ไขการสอนอย่างใดบ้างหรีอไม ่....เห ็นว ่า 
คนนี้สำคัญ สมควรจะสนับสใ1เนยัดไปจากคณแพทยศาตร์เม ื่อม ีเง ิน 
พอ,’

ขณะเดียวกันทรงมีความเห็นในเรื่องการจัดการของคณะอื่น  ๆ อีกดังกล่าวแล้วอ้นได้แก่
อักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฎฐประศาสนศาลตร์ (คณะรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน)
คณะนิติศาสตร์ดังข้อความตอนหนึ่งว่า

‘‘คณะรัฏฐประศาลนศาสตร์ คณะนี้ทราบยันอy แล้วว่าเป็นต้นชั้วของ
มหาว ิทยาล ัย  ปาจะให ้กรรมการพ ิจารณาอีกครั้งว ่าจะม ีประโยชน ์
อะไรหรือไม่ท ี่จะไม่เลิก หรีอว่าจะควรจัดใหม่ประการใด ความที่ไม ่ 
ควรลืมมีอy 3 ประการคือ 1. ว ิชารัฎฐประศาสนศาสตร์ท ี่ต ั้งข ึ้นไว้ 
สำหรับกระทรวงมหาดไทยในชั้นเด ิมและแก้ไขยันต่อมาเป็นลำดับนั้น  
มิได้เท ียบถึงชั้น![ริญญา
2. การอบรมy ที่จะเข้ารับราชการในกระทรวงมหาดไทยที่เคยทำยัน 
มาในคณะรัฎฐประศาสนศาสตร์น ั้นไม ่ใช ้ Theory หรือ General 
Principles แต่เป ็นการสอนให้ทำสิ่งน ั้นส ิ่งน ี้โดยเฉพาะเข้าล ักษณะ 
เทฆนิคยิงกว่า academic
3. ที่จะนึกว่า Theory ของวิชาการปกครองหัวเม ีองหรือแม้ว ิชาที่จะ
รับราชการ ซึ่งมีรูปแบบ Bureaucracy เซ ่นของเราน ี้จ ักได ้แก ่
Political Science ของฝรั้งน ั้นเป็นความคิดที่ผ ิด เพราะฉนั้นถ้าจะ 
ยกหลักสุเตรรัฏฐประศาสนศาสตร์ข ึ้นส ุ[ฐานะแห ่งปริญญาแล้วปาจะ 
ต้องคิดหาทางอึ่นนอกจาก 3 ข ้อท ี่กล ่าวมาแล้วน ี้ ย ังมีซ ่องทางอีก 
ทางหนึ่งท ึ่มหาวิทยาลัยอาจเป็นประโยชน์แก่บ ้านเมีองไดด้ีกค็ ือ ด้วย 
การตั้ง “คณะธรรมศาสตร์" ซ ึ่งอาจแก้ป ัญหาที่ได ้ปรารภไวิในคณะ 
รัฎฐประศาสนศาสตร์ใต้บางล่วน และถึงอย่างไรก็ค ืการเรียน
กฎหมายชั้นส ุเงในนานาประเทศย่อมนิยมให ้เร ียนในมหาวิทยาล ัยยิ่ง

คณะ
และ
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กว่าอึ่น แต่เรื่องนี้กระทรวง^ติธรรมมีอแแล้ว กระทรวงธรรมการไม  ่
ปรารถนาจะกราบบังคมy ลขอพระราชทานขืนใจแบ่งเอามา ท ี่
ปรารภในที่น ี้ก ็เพราะเป็น Legitimate field o f action ของ
มหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งเท ่าน ั้น "  (พระวรวง(4'เธอพระองค์เจ้าธานี
นิวิติ, 2473)

ด้วยความเห็นข้างต้น จึงปรากฏว่าในภายหลัง เมื่อฝานสถานการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้ว ได้มีการนำแนวทางดัง 
กล่าวมาใช้ปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยตามความเหมาะลม ซึ่งผลของการปรับปรุงนี้ทำให้ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ิมมีลักษณะท่ี “เข้ารูปเข้ารอย” ตามระบบของมหาวิทยาลัยเก่าแก่ 
จากประเทศอังกฤษที่พระองค์เจ้าธานีนิว้ติทรงผ่านการศึกษามามากขึ้น (นิรมล ตีรณสาร สวัสดิ 
บุตร, 2526:121) อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2466 อันเป็นปีที่ประเทศไทยประสบความ 
สำเร็จจากการเจรจาความร่วมมือกับมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ในกรณีการร่วมมือกันเพื่อการจัดการ 
ศึกษาแพทยศาสตร์ และเตรียมแพทยศาสตร์เป็นต้นมา กิจการของคณะต่าง  ๆ ในจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยก็มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก โดยที่ล่วนหนึ่งอาจเกิดจากการเจรจาดังกล่าวล่งผล 
ถึงการขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นในคณะอื่น  ๆ ที่นอกเหนือจากคณะแพทยศาสตร์ ประการหนึ่ง 
และอีกล่วนหนึ่งอาจเกิดจากแนวคิดและความเห็นของเจ้านายในพระบรมวงศานุวงค์ข้างต้น ซ่ึง 
แม้ว่าจะให้ผลในภายหลังแล้วก็ตามแต่ความเห็นดังกล่าวก็นับว่าเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ทิศทางการพัฒนา 
ได้พอสมควร อีกทั้งเมื่อนำมาใช้แล้ว ยังล่งผลให้เกิดความเป็นนานาชาติขึ้นอีกหลายประการดัง 
จะได้กล่าวต่อไป

หลังจากที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อกกี้ 
เฟลเลอร์ในเรื่องการจัดหาคณาจารย์ผู้ทรงคุณจุฒิ การสนับสนุนในเรื่องเงินเดือนของ
ศาสตราจารย์ที่มาช่วยสอนและการจ้างอาจารย์ภาษาอังกฤษให้แล้ว ในเรื่องของหลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอนของคณะฯนั้น ทางมูลนิธิโดยศาสตราจารย์ เอ.จี เอลลิส (ผู้แทนมูลนิธิฯและ 
อดีตอธิการบดีในระหว่างปี พ.ศ.2478-2479) ก็ได้เข้ามามืล่วนในการจัดการด้วยเช่นกัน โดยที่ 
แต่เดิมการเรียนการสอนของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์แบ่งเป็นหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้คือ 

ก. แผนกวิทยาคาสตร์ล้วน 
ข. แผนกวิทยาคาสตร์กบคำนวณ

I £0ป1 46 -50



36

ในแผนก ก. จะประกอบด้วยวิชาในกลุ่มใหญ่  ๆ6 กลุ่ม คือ
1. เคมีสามัญ : อนนทรีย ์เคม ี อ ินทรีย ์เคม ี การแยกธา^
2. ม ีส ิกสัสามัญ : ม ีส ิกสัท ั่วไป ความร้อน แสงสว่าง เสียง แม่เหล็กไฟมีา
3. สัตววิทยาสามัญ : ชีววิทยาทั่วไป ส ัตววิทยาทั่วไป ซีสเต็มแมตติก ๅเโอโลจี
4. พฦกษวิทยาสามัญ : พฦกษวิทยาทั่วไป ซีสเต็มแมตดิก บอตานี 

เอคโคโนมิคบอตานี
5. ฎมิว ิทยาสามัญ : ฎมิว ิทยาทั่วไป อิสตอริกจ ีโอโลยี เอคโคโนมิคจีโอโลยี
6. โลหะวิทยาสามัญ : ม ินเนอราลโลจีท ั่วไป คริสตอลโลแกรฟมี ตรวจแร่

ในแผนก ข. จะประกอบด้วยวิชาต่อไปนี้ คือ
1.คำนวณวิทยา : เลข พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิด ิ เฒ แคป ็กซ ์สตาด ิกย ์ ได 

นาม ิกซ ์ ไฮโตรสตาด ิกย ์ ดิฟเฟอเรนเชียล แคลคิวสัส อินทิแกรส แคลคิวสัส (ดักดา คืริพันธุ, 
2527:38)

สำหรับหลักสูตรแพทย์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้รับผิดชอบด้วยนั้น ระหว่างปี
พ.ศ.2462-2467 มีการบันทึกไว้ดังนี้

ภาคที่ 1 ะ ประกอบด้วย เคม ีอ ินทร ีย ์ สัตววิทยา เคม ีอ ินทร ีย ์ ม ีส ิกส ั ชีววิทยา 
ภาษาอังกฤษ พฤกษศาสตร์ ภาษาลาดิน
ภาคที่ 2 ; (ปีท่ี 3-4) ประกอบด้วย กายว ิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา พยาธิ

วิทยา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมศาสตร์ ใน'ช้ันปีท่ี 1 และ 2 เฉพาะรายวิชาที่คณะอักษร 
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ดัดสอน มีดังนี้

ซันปีที่ 1 ะ ประกอบด้วย Chemistry Geology Physics Mathematics English 
ซ้นปีที่ 2 : ประกอบด้วย Mathematics Physics Geology English

ในการตกลงกันกับมูลนิธิ!อกกี้เฟลเลอร์นั้น ในเบื้องต้นทางมูลนิธิฯขอให้มีการดัด 
หลักสูตรของแพทย์ โดยให้มีการลอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาภาษาอังกฤษในชั้นเตรียม 
แพทย์ หลังจากเรียนวิชาสองวิชานี้ที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแล้ว เมื่อจะต้องเรียนวิชา Pre-Clinic และวิชาเฉพาะทางแพทย์นั้นจะต้องไปเรียนที่ 
ดัรราช ใช้เวลาทั้งสิ้น 6 ปี หลังจากนั้นจึงลามารถประสาทปริญญาแพทยศาสตร์ได้ ซึ่งในส่วนนี้



37

มูลนิธิฯได้ตกลงกับรัฐบาลว่าจะไม่ขยายความชีวยเหลือมายังเตรียมแพทย์ แต่ขอให้จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยได้จัดหลักสูตรตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. One year course in General Inorganic Chemistry including elementary 
analysis

2. One Half year course in Organic Chemistry
3. One year course in General Physics
4. One half year course in General Zoology
5. One half year course in Vertebrate Anatomy
6. One half year course in Botany
7. One year course in English
8. Two lecture courses of half year each (จักดา คิริพ้นธุ, 2527;39)

เมื่อมีการตกลงกันแล้วในรายวิชาบังจับ หลังจากนั้นจึงได้มีความเห็นร่วมกันอีกว่า 
ในรายวิชาเลือก ควรจ ัดให้มีวิซาอึ่น  ๆ ท ี่จำเป็นเพิ่มเข้ามาด้วย คือ วิชาภาษาลาดิน ภาษาฝรั่ง 
เศส Elementary Bacteriology และประวัดิศาสตร์ ขณะเดียวกันตามความเห็นของลมเด็จพระ 
บรมราชชนก (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครีนทร์) นั้นทรงเห็นว่าเรื่องของ 
การจัด “Lab work” ให้ตรงกับ Lecture course ให้มากที่สุดนั้นเป็นสิงจำเป็นอย่างยิ่ง ในการนี้ 
ได้ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงหม่อมเจ้า พูนศรีเกษม เกษมศรี คณบดีคณะอักษรศาสตร์และวิทยา
ศาสตร์ขณะนั้นให้คณะฯพยายามจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องตามความบุ่ง 
หมายนี้ให้มากที่สุด นั้งยังทรงเห็นว่าเครื่องมือเครื่องใข้หรีอ Material สำหรับชีววิทยานั้น “ควรได้ 
Fresh and perhaps living material" มาสอนด้วย หลังจากการร่วมกันพิจารณาหลักสูตรการ 
เรียนการสอนของคณะฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2466 เป็นต้นมา นิสิตท่ี 
เข้าเรียนเตรียมแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ศึกษาตามหลักสูตรจังกล่าวเรื่อยมาจนมี 
การปรบปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้น

โดยปรากฏว่าหลักสูตรเตรียมแพทยศาสตร์นี้ภายหลังได้มีการปรับปรุงใหม่อีก 
หลายครั้ง จนกลายเป็นหลักสูตรแพทยศาสตร์โดยเฉพาะ คือ ปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ.2468,
พ.ศ.2475, 2478, 2480, 2485 และเปลี่ยนแปลงมาเป็นหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่สอดคล้อง 
กับแนวทางของหลาย  ๆประเทศ
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ส่วนการร่างหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยท่ัวไป'นัน ศาสตราจารย์ รอง 
ศยามานนท์ กล่าวว่า

“.....การร่างหลักสูต? เราก็เอาหลัก{เตรของประเทศต่าง ๆ มาเปรียบ
เทียบ คือ เอาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฮ่องกงเขามี'แล้ว หลักสูต? 
มหาวิทยาลัยย่าง!ๅงซึ่งเขาก็มีแล้ว ส ่วนสิงคโปร์ย ังไม ่ได ้ต ัง
มหาวิทยาลัย แล้วก็เอาหลัก#)ตรฃองมหาวิทยาลัยลอนดอน
มหาวิทยาลัยออกซปอร์ด มหาวิทยาล ัยเคมบริดจ ์ มหาวิทยาลัย
ปารีส มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยโค 
ล้มเปีย มาเป็นหลักในการพิจารณาและในที่?เดก็ถือหลัก#เตร
มหาวิทยาลัยลอนดอนก่อน แม้'ว ่าเสด็จในกรมนราธิปพงตัประพันธ์ 
จะทรงคืกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรัดมาก็ตาม เห ็นว่าควรจะ
เอาแต่มหาวิทยาลัยลอนดอนก่อน ” (2530:343)

ขณะที่ ศาสตราจารย์ดร.ชัย มุกตพันธ์ ได้อธิบายถึงลักษณะของหลักสูตร การใช้ 
หลักวิชาในการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ.2478 อันเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน 
ไว้ว่า

“ การให ้ป ร ิญ ญ าย ัน ใน  f  นน ั้น f ส ึก จะม ีก ารป ร ับ เปล ี่ยน ข ึ้น ใน
มหาวิทยาลัย ที่เห ็นว่าเวลานี้เริ่มมีคgบาอาจารย์กลับมาจากต่าง
ประเทคเข้ามา แล ้วก ็ม ีหลักวิชาทางด้านวิศวฯของกรมวิทยาศาสตร์ 
เป ็นหลัก พอที่จะอบรมนักเรียนให้มีความแท ียบเท ่าต ่างประเทศ... ”
(2530:345)

ในส่วนของหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์นน พบว่าเริ่มต้นปรับ 
ปรุงหลักสูตรขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2471 ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกทั่งคณะอักษร
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ออกเป็นสองคณะตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างจรงจัง 
ตังแต่ปี พ.ศ.2478 เป็นต้นมา ซ่ึง ศาสตราจารย์ ดร.ประชุมสุข อาชวอำรุง อดีตคณบดีคณะครุ 
ศาสตร์ให้ความเห็นว่า “หลักสูต?สม้'ยนั้นเป็นหลักสูต?ท ี่ค ื เร ียนยันจริงจ ์ง ไม ่กระจัดกระจายอย่าง 
เวลาน ี้” และ “ค£บาอาจารย ์เป ็นแม ่พ ิมพ ์ ทฤษป ีการค ืก»าบ ัจๆบ ันย ังเน ้นเร ื่องน ี้.....” (2530)

อย่างไรก็ดี การท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรมมีการปรับปรุงหลักสูตรจนกระทั่งมี 
ความสม!)รณ์มากขึ้นในเวลาต่อมานั้น มีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลหลายประการด้วยกัน เช่น
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การร่วมกับสหรัฐอเมริกาและมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอ!ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนของ 
คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งต่อมาหน่วยงานอื่น  ๆ ที่ได้เข้ามาร่วมพัฒนาวิชาการร่วมกับจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยในภายหลังต่างก็ได้มีส่วนในการแลกเปลี่ยนหลักสูตรหรือกิจกรรมในหลักสูตรมาก 
ขึ้นด้วย โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแวดวงของคณะแพทยศาสตร์ หรือในสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ได้ขยายมาถึงคณะทางลังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการคิกษาด้วย

หลังการปรับปรุงหลักสูตรฯ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอ!ได้จัดส่งศาสตราจารย์ชุดแรกเข้า 
มาทำหน้าที่สอนในคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์จำนวน 5 คน คือ

1. ศาสตราจารย์ Abraham Press สำเร็จการคิกษาจาก Coofer Institute, New 
York City และ Columbia University ได้ปริญญา B.Sc. และ E.E. (Electrical Engineering : ผู้ 
วิจัย) เป็นศาสตราจารย์หัวหน้าแผนกฟิสิกลัตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2467 -  5 พฤษภาคม 
พ.ศ.2469

2. ศาสตราจารย์ Thomas F.Morrison M.A (Lafayette) Ph.D. (Princeton) 
เป็นศาสตราจารย์หัวหน้าแผนกชีววิทยา ต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2468 -  19 มีนาคม 
พ.ศ.2470

3. ศาสตราจารย์ R.A Leyesey Haworth B.Litt (Oxon) M.A (Oxon) เป็น 
ศาสตราจารย์ภาษาอังกฤษของมูลนิธิฯ ต้ังแต่วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ.2468 -  5 สิงหาคม พ.ศ.2471 
และฝ่ายไทยจ้างต่อไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2471

4. ศาสตราจารย์ Max Moller ซาวเดนมาร์ก ได้ปริญญา Candidatus 
Polytechnices in Chemical Engineering จาก Royal Polytechnical College, โคเปนเฮเกน 
เป็นศาสตราจารย์หัวหน้าแผนกเคมี ต้ังแต่วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2468 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 
พ.ศ.2473

5. Mr.Michel Bre'al Licencie es Lettres (Sorbome) เป็นอาจารย์ซาวฝรัง 
เศลที่รัฐบาลไทยจ้างมาสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสตั้งแต่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2466 (จักดา คิริพันธ์, 
บรรณาธิการ 2527)

และในภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบางท่านคือ
1. ศาสตราจารย์ A .c.Bailey, B.s. (Penn.College), M.s. (Iowa state College) 

ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกทิเสิกลัแทนศาสตราจารย์ A.Press ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ.2469-31 มีนาคมพ.ศ.2473
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2. ศาสตราจารย์ Edward Gordon Alexander ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้า 
แผนกชีววิทยา แทน ศาสตราจารย์ Morrison ต้ังแต่วันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ.2471 จนถึงวันที่ 18 
มิถุนายนพ.ศ.2473)

ขณะเดียวกันยังมีคณาจารย์ซาวต่างประเทศบางท่านที่รัฐบาลไทยต้องจ้างไว้แทน 
ศาสตราจารย์ของมูลนิธิฯ ในแผนกหรือสาขาวิชาที่ยังไม่มีอาจารย์!ทยกลับมา!บงานได้ทัน เซ่น

1. ศาลตราจารย์ ottis R.Causey จากมหาวิทยาลัย John Hopkins เข้ามาเป็น 
หัวหน้าแผนกชีววิทยาในระหว่าง ปี พ.ศ.2474-2477

2. ศาลตราจารย์ Knopf เป็นชาวเยอรมัน เข้ามาเป็นหัวหน้าแผนกเคมี แทน 
ศาลตราจารย์ Moiler จนถึง พ.ศ.2478

ในกรณีของทุนการศึกษาเพื่อการป!บปรุงประสิทธิภาพของอาจารย์ รวมท้ังการส่ง 
คณาจารย์Iปศึกษาต่อยังต่างประเทศนั้น ต้ังแต่ปี พ.ศ.2469 เป็นต้นมาก็มีความซัดเจนอยู่มาก 
และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการรับและแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิต การให้ความช่วย 
เหลือทางวิชาการที่มีอยู่ในช่วงนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้

จากเอกสารที่ปรากฏพบว่าคณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
จากคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้!ปทุนการศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอาจารย์
ในนามทุนร็อกกี้เฟลเลอร์และทุนอื่นๆ เป็นจำนวนมาก เช่น 

ก. ทุนมูลûfilอกก้ีเฟลเลอร์
1. พระดรุณพยุหรักษ์ (บุญเย็น ธนโกเศส) ได้รบทุนของมูลนิธิฯ ไปศึกษา 

ต่อที่มหาวิทยาลัยมิชีแกน เมืองแอนอาร์เบอร์ ระหว่างวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2470 ถึงวันที่ 18 
พฤศจิกายน พ.ศ.2472 ได้ปริญญา B.Sc. ทางเคมี

2. นายศุภซัย วานิซวัฒนา เป็นนิสิตเตรียมแพทย์ปริญญารุ่นที่ 2 ทาง 
มูลนิธิส่งไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2470 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 
พ.ศ.2473 กลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกชีววิทยาต่อจาก ศาสตราจารย์ Causey เม่ือวันท่ี 
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2478

3. หลวงประ'วัติวรวิ’ชชุก'ารื (หม่อมหลวง ประวิติ อิศรางกูร) ได้!ปทุน'ไปดู 
งานการสอนวิทยาศาสตร์ในประเทศอังกฤษตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2471 ถึงวันท่ี 16 มีนาคม
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พ.ศ.2473 เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้ว จึงได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกฟิสิกส์ต่อจากหลวงพรต 
พิทยพยัต

4. หลวงพรตพิทยพอัต (พรต เดซา) ได้รับ'ทุนไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย
Bristol ต้ังแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2473 ต่อมาได้เป็นหัวหน้าแผนกฟิสิกส์ต่อจาก
ศาสตราจารย์ Bailey และได้เป็นคณบดีคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เม่ือ พ.ศ.2478

5. ดร.แถบ นีละนิธิ เป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง หลังจากนั้นได้รับทุนของ
มูลนิธิฯให้ไปศึษาต่อที่มหาวิทยาลัย Cornell ภายหลังได้กลับมาเป็นหัวหน้าแผนกเคมีแทน
ศาสตราจารย์ Knopf เม่ือ พ.ศ.2478

6. หลวงศรีสมรรถวิชชากิจ ได้รับทุนของมูลนิธิไปศึกษาด้านปักษีวิทยาที่ 
มหาวิทยาลัย Cornell และกลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกพถุกษศาสตร์ใ'นภายหลัง

ข. ทนุวทิยาศาสตร์แหง่แพทย์
4 V  ’  J  ’

ทุนมีแม้เป็นทุนทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ทรงมอบไว้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง ไม่ใช่เป็นทุนของต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามทุน 
วิทยาศาสตร์แห่งแพทย์นี้ กลับเป็นทุนที่ผู้ได้รับทุนเกือบทั้งหมดมีโอกาสในการเข้าไปร่วมวิจัยแลก 
เปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยสำคัญที่ต่างประเทศด้วย ชึ่งมีผลทำให้นักวิชาการซาวต่างประเทศ 
ยอมรับในชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของความ 
เป็นนานาชาติด้วย ผู้ใด้รับทุนดังกล่าวมีดังต่อไปน้ี

1. ม.จ.รัชฎาภิเษก โสณกุล ได้รับทุนนี้เมื่อ พ.ศ.2469 ได้ไปศึกษาและวิจัยที่ 
มหาวิทยาลัย London ประเทศอังกฤษ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอธิการบดี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลองครั้งในปี พ.ศ.2478 และ พ.ศ. 2487

2. ดร.คลุ้ม วัชโรบล เป็นนิสิตเตรียมแพทย์รุ่นที่ 3 ได้รับทุนไปศึกษาต่อด้าน 
ชีววิทยาที่มหาวิทยาลัย London เม่ือ พ.ศ.2471 ได้ร่วมทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย Cambridge 
และกลับมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกชีววิทยาต่อจาก ดร.ศุภชัย วานิชวัฒนา

3. นายทองศุฃ พงศทัต เป็นนิสิตเตรียมแพทย์รุ่นที่ 3 ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ 
มหาวิทยาลัย London เช่นกัน ได้ร่วมทำงานวิจัยทางเคมีที่มหาวิทยาลัยเบอร์สิน และได้เป็น 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ต่อจากศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

4. นายเพ็ง โลมนะพันธ์ สำเร็จประกาศนียบัตรชั้นสูงจากคณะวิศวกรรม
ศาสตร์ และได้รับทุนไปศึกษาในด้านเดียวกันนี้ที่มหาวิทยาลัย Victoria University of
Manchester
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5. ดร.บัวเรศ คำทอง เป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนฯและสำเร็จการ 
ศึกษาในระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Liverpool

6. ดร.กัลย์ อิศรเสนาฯ ได้รับทุนไปศึกษาและวิจัยที่มหาวิทยาลัย
Cambridge จนสำเร็จการศึกษาด้านเคมีจากมหาวิทยาลัย Liverpool (ดักดา ศรพันธุ, 
บรรณาธิการ, 2527)

โดยสรุปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2459-2478 อ้นเป็นระยะแรกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาการ 
เรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตขึ้นนั้น ลักษณะของความเป็นนานาชาติที่เกิดขึ้นมีดังต่อไป 
น้ีคือ

1) มีกิจกรรมการ!บความช่วยเหลือจากต่างประเทศเกิดขึ้น เช่น ความช่วยเหลือใน 
การก่อสร้างอาคารเรียน การจัดหาอุปกรณ์ตำราเรียนสำหรับคณะต่าง  ๆ และความช่วยเหลือใน 
การก่อสร้างอาคารผู้ปวยของคณะแพทยศาสตร์

2) การมีกิจกรรมการรับความช่วยเหลือในด้านการจัดหาศาสตราจารย์ และ 
คณาจารย์ซาวต่างประเทศมาช่วยสอน ช่วยวางแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย เซ่น 
การรับให้ศาสตราจารย์ ดร.เอ จี เอลลิส มาดำรงตำแหน่งอธิการบดีในระหว่างปี พ.ศ.2478-2479 
การให้ทุนอาจารยํไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

3) การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในด้านการร่วมกำหนดหลักสูตรการเรียน 
การสอน การวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนให้แก'จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะเริ่มต้น 
จนถึงเมื่อมีการขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นในช่วงต่อมา

จะเห็นได้ว ่านับตั้งแต่ท ี่ม ีการประดิษฐานจุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยขึ้นเม ื่อป ี 
พ.ศ.2459 แล้ว ลักษณะของความเป็นนานาชาติก็ได้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องโดย 
ในช่วงแรกนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นฝ่ายรับความช่วยเหลือจากนานาชาติก่อน ด้วยเหตุท่ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังไม่มีความพร้อมมากนัก ประการหนึ่ง นอกจากนี้ยังอาจกล่าวไว้ว่า 
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยตามรูปแบบตะวันตกขึ้นในประเทศไทยนั้น เพิ่งจะมีปรากฏเป็นครั้งแรกใน 
ครั้งน้ีเอง ดังนั้นการที่จะทำให้การก่อตั้งมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ มีความ 
เป็น “ตลาดวิชาที่ไม่เพียงแต่เพาะข้าราชการไว้ใช่'” นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาดัยความช่วย 
เหลือจากต่างประเทศก่อน ทั้งนี้ เมื่อมหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้ว การรับความ
ช่วยเหลือดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือร่วมมือในสถานะเดียวกัน 
มากขึ้น ซึ่งจะปรากฏซัดในช่วงต่อมา
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ระยะที่สอง ; ระยะที่ม ีการขยายการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี (พ.ศ.2479-2504)

ในช่วงนี้ถือได้ว่าเป็นรiวงการพัฒนาที่สำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกช่วง 
หนึ่ง เพราะมีการขยายและปรบปรุงการเรียนการลอนให้มีมาตรฐานขึ้นและเพิ่มจาก 4 คณะเป็น 
8 คณะ แต่ยังคงต้องโอนคณะแพทยศาสตร์กับแผนกทันตนพทยศาสตร์และแนกลัตวแพทย
ศาสตร์ให้ไปลังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์อยู่ เนื่องจากขณะนั้นจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการได้ เน่ืองจาก
ปัญหาความพร้อมของคณาจารย์และความพร้อมของเครื่องมือ ต่อมาภายหลังจึงได้มีการโอน
คณะแพทยศาสตร์และแผนกทั้งสองกลับมาลังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามเดิม

ในช่วงระยะของการขยายการเรียนการสอนนี้เป็นช่วงระยะเดียวกันกับที่จุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัยได้เรื่มวางพื้นฐานของการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ซ่ึงความ
เคลื่อนไหวในข้อนี้เองที่ลัมพันธ์กันกับแนวทางของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เน้นให้มีการ 
ศึกษาค้นคว้าและการทำงานวิจัยขึ้น อย่างไรก็ตามในระยะนี้ก็ยังมีอุปสรรคหลายด้าน เช่น
อุปสรรคในด้านความพร้อมของมหาวิทยาลัย อุปสรรคในด้านการถูกแทรกแซงจากการเมือง และ 
อุปสรรคจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะในกรณีของการเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง 
นั้นถือว่า เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นอุปสรรค 
ต่อการก้าวล่ความเป็นนานาชาติด้วย

ในช่วงลงครามโลกครั้งที่ลองนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีความ “ใกล้ชิด" และ “อยู่ในลายตา” ของรัฐบาลอย่างมากช่วงหนึ่ง ทั้งนี้เพราะ 
ขณะบันผู้นำรัฐบาลคือ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้เข้ามาทำหน้าที่อธิการบดีของมหาวิทยาลัย 
ด้วย โดยอยู่ในตำแหน่งถึง 2 คร้ัง คือ ระหว่างปี พ.ศ.2479-2487 และระหว่างปี พ.ศ.2492-2493 
ยังผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้นตกอยู่ในอิทธิพลทางการเมืองอย่างเต็มที่เป็นครั้งแรก 
โดยจะเห็นได้จากความเคลื่อนไหวสำคัญ  ๆ ในหลายกรณี เช่น การออกพระราชบัญญ้ติให้นิสิต 
ต้องแต่งเครื่องแบบรักษาดินแดน ปี พ.ศ.2491-2492 การออกพระราชบัญญติกำหนดให้นิสิตต้อง 
เป็นทหาร การให้นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นยุวชนทหาร และบัณฑิตต้องออกไปรับราช 
การทหาร ตลอดจนการผลักดันให้นิสิตเป็นผู้ร่วมเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส หรอกรณีของข้อ 
พิพาทเรื่องเขาพระวิหาร เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าล่งผลต่อความก้าวหน้าในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
และความเป็นนานาชาติมากเนื่องจากการถูกแทรกแซงจากบักการเมืองมากเกินไป
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อย่างไรก็ตามเมื่อรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เข้ารับตำแหน่งเม่ือวันที่ 7 
มีนาคม พ.ศ.2485 หลังจากนั้นเพียง 1 สัปดาห์เศษ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในฐานะนายกรัฐ 
มนตรีได้แถลงนโยบายไว้หลายประการ สำหรับนโยบายด้านการศึกษานั้นได้แถลงไว้ดังนี

“.....ท่านประธานสภาและสมาชิกทั้งหลาย.....
.....ร ัฐบาลจะไม ่ละเลยในการปาIงการพีกษาของชาติให ้#!ระด ับอันด ี
ย ิ่งข ึ้นไป เพี่อให้เทียบทันอารยประเทศให้เร็วที่ส ุด โดยอาทัยการปรับ 
ป^งหลักสุดร ตำราเรียน การยกย่องฐานะของค£ให้สมทับที่จะเป็น$
ลังสอนอบรมๆล!]ดร ฤลธิดาของชาติ ท ั้งจะพยายามจัดการศึกษาให้ 
มีระดับเด ียวกันทั้วราชอาณาจักรด้วย ”
“ จะปรับป$งสุดมศึกษาให้มีสุณภาพ และปริมาณยิ่งขึ้น โดยจัด
เพิ่มแผนกวิชาขึ้นตามความจำเป็น ’’ (2485 อ้างถึงใน วิโรจน์ สาร
รัตนะ, 2536:14-15)

หลังการแถลงนโยบายดังกล่าวด้วยภาวะสงครามทำให้ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 
ได้ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ล่งผลให้การทำตามนโยบายข้างต้นเป็นไปได้ 
ยากมากขึ้น เน่ืองจากเกิดภาวะเงินเฟ้อ สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนและมีราคาสูง รวมท้ัง 
ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าทั้วโลก นอกจากน้ีกรณีความเสียหายจากการถูกโจมตีจากข้าพีกก็ล่งผล
ละเทือนต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาการศึกษาอย่างมากด้วย

นอกจากสถานการณ์และปัญหาดังกล่าวแล้ว ผลกระทบที่เกิดข้ึนอีกอย่างหนึ่งก็คือ 
การถูกยกเลิกให้ศึกษาต่อของนักเรียนไทยในที่ต่าง  ๆ โดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษและสหรัฐ
อเมริกา สภาพการเรียนการสอนในขณะนั้นมีความยากลำบากหลายประการ ดังท่ี ระวี ภาวิไล 
ได้บันทึกไว้ว่า

“.... จ ันท ี่ 8 ธันวาคม ญี่!]น!]กประเทศไทยและประกาศสงครามกับ
อเมริกาและอังกฤษ ๆฬาฯปีดการเรียนการสอนทั้งหมด ญี่ใ]นยึดครองโรง 
เรียนเตรียมสุดมฯ และต ึกสถาป ัตย ์ ต ่อมามีประกาศยกขึ้นไม่ต ้องสอบ 
ภาคปลาย นิสิต'ชะงักการศึกษาไปเป็นระยะยาวตลอดฤดุเร้อน แล้วในปี 
การศึกษา 2485 เฉพาะนิส ิตวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เท ่าท ั้นที่ 
กลับมาเรียนหลักสุตรที่'เร่งให้'จบเป็นบัณฑิต...” (2530: 74)
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อาจกล ่าวได ้ว ่าในช่วงเวลาน ั้นสภาพการเร ียนการลอนภายในจ ุฬาลงกรณ ์ 
มหาวิทยาลัยนั้น มีความลำบากและไม่สะดวกหลายประการ การขยายการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาตรีในระยะที่เกิดลงครามโลกครั้งที่สองเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมาย ท้ังปัญหา 
จากการขาดแคลนอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ือง'ใช่'ท่ี'จำเป็น การขาดแคลนอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ แต่ 
อย่างไรก็ตามก็ยังปรากฏว่าในบางคณะ เช่น คณะอักษรศาสตร์ ก็ยังเป็นคณะหน่ึงที่ยังมีการอัด 
การเรียนการสอนและมีคณาจารย์จากต่างประเทศมาช่วยสอนอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ว่าต่อมา
คณะฯได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ของสงครามที่เกิดขึ้นแล้วทำให้คณาจารย์ซาวต่างประเทศ 
เหล่านั้นต้องถูกฝ่ายลัมพันธมิตรควบคุมดัวไว้ก็ตาม (วิลาศวงศ์ พงศะบุตร และ ซัตสุณี ลินธุ 
สิงห์, 2539:5) เกี่ยวกับประสบการณ์ในการศึกษากับอาจารย์ซาวต่างประเทศในช่วงนั้น แม้น 
มาส ชวลิต ได้บันทึกไว้ว่า

“ ในช่วงนั้น แม้เอกสารเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาคัยก็
เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ภาษาอังกฤษต้องเรียนอย่างเข ้มข้นมาก เรียน
ก ันต ั้งแต ่การออกเส ียงพย ัญชนะให ้ฤกต ้องตามแบบออกซฟอรัด  นอก
จากอ่านออกเสียงแล้ว ต ้องสนทนากับอาจารย์เป ็นภาษาอังกฤษ อาจารย  ์
เบรน ฮาร์ตเนล ใจดีแต่เข้มงวด ชอบซักถามเรื่องลึก ๆ เกี่ยวกับคำภาษา 
ไทยให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์แมคกาน ชอบให้เขียนเรียงความ 
เรื่องยาก ๆ สนับส'ฤนให้'คิดเรื่องเอง อาจารย ์ทวด  คา f แนคก็เช่นเดียวกัน 
อาจารย ์ออสเป ็น สอนบทละครของเชกสเป ียร์ อธิบายคัพท์สำนวนไว้ซ ัด
เจน .....อาจารย์ห ัวหน้าแผนกวิชาภาษาต่างประเทศ คือ อาจารย ์ เดว ิดย ์
นั้น นิส ิตYเกคณะในสม้ยนั้นทั้งรัก ทั้งกคัว อาจารย์ด ูและคักเตือนดูแล 
เรื่องความประพฤติด้วย แต่อาจารย์สอนแทบจะเรียกได้ว่าเป ็นรายคัวนิส ิต 
เพี่อให้เก่งภาษาอังกฤษแบบออกซฟอรัดกัน■ ฤกคน "  (2539:139)

เซ่นเดียวกับ สมศรี สุกุมลน'นทน์ท่ี'ได้กล่าว,ไว้เซ่นกันว่า
“.....ชาวอักษรศาสตร์f นแรก ๆ เรียนภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา
เรียนภาษาอังกฤษกับคนอังกฤษ เรียนภาษาฝรั่งเศสกับคนฝรั่งเศส ภาษา
เยอรม ันย ังไม ่ได ้เป ็ดสอน  ถ ้าน ับภาษาบาลีก ับค ันสกฤตเป ็นภาษาต ่าง
ประเทศด้วย เราก ็ม ีพราหมณ ์ป.ศาสตรีเป ็นร ี(สอน  ” (2539:152)
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เมื่อเกิดสงครามมหาเอเชีย!9] รพาที่รุนแรงขึ้นจนเป็นสงครามโลกครั้งที่สองแล้วสถาน 
การณ์มีความตึงเครียดขึ้นโดยลำดับจนเกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษาและการขยายการเรียน 
การลอนของมหาวิทยาลัยมาก คณาจารย์ซาวต่างประเทศถูกควบคุม ความช่วยเหลือร่วมมือที่ 
เคยมีถูกจำกัดและยกเลิกไปอย่างสิ้นเซิง ขณะเดียวกันด้วยนโยบายของผู้นำในเวลานั้น ก็เน้นหนัก 
ในเรื่องความเป็นชาตินิยม จึงมีผลถึงการเปลี่ยนแปลงและการขยายการเรียนการลอนตลอดจน
ตำราต่าง  ๆ ด้วย โดยมีคำลังให้ใช่'ภาษาไทยสำหรับการเรียนการสอนทั้งหมด แม้ตำราท่ีเก่ียวกับ 
การแพทย์ ทำให้นิสิตแพทย์เวลานั้นมีความเด้านภาษาอังกฤษน้อยลง เกิดความลำบากในการ 
อ่านหรือใช้ตำราภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว แต่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันรัฐบาลได้มี
คำลังให้มหาวิทยาลัยเพิ่มการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศอื่น  ๆให้มากขึ้น ดังท่ี ไพฑูรย์ พงศะ 
บุตร เล่าไว้ว่า

“ ที่น ่าลังเกตคือในตอนนั้นมี'การสอนวิชาภาษาต่างประเทศหลายภาษา
ทั้งภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลียน และญี่ม ีน ทั้งนี้เป ็นนโยบายของรัฐ 
บาลในระหว ่างสงครามท ี่ต ้องการให ้ม ีการเร ียนร ู้ภาษาของประเทศฝาย  
อักษะ คือ ภาษาเยอรมัน อิตาเลียน และญี่ม ีน จงอัดให้ม ีการสอนภาษา 
ท ั้งสามน ี้ และได้ยกเลิกไป เพราะนิส ิตไม่น ิยมเรียนและหาอาจารย์ร ู้สอน  
ยาก.... " (2539:173)

เหตุผลที่รัฐบาลให้มหาวิทยาลัย เพิ่มการลอนภาษาต่างประเทศข้างต้นนั้น พบว่า 
ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการ “ปา$งการศึกษาของชาติให ้qjระดับอันดีย ิงขึ้นไปเพี่อให้เท ียบทันอารย 
ประเทศ’’ แต่อย่างใด หากแต่เป็นเพราะในขณะนั้นญี่มีนเป็นฝ่ายรุกอยู่ในระยะแรกของลงครามฯ 
พยายามเข้าแทรกแซงการศึกษาของไทย และไทยก็ต้องพยายามประนีประนอมกับญี่มีนให้มาก
(ปิยนาถ บุนนาค และจันทรา บุรณฤกษ์ [ม.ป.ป]:137) ซึ่งในกรณีนี้ศาสตราจารย์ รองศยามา 
นนท์ได้บันทึกไว้ว่า

“ นายวราเวทย ์ ส ิวศรียานนท ์ (ศาสตราจารย ์ พระวรเวทย์พ ิส ิฐ อดีต
หัวหน้าแผนกวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ ๅท ัาลงกร(นมหาวิทยาลัย 
และเป็นกรรมการรู้หน ึ่งในคณะกรรมการสิงเสริมวัฒนธรรมภาษาไทย ได้ 
เล ่าให ้ร ู้เข ียนทังในเวลานั้นว่า ญ ี่ม ีนซึ่งได้เข ้ามาตั้งกองทัพอy ในเมืองไทย 
แล้วได้เสนอว่า ด้วยเหตเผล'ว่าภาษาไทยเรียนได้ยากเป็นy ปสรรคในการ
ติดต่อสมควรใช้ภาษาญี่ม ีนแทน และขอให้'มักเรียนไทยเรียนภาษาญี่ม ีน
แต่จอมพล แปลก พิy ลย์สงคราม ไมยินยอมโดยหาทางออกว่า จะปรับ 
ป(งภาษาไทยให้เรียนได้ง่ายกว่าแต่ก ่อน ดังนั้นการปรับป%งภาษาไทย



47

กระทำกันโดยอาค์ยเหเ?[ผลทางการเมือง โดยมิให้ญ ี่ไ]นเข้ามาแทรกแซงใน 
การศึกษาของไทย อย่างไรก็ด ีฝายไทยได้ตอบสนองความประสงค์ของ
ญี่ร ่เนพอสมควร โดยเป็ดสอนวิชาภาษาญี่ม ืนเป็นวิชาเลือก อีกภาษาหนึ่ง 
เช ่นเด ียวกับภาษาอิตาเลียนและเยอรมันในคณะอักษรคาสตร์ ๅฬาลงกรณ ์ 
มหาวิทยาลัย และยังเกื้อQลให้อาจารย์,'หไ]มชาวญี่ไ]นสองคนมาเรียนภาษา
ไทยในคณะอักษรคาสตร์อ ีกด้วย " (รอง ศยามานนท์, [ม.ป.ป] อ้างถึง
ใน ปิยนาถ บุนนาค, [ม.ป.ป]:168)

จะเห็นได้ว่าในระหว่างที่มีการขยายการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีระยะแรก 
นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องเผชิญกับสถานการณ์หลายอย่างที่กระทบต่อการขยายการ
เรียนการลอนด้วย เซ่น สถานการณ์ของสงครามโลกครั้งท่ีสอง การดำเนินนโยบายของรัฐบาล 
การถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองมากเกินไป สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกตํ่า ชึ่งมืผลต่อการดำเนิน 
งานของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ต่าง  ๆ ดังกล่าวนี้ถือว่ามืส่วนทำให้การ 
รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการพัฒนาความเป็นนานาชาติต้องชะลอดัวลงอย่างมาก

อย่างไรก็ตามในช่วงของการขยายการเรียนการสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยตั้ง 
แต่ปี พ.ศ.2479-2504 นี้มีความเคลื่อนไหวที่สำคัญ และนำไปสู่การป!บมาตรฐานการเรียนการ 
สอนของมหาวิทยาลัยต่อมาหลายประการ เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่ และการป!บปรุงเปลี่ยน 
แปลงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการในสมัยนั้น กล่าวคือ มีการเปิดแผนกวิชาวิศวกรรม 
เหมืองแร่ ด้วยความร่วมมือของกรมโลหะกิจ (ปี พ.ศ.2482) การเปิดแผนกวิชาวิศวกรรมธุตสาห 
การ แผนกธรณีวิทยาเหมืองแร่ (ปี พ.ศ.2485) มืจุดบุ่งหมายเพื่อผลิตวิศวกรตามความต้องการ 
ของประเทศชาติ การป!บปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรมีปรากฏเพียงครั้งเดียวใน ปี พ.ศ.2483 และ 
ส่วนใหญ่ได้งดการเรียนในแผนกวิชาต่าง  ๆ หลายแผนกเช่นในแผนกวิศวกรรมช่างอากาศ แผนก 
วิศวกรรมโยธา ช่างกลไฟฟ้า (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 2483 (เอกสาร 
อัดสำเนา)

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคณะอื่น  ๆ เช่น คณะอักษรศาสตร์ มีการนำเอาวิชา 
ภาษาเยอรมันมาบรรจุเข้าในหมวดวิชาเลือกอีกครั้งหนึ่ง การแบ่งการเรียนในปี พ.ศ.2485 ให้เป็น 
ลองภาคภาคละสองปี การให้งดการเรียนการสอนวิชาภาษาบาลี และในปี พ.ศ.2487 ให้มีการ 
เปิดวิชาเลือกขึ้นใหม่ 2 สาขาวิชา คือ ภาษาณี่บุ่นและภาษาอิตาเลียน (อมรา ประสิทธิ้รัฐสินรุ, 
2529:7-33)
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ส่วนคณะแพทยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงโดยลดรายวิชาเรียนให้น้อยลง และหลัง 
จากนั้นในปี พ.ศ.2486 มีการโอนให้คณะแพทยศาสตร์ไปลังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลระยะหนึ่ง 
ก่อนที่จะกลับมาลังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ในด้านการเปิดหลักสูตรใหม่ ตลอดจนคณะวิชาใหม่นั้น ได้แก่ การเปิดหลักสูตร 
ลัตวแพทย์ หลักสูตร 4 ปี (พ.ศ.2480) หลักสูตร 5 ปี (พ.ศ.2482) หลังจากนั้นจึงได้โอนการเรียน 
การสอนไปลังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ.2486 เช่นเดียวกับคณะแพทยศาสตร์

นอกจากนี้ย์งได้มีการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2482 
โดยเป็นการนำโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์ในกรมแพทย์ทหารบกมาเปิดสอนในจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 มิคุนายน พ.ศ.2484 และได้รับความร่วม 
มือในการจัดการเรียนการลอนเบื้องต้นจากคณะแพทยศาสตร์สรราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดลเช่นกัน

ส่วนในการดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือจัดตั้งหน่วยงาน คณะวิชาต่าง  ๆ
ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นั้น พบว่ามีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกเหนือไป 
จากหน่วยงานข้างต้นนี้แล้ว ยังได้แก่การยกฐานะของแผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นเป็นคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี การจัดตั้งแผนกวิชาการ
หนังสือพิมพ์ การจัดตั้งแผนกกลางคืน เป็นต้น

การดำเนินการหลายอย่างเท่าที่กล่าวมาข้างต้นภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยน 
แปลงทางการเมือง ลังคม เศรษฐกิจต่าง  ๆนั้น แสดงให้เห็นว่า ขณะนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี 
ความพยายามอย่างมากที่จะยกระดับการเรียนการสอนของสถาบันให้สูงขึ้น จนมีความเป็น
มหาวิทยาลัยได้มากขึ้นเท่าที่จะกระทำได้ ในระยะดังกล่าวแม้ว่าจะต้องประสบปัญหาหลายอย่าง 
ที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่มาก แต่การดำเนินการข้างต้นก็ยังมีอยู่ต่อไป 
ซึ่งเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผ่านพ้นระยะสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้ว การดำเนินการ
ขยายและปรับปรุงการเรียนการสอนที่กล่าวมานี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งก็หมายถึงระดับของการติด 
ต่อกับต่างประเทศ การมีกระบวนการปรับตัวทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ
นานาประเทศก็มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน
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หลังจากการขยายการเรียนการสคนจาก 4 คณะ เป็น 8 คณะมาในช่วงปี 2480- 
2490 แล้ว ในส่วนอื่น  ๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีการพัฒนาขึ้นเช่นกัน เป็นต้นว่า มีการลัด 
ตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2491 มีการแยกคณะอักษรศาสตร์ออกจากคณะวิทยาศาสตร์ในปี 
เดียวกัน มีการลัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการคืกษาระดับสูงกว่าปริญญา
บัณฑิตขึนไปของทุกสาขาวิชาให้เป็นระบบเดียวกัน และการลัดการคืกษาเป็นระบบหน่วยกิตขึ้น 
ในปี พ.ศ.2504 ฯลฯ (วิลาสวงศ์ พงศะบุตร และ ซัตสุณี สินธุสิงห์, 2539:6)

ขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวในด้านคณาจารย์ด้วยกล่าวคือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490 
เป็นต้นมามีผู้สำเร็จการคืกษาจากต่างประเทศโดยตรงมากขึ้น ทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี 
อาจารย์ซาวไทยที่กลับมาทำหน้าที่สอนแทนที่อาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมากด้วยกัน ซ่ึง 
คณาจารย์ชาวไทยที่ปฎิปตงานในช่วงเวลาดังกล่าวล้วนเป็นผู้ที่ "เป ็นท ี่ (ได้ร ับการ) ยอมรับนับถือ 
มากในวงว ิชาการ” และสำหรับคณะอักษรศาสตร์เป็นต้นนั้นก็ “ม ีซื่อเส ียงมากท ี่สุดในด้านภาษา
อังกฤษ ภาษาไทยและประวัต ิศาสตร์”   “หลักส ุตรของเรามักได้ร ับการนำไปใช้เป ็นด้นแบบ
ของมหาวิทยาลัยท ี่ก่อตั้งขึ้นภายหลังเสมอ” (เพ็ญศรี ดุก, 2530:364) เซ่นเดียวกับ ศาสตราจารย์ 
ดร.เกษม สุวรรณกุล ที่ได้กล่าวถึงสภาพการณ์ของคณาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงปี 
เดียวกันนี้ว่า

“ถ ้าr jดถึงในด้านพัฒนาการการสีกษา คนที่ไปเรียนอเมริกากลับมา
เยอะแล้ว สมัยนั้นjfส ึกว่าเรามีอาจารย์ด ี ๆ ม ีซ ื่อเส ียงมาสอนเราก็I
สึกฎมิใจ หลายคนเป็นอาจารย์ท ี่ด ีจริง ๆ คือ หมายความว่าม ีความ 
เป ็นคIมาก ความเป็นคI ต้องเข้าใจในการสอนแม้,'กระทั่ง หลวงวิจ ิตร 
วาทการ ท ี่สอนประวัต ิศาสตร์ ท ่านก็ตั้งใจสอน อาจารย ์หลายท ่านท ี ่
คล้าย ๆ กัน มีล ้วนทำให้ผมเกิดความคิดอะไรด้วยตนเองไม่น ้อย ยก 
ตัวอย่างว่าถ้าไม ่ใช้ ม.ล.มานิจ ๆเมสาย ผมก็อาจจะไม่สนใจภาษา 
อังกฤษ รวมทั้งพระองค์เจ้าเปรมสุรฉัตรด้วย ทำให้อ ่านหนังส ีอภาษา 
อังกฤษYเกวัน เม ื่อก ่อนพระองค์เจ ้าเปรมฯท่านเป็นบรรณาธิการ
หนังสือแสตนดาร์ดก็อ่าน•สุกวัน "  (เกษม สุวรรณกุล, 2530:367)

หรือที่ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ได้อธิบายถึงสภาพการณ์ของคณาจารย์และ 
หลักสูตรในช่วงปี พ.ศ.2495 ในฐานะศิษย์เก่าจากคณะรัฐศาสตร์ไว้ว่า

“.....อาจารย์ล ้วนใหญ่จะเป็นอาจารย์พ ิเศษ ซื่งเราม ีโอกาสได้เร ียนกับ
ท่านอาจารย์ฤใหญ่เป ็นจำนวนมาก เช่น พระยาอรรถการีน ิพนธ ์
พระยาอรรถกรมมนเตตี พระยาไชยยศสมบติ พระยาศรีว ิสารวาจา
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พระยาfit,(มานราชรน ม.ร.ว.เสป ีย ์ ปราโมช หลวงสิทธ ิสยามการ
หลวงประพันธ์ใพร้ชพากย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม หลวงท?1เงเวชช 
คาสตร ์ หลวงนรกิจบริหาร หลวงปริพนธพจนพิสุทธิ หลวงพ ิค ิษฐ 
วิทยาการ ดร.ชาญ จา]ก ัสตร์ดร.ห?เด แสงสุทัย ดร.ประy ร กาญจน 
สุล ดร.ถนัด คอมนตร ์ดร.กนธ ีร ์ค ุภมงคล และ ม.จ.อธิพรดงดี' เกษม 
คร..... โดยเฉพาะปี 4 จะเป็นวิชาเป็ดเตล็ดต่าง ๆ ซ ึ่งเป ็นความgรอบ 
ตัวที่น ักปกครองควรทราบ เช่น วิชาการเกษตร การสหกรณ ์ การภาษ  ี
อากร การสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา การประมง การชล 
ประทาน การผังเมือง การแผนที่ กฎหมายที่ด ิน ปาไม ้ เหม ืองแร่ 
กฎหมายทหาร และวิชาขนบธรรมเนียม ”

ขณะที่มีคณาจารย์ไทยเพิ่มขึ้นนั้น คณาจารย์ซาวต่างประเทศก็มีจำนวนที่เพิ่มขี้,นด้วย ด้งท่ี ทองต่อ 
กล้วยไม้ ณ อยุธยา เล่าว่า

" .....เมื่อ พ.ค.2495 มีอาจารย์ประจำเพิ่มขึ้นท่านเดียว ค ือ อาจารย ์
ดร.ล ิเด ีย ณ ระนอง เดิมท่านเป ็น!]ตรีท ่านเอกอัครราช%เตจีนประจำ 
อçjทั้ง?]โรปและสหรัฐอเมริกา และสมัครเข้าเป ็นอาจารย์ประจำคณะ 
ร ัฐคาสตร ์ ในปีแรกนั้นท่านเกือบจะพุเดภาษาไทยไม่ได้เลย ท ่านรับ 
ราชการในคณะรัฐคาสตร์นานมาทจนเป็นคนไทยเต็มตัว เป ็นท ี่สน ิท  
สนมรักใคร่ เคารพนับถือของคณาจารย์และนิส ิตท ั้งหลายเป็นอย่าง 
ด ี.....เม ื่อ$ เขียนเริ่มขึ้นปี 2 น ั้นก็ม ือาจารย์ชาวต่างประเทคมากขึ้น 
เช่น อาจารย ์ Bertha c.Potts อาจารย ์ Catherine N.Purve ซึ่งพวก 
เราเรียกว่า แหม่ม เปีบ และอาจารย ์ Patrick Mc.Ginis เม ื่อเรียนสุง 
ข ึ้นก ็ได ้ อาจารย ์ Dr.Rufus D.Smith มาสอนหลักการบริหารท ั่ว 
ไป.... '  (2530:111)

และท่ี อำนวย วีรวรรณ ได้กล่าวว่า
...คIบาอาจารย์'สมัยนั้น ส่วนใหญ่จะเป ็นอาจารย์พ ิเศษมืช ึ่อเสียง

โด่งตังอ y ในวงการของรัฐบาลและ!]รกิจ อาจารย์ประจำซึ่งม ือฐ่น้อย
ก็ม ักจะม ีโอกาสใกล้ช ิดสนิทสนมกับน ิส ิตของคณะ ในด้านวิชาการ
ก็เป ็นระยะที่เริ่มจะมืการเปลี่ยนแปลงกัน ม ีอาจารย์ใหม ่ ๆ ท ี่จบการ 
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา กลับมา 
เป ็นอาจารย์พ ิเศษสอนวิชาการต่าง ๆ มากขึ้น.....” (2530:116)
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การมีคณาจารย์ซาวต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นและการมีคณาจารย์ชาวไทยที่ได้รับ 
การศึกษาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว เริ่มทำให้นํ้าหนักในการยอม!บจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจากนานาชาติมีมากขึ้น ซี้ให้เห็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาขึ้นกว่าใน
ระยะที่ผ่านมามากพอสมควร ซึ่งผลในด้านนี้ก็เกี่ยวกันถึงระดับของความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยด้วยโดยตรง ลังเกตได้จากทรรศนะของ บุญรอด ปิณฑสันต์ (2530:334) ได้กล่าว 
ถึงพัฒนาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ โดยเฉพาะในช่วงหลังจากที่มีการจัดตั้งบัณฑิต
วิทยาลัยขึ้นแล้วในช่วงปี พ.ศ.2500-2504 ว่า

"  ผลผลิตบัณฑิตทั้งๅฒ ิปริญญาตรี ปริญญาโท พวกนี้พอหลัง
จากที่ได ้ปริญญาโทแล้ว เขาไปต่างประเทศอีก ฝรั่งป ีผลงานของเขา 
ที่ได้ปริญญาโท ก็บอกผมมาว่าใช้ได้เลยทีเดียวก็แสดงว่าเราต้องทำ 
ได ้ด .ี... ” ~

สัญญาณที่แลดงให้เห็นถึงการยอมรับจากต่างประเทศอันเป็นส่วนสำคัญล่วนหนึ่ง 
ของความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้มีอยู่หลายประการ เช่น การป!ปปรุงหลัก 
สูตรให้ลมบูรณ์ขึ้น การริ่มมีคณาจารย์ซาวต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานมากขึ้น และการรับ
อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้น ซึ่งการได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ 
นั้นจะเกี่ยวพันถึงการเข้ามาให้ความช่วยเหลือการร่วมมือกันในทางวิชาการด้วยโดยตรง ซ่ึงหมาย 
ถึงความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมากขึ้นนั้นเอง

กล่าวโดยสรุปคือ ในระยะของการขยายการเรียนการลอนในระดับปริญญาตรี ต้ัง 
แต่ประมาณปี พ.ศ.2479-2504 นั้น ความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรากฏใน 
แต่ละด้านที่ชัดเจนดังนี้ คือ

1 ) การมีกิจกรรมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนานาประเทศ 
ซึงจะเห็นได้จากการขยายการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี การปรับหลักสูตร และการเปิด 
หลักสูตรใหม่โดยพิจารณาจากแนวทางของต่างประเทศ

2) มีการรับคณาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในหลาย  ๆคณะ

กรณ ีท ี่สำค ัญ ท ี่ควรกล ่าวถ ึงสำหร ับความเป ็นนานาชาต ิของจ ุฬาลงกรณ ์ 
มหาวิทยาลัยในระยะนี้ก็คือ เป็นระยะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้!บความช่วยเหลือจากต่าง
ประเทศในทางวิชาการและทางเทคนิคต่าง  ๆ น้อยลง เนื่องจากความผันผวนทางการเมืองและ
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การเกิดสงครามโลก ตลอดจนการมีนโยบายชาตินิยมของผู้นำประเทศ การเข้ามาควบคุมกิจการ 
ของมหาวิทยาลัยของรัฐ และความพยายามในการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปมีบทบาททางการเมือง 
ระหว่างประเทศต่าง  ๆ ทำให้เกิดความขัดแย้งลันกับประเทศที่เคยให้ความช่วยเหลือแก่จุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัยพอสมควร มีผลทำให้การพัฒนาความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ 
เกิดข้ึนด้วย ขณะเดียวลันปัจจัยทางด้านลังคม เศรษฐกิจ ปัญหาความตกตํ่าของเศรษฐกิจต่าง ๆ

< ^ ° - ' ai !

ก็ล่งผลต่อการพัฒนาความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเช่นลัน

ระยะที่สาม ระยะของการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าในระดับบัณฑิตศึกษา (พ.ศ.2502-
2508)

การพัฒนาการศึกษาค้นคว้าในระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
นั้นเกิดขึ้นในช่วงใกล้  ๆ ลันลับการขยายและปรับปรุงการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี กล่าว 
คือ เมื่อมหาวิทยาลัยเริ่มต้นที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนให้สูงขึ้น มีคุณภาพขึ้นนั้น ขณะเดียวลัน 
มหาวิทยาลัยก็ริ่มงานในระดับบัณฑิตศึกษาไปด้วย ในระยะดังกล่าวลงที่เห็นได้ขัดเจนก็คือ การ 
เปิดการเรียนการสอนวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมวิทยาศาสตร์ เตรียมสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์ เตรียมพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และเตรียมแพทยศาสตร์ (ลวัสดิ้ จงกล, 2541) ซ่ึง 
นับเป็นผลดีสำหรับการพัฒนาวุฒิภาวะของนักเรียนที่จะก้าวเข้ามาเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยต่อไป

ในล่วนของบัณฑิตศึกษาก็เซ่นเดียวลัน เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ 
เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นแล้ว จนถึงปี พ.ศ.2502 จึงได้มีการเปิดลอนระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อตอบสนองในด้านการผลิตบุคลากรระดับสูงให้แก่ประเทศ และตามความ
ต้องการของบ้านเมือง ทั้งนี้การเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นดังกล่าวก็ขึ้นอยู่ลับความพร้อมของ 
แต่ละคณะเป็นหลัก ซ่ึงต่อมาในปี พ.ศ.2504 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งบัณฑิต 
วิทยาลัยขึ้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตศึกษาเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และการ 
ดำเนินการดังกล่าวนี้ก็มีส่วนทำให้กิจกรรมการวิจัยภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกิดมากขึ้น 
ด้วย

ในขณะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นนั้น เป็นช่วงเดียว 
ลับที่รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็น

a i a i จ่ a i

สถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศก็ได้มีการร่างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของจุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลัยขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน โดยในขณะนั้นถือว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ 
ลำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ในสมัยของ พลอากาศโท มุนี มหาลันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ เป็น 
อธิการบดี โครงการดังกล่าวประกอบด้วยโครงการย่อยทั้งหมด 7 โครงการ คือ

1. โครงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตบัณฑิต
2. โครงการบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. โครงการผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์
4. โครงการผลิตบัณฑิตทางเคมีเทคนิค
5. โครงการผลิตบัณฑิตทางธรณ์วิทยา
6. โครงการจัดตั้งศูนยํวิจัยทางลังคมและเศรษฐกิจ
7. โครงการปรับปรุงขยายการคืกษาคณะครุศาสตร์ (โครงการลำรอง) 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลำนักเลขาธิการ, 2503:2001)

จุดมุ่งหมายของการจัดตั้งโครงการทั้งหมดนี้ขึ้นนั้นพบว่า มีวัตถุประสงค์จะให้แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติที่กำลังมุ่งเน้นในการระดมสมรรถภาพของทรัพยากรของประเทศทุกชนิด 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก โดยที่โครงการทั้งหมดได้ระบุถึงความต้องการที่จะผลิตบัณฑิตใน 
สาขาต่าง  ๆ นี้ให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพ “ในวิธ ีท ี่ประหยัดค่าใช้จ ่ายเพื่อเปรียบเทียบกับการค่ง 
ปคคลไปศึกษาเพ ิ่มเต ิม ณ ต่างประเทศ" และ “เป ็นตัวจักรในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย”

เนื่องจากโครงการทุกโครงการข้างต้นเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ 
และต้องอาคัยงบประมาณในการจัดการมาก ดังน้ัน ในรายละเอียดจึงพบว่ามีการระบุถึงความจำ 
เป็นในการที่จะต้องขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศด้วย ทั้งนี้เพราะ “เรายังขาดท้ังบุคคล 
การจัดรูปงานและอุปกรณ์การสืกษาซึ่งต้องพึ่งพาต่างประเทศอยู่มาก'’ ชึ่งความช่วยเหลือจากต่าง 
ประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องการในขณะนั้นจะมีลักษณะต่าง  ๆดังต่อไปน้ีคือ

1. ทุนการคืกษาเพึ่อลํงอาจารย์ประจำไปคืกษา ค้นคว้า ดูงาน ต่อ ณ ต่าง 
ประเทศ เพื่อที่จะรักษามาตรฐานและวิชาท่ีสอนให้พันสมัยอยู่เสมอ

2. ให้ศาสตราจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยทำการสอนและค้นคว้าทดลองความ
ช่วยเหลือในลักษณะนี้เป็นที,ต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะลำหรับบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยา
ศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

3. ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การคืกษๆและทดลอง ความช่วยเหลือในข้อนี้เป็น 
ความช่วยเหลือชึ่งเดิมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยได้รับมาโดยตลอดภายใต้ลัญญาร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย Texas ให้แก'คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรม
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ศาสตร์ รวมทั้งความช่วยเหลือภายใต้สัญญาระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย
อินเดียนาเพื่อก่อตั้งคณะครุศาสตร์ ความช่วยเหลือตามโครงการและองค์กรอื่นๆ เช่น จากแผนโค 
ลอมโบและมูลนิธิเอเชีย เป็นต้น ซึ่งความช่วยเหลือในด้านนี้มีมาก่อนตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2497-2502 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ลำนักเลขาธิการ, 2503)

4. ความช่วยเหลือเพื่อการปรับปรุงงานด้านธุรการของมหาวิทยาลัย

จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจัดทำแผนพัฒนาฯต่าง  ๆ ของชาตินั้น เป็นส่ิงท่ี 
สำคัญและมีล่วนเกี่ยวพันกับแนวนโยบายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอยู่มาก การกำหนด 
แนวทางในการพัฒนาประเทศเท่าที่ฝานมาก็ล้วนล่งผลต่อการกำหนดแนวทางในการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยไม่น้อย โดยในทางกลับกัน “แนวทางบางอย่างบางประการที่ใช ้ในการพัฒนาๅฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย'นั้น ก็ปรากฏว่าได้กลายเป็นแนวทางหรึอแผนเพี่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ลังคมของประเทศมาก่อนด้วยเช่นลัน โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการจัดทำแผนพัฒนาฯ” 
(ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ, ลัมภาษณ์, 2 ตุลาคม 2543)

อย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ในช่วงระยะของการพัฒนาการศึกษาค้นคว้า 
ระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเองยังขาดความ 
พร้อมในด้านบุคคล การจัดรูปงาน และอุปกรณ์การศึกษาอยู่มาก จำเป็นจะต้องพึ่งพาความช่วย 
เหลือจากต่างประเทศไปก่อน ทั้งในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังน้ันใน 
ช่วงดังกล่าวนี้จึงพบว่าเป็นช่วงที่หน่วยงานจากต่างประเทศได้เข้ามาติดต่อให้ความช่วยเหลือและ 
ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากขึ้น ทั้งนี้ล่วนหนึ่งมาจากการที่มหาวิทยาลัยได้ขยายการ 
จัดการศึกษาให้มีคณะและสาขาวิชาเพิ่มขึ้น มีระดับที่สูงขึ้นและอาจเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน 
พัฒนาฯที่ซัดเจนขึ้นเป็นครั้งแรกก็เป็นได้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นคณะสำคัญคณะแรก  ๆที่ได้มีความตกลงร่วมกันกับต่าง 
ประเทศ ไม่น้อยไปกว่าคณะแพทยศาสตร์ และคณะอ่ืน  ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว 
คณะวิศวกรรมศาสตร์จะต้องมีการเตรียมการเรื่องการก่อสร้างอาคารของแผนกวิชาต่าง  ๆ การต่อ 
เติมห้องทดลองของหลาย  ๆ แผนกวิชาให้มืความลมบูรณ์ปลอดภัยรวมทั้งจะต้องนำเข้าเครื่องมือ 
เพ่ือ'ใช้ในการทดลองต่าง  ๆ หลายชนิด ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงต้องขอความช่วยเหลือจาก 
ต่างประเทศมากในหลายโครงการ เช่น โครงการขยายและปรับปรุงคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครง 
การความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเท็กซัสในด้านผู้เชี่ยวชาญ 
การให้ทุนการศึกษาและดูงาน เคร่ืองมือสำหรับห้องทดลอง เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสหรัฐ
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อเมริกาแส้ว รัฐบาลของประเทศสวิสเชอร์แลนด์ก็ได้มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือด้วยโดยให้ทุนแก่แผนก 
วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในปัจจุบัน) ในวงเงินถึง 4 ล้านบาท เพ่ือให้จัดซ้ือ 
เครื่องมือและจัดหาผู้เช่ียวชาญ โครงการนี้เร่ิมต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2507 และสิ้นสุดเมื่อ พ.ศ.2511 
(จุฬาลงกรณ์มหา'วิทยาลัย, 2510:155)

ในส่วนของเครื่องมือเพ่ือใช้ในการทดลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำเข้าเครื่อง 
มือทดลองหลายอย่างเพิ่มขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นการรับมอบจากต่างประเทศด้วย เช่น ประเทศสวีเดน 
เจ้าชายเบอร์ทิล แห่งสวีเดนได้มอบเครื่องสูบลมอัดอากาศ และ “Jack Hammer” ให้แก่แผนก 
วิศวกรรมเหมืองแร่ไว้ในปี พ.ศ.2509 เป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่งที่หลายประเทศได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือและ 
ร่วมมือในทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดมาเช่นกัน ซึ่งในระยะหลงสงครามโลกครั้งที่สองมานั้น 
ความร่วมมือจากต่างประเทศที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในรูปของการให้ผู้เชี่ยวชาญหริอ 
ศาลตราจารย์ที่มืความเชี่ยวชาญในงานวิจัยมาช่วยสอนในคณะฯมากกว่าที่จะอยู่ในรูปอื่น

นอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ในคณะอื่น  ๆ เช่น คณะอักษรศาสตร์ก็ได้รบ 
ความช่วยเหลือทางวิชาการจากต่างประเทศในระดับสูงเช่นกัน ซึ่งไม่เพียงแต่มูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ 
เท่านั้น มูลนิธิอื่น เซ่น มูลนิธิฟูลไบรท์ก็ได้เข้ามามืส่วนร่วมเช่นกัน ดังกรณีของคณะอักษรศาสตร์ 
นั้น เมื่อได้จัดตั้งแผนกวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ข้ึนในปี พ.ศ.2494 แล้ว ก็ได้รับความช่วยเหลือใน 
การจัดส่งศาสตราจารย์ชาวอเมริกันมาสอนในแผนกวิชานี้ปีละ 1 คน ติดต่อกันเป็นเวลาถึง 5 ปี 
ด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1. ดร.แฟรนเซส แลนเดอร์ สเปน (Dr.Frances Lander Spain) สอนในระหว่าง 
ปี พ.ศ.2494-2495

2. นางรูธ เอซ รอควูด (Mrs. Ruth H.Rockwood) สอนในระหว่างปี พ.ศ.2495-
2496

3. นางสาวแนนช่ี เจน เดย์ (Miss Nancy Jane Day) ลอนในระหว่างปี 
พ.ศ.2496-2497

4. นายอาร์โนลด์ โทรเทียร์ (Mr.Arnold Trotier) สอนในระหว่างปี พ.ศ.2497-
2498

5. นางสาวอลิส โลห์เร่อร์ (Miss Alice Lohrer) สอนในระหว่างปี พ.ศ.2498-
2499
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วิซาที่ศาสตราจารย์ท้ัง 5 ท่านมาสอนนั้นประกอบด้วย วิชาจัดห้องสมุดขั้นพื้นฐาน 
6 วิชา คือ วิชาจัดห้องสมุดเบืองต้น (introduction to Library Science) วิชาการทำบัตรรายการ 
และจัดหมู่หนังสือ (Cataloging and Classification) วิชาเกี่ยวกับบริการตอบคำถาม
(References Service) วิชาการเลือกซือวัสดุในห้องสมุด (Selection of Library Materials) วิชา 
การทำบัตรรายการและจัดหมู่หนังสือชันสูง (Advanced Cataloging and Classification) และ 
วิชาการบริหารงานห้องสมุด นอกจากความช่วยเหลือในเรื่องการจัดส่งอาจารย์มาช่วยสอนแล้ว
ในด้านอุปกรณ์หรือหนังลือที่ใชัประกอบการเรียนต่าง  ๆ ตลอดจนตำราที่จำเป็นนั้น ทางคณะฯก็ 
ได้!บความช่วยเหลือเป็นอันดีจากหน่วยงานสำคัญ เช่น สำนักข่าวลารอเมริกันด้วย ซ่ึงมีผลทำ
ให้การดำเนินงานมีความราบรื่นและคณะฯสามารถยกระดับการเรียนการสอนให้สูงขึ้น จน
วิวัฒนาการมาเป็นการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบัณฑิตและในระดับบัณฑิตศึกษา 
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2507 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกันในปี พ.ศ.2508 คณะอักษรศาสตร์ ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมที่มีลักษณะ 
ของการร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศขึ้นกิจกรรมหนึ่ง คือ การจัดโครงการสอนนักศึกษาต่าง 
ประเทศ ซึ่งในกรณีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นนั้น วิลาสวงคั พงศะบุตร และ ชัตสุณี สินธุสิงห์ 
(2539) ได้เล่าไว้ดังนี้

“....โครงการสอนนัก3กษาต่าง!}ระเทศ เริ่มขึ้นเป ็นครั้งแรกที่ๅฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัย ใน พ.ศ.2508 เมื่อคณะอักษรศาสตร์จดสอนวิชา 
ที่เก ี่ยวกับประวิต ิศาสตร์ ว ัฒนธรรมไทย และเอเชีย ให้แก่น ักศึกษา 
วิทยาลัยเซนต่โอลาฟ มลรัฐมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา ซึ่งเดินทางมา 
เรียนที่คณะอักษรศาสตร์ตามหลักปีตรพิเศษ เป ็นเวลาหนึ่งภาคการ 
ศึกษา และถือเป็นต่วนหนึ่งของการเรียนชั้น!}รญญาตรีของวิทยาลัย 
ดังกล่าว ถืงแม้ว่าคณะอักษรศาสตร์จะจัดทำเพียง 4 รีแ เพราะไม่ 
สะดวกในเรื่องการจัดหาที่พ ักให้แก่นักศึกษา แต่โครงการนี้ก ็เป ็นแนว 
ทางในการจัดอบรมระยะลัน ๆ ของๅฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยให้แก่ 
ชาวต่างประเทศในเวลาต่อมาคือโครงการ “Perspectives on
Thailand"

นอกจากโครงการสอนนักศึกษาต่างประเทศนี้แล้ว คณะอักษรศาสตร์ยังได้ริเรื่ม
เปิดโครงการอื่น  ๆในลักษณะเดียวกันนี้ขึ้นอีกในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ
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1. โค รงก ารป ีก อ บ รม ภ าษ าไท ยให ้แ ก ่ช าวต ่างป ระเท ศ  เป็นโครงการท่ีเปิดสอนโดย
แผนกวิชาภาษาไทย (ภาควิชาภาษาไทยในปัจจุบัน) แบ่งเป็นสองประ๓ ทคือ ประ๓ ทหลักสูตร 
3 ปี เรียนทั้งหมด 6 วิชา ประกอบด้วยภาษาและวรรณคดี ลัดตามระดับการดีกษาของผู้
สมัคร ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นซาวอเมริกัน รวมทั้งนักศึกษาซาวสเปนและพิเลิปปินลั ส่วน 
มากมีพื้นความรู้ภาษาไทยมาแล้ว ประเภทที่สองเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาก่อน 
หน้านี้ และเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัย สถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศส่งมา เซ่น จากองค์การ 
ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งลหประชาชาติ (UNESCO) เป็นต้น เพื่อให้เข้ามาเรียน 
ภาษาไทยซ่วยในการศึกษาเรองเมืองไทยและในการทำวิทยานิพนธ์ ผู้สมัครเรียนขณะนั้นส่วน
ใหญ่มาจากซนซาติต่าง  ๆ เซ่น ญี่!]น ออสเตรเลีย นอร์เว ฝร่ังเศส เยอรมัน อเมริกันและ 
เดนมาร์ก ใข้เวลาเรียน'ทั้งลิ้นประมาณ 2 ปี

2. โค รงก ารส อ น ภ าษ าม ล า^  โครงการนี้ลัดขึ้นโดยแผนกวิชาภาษาตะวันออก
(ภาควิซาภาษาตะวันออกในปัจจุบัน) ร่วมกับสมาคมสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ โดยในจุดประสงค์เดิมคือ เพื่อปีกอบรมให้ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงอื่น  ๆ ที่ปฏิปติราชการในลี่ลังหวัดชายแด'พาาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล 
ลามารถพูดภาษามลายูอันเป็นภาษาพื้นเมืองในท้องถิ่นและสะดวกต่อความเข้าใจในฃนบธรรม 
เนียมประเพณีของราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวได้ การปีกอบรมตามโครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี
พ.ศ.2507 และจนถึงในปี พ.ศ.2509 นั้น ปรากฏว่ามืการปีกอบรมทั้งลิ้น 7 รุ่น รุ่นละประมาณ 25 
คน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510) อาจกล่าวได้ว่าเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามของคณะฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการที่จะสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ
อีกโครงการหนึ่งในช่วงนั้น

ขณะเดียวกันการริเริ่มดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับต่าง 
ประเทศอื่น  ๆในระยะนี้ที่ลามารถสรุปได้มีอยู่หลายกิจกรรม เซ่น

1. การร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลี และสเปน เพ่ือเปิดสอ'นภาษาอิตาลี 
และสเปนสำหรับนิสิต นักศึกษาและประชาชน

2. การส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยของนิสิตและอาจารย์แผนกวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์
(ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ปัจจุบัน) โดยการลัดพิมพ์เอกสารชุดบรรณารักษ์ศาสตร์ (Library 
Science Papers) ที่เกี่ยวกับผลงานการค้นคว้าวิจัยของนิสิตและอาจารย์ เพื่อเผยแพร่ไปย์งห้อง 
สมุดสถาบันต่าง  ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเอกสารที่แผนกฯได้ลัดพิมพํขึ้นในเวลา 
นัน เป็นต้นว่า ก. Doctor Frances Lander SpainiFounder of Modern Library Service in
Thailand by Suthilak Amphanwong
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ข. Some Notes on Library Development in Thailand, 1952-1965 by 
Frances Lander Spain เป็นต้น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510:189)

ในส่วนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีนั้น มีการร่างโครงการขยายแผนก
วิชา และสาขาวิชาใหม่เม่ือปี พ.ศ.2509 โดยแผนกวิชาทั้งหมดจะประกอบด้วย

1. แผนกวิชาการบัญชี (Department of Accountancy) 3 สาขาวิชา
2. แผนกวิชาการต้นทุน (Department of Costing) 3 สาขาวิชา
3. แผนกวิชาการเงินและการธนาคาร 3 สาขาวิชา
4. แผนกวิชาพาณิชยศาสตร์ (Department of Commerce) 3 สาขาวิชา
5. แผนกวิชาการบริหารอุตสาหกรรมการเดินทาง (Department of Travel 

Industry Management) 3 สาขาวิชา
6. แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ (Department of Economics) 5 สาขาวิชา
7. แผนกวิชาสถิติ (Mathematical Statistics) 3 สาขาวิชา

การร่างโครงการจัดตั้งแผนกวิชาใหม่ข้างต้น ถือว่ามีส่วนสำคัญยิ่งที่ทำให้กระบวน 
การของความเป็นนานาชาติเกิดขึ้นในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นครั้งแรก เพราะผู้รับ 
ผิดชอบหลายฝ่ายได้มีการทำความตกลงกันเพื่อความชัดเจนของโครงการอย่างต่อเนื่อง จนในที่ 
สุดคณะฯจึงได้ดำเนินการจัดหาทุนการศึกษาให้แก่อาจารย์ประจำของคณะไปศึกษาวิชาบริหาร 
ธุรกิจที่ประเทศสวีเดนเป็นจำนวน 9 คน ในจำนวนนี้ 2 คน ได้รับการสนับส'นุนการศึกษา'จากรัฐ 
บาลสวีเดนโดยให้ศึกษาต่อทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิต ขณะเดียวกันทาง
มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ดของสหรัฐอเมริกาก็ได้เข้ามาสนับลนุนทุนการศึกษาด้วย โดยให้แก่
คณาจารย์ของคณะฯเป็นประจำปีละ 1 ทุน เพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชาการเงิน การตลาด 
การผลิต การเจ้าหน้าที่ ซึ่งการเข้ามาสนับลนุนในเรื่องดังกล่าวของทั้งสองประเทศช่วยแก้ปัญหา 
เรื่องการขาดแคลนกำลังคนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในระยะของการขยายสาขาวิชา 
ใหม่ในปี พ.ศ.2509 นั้น บรรเทาเบาบางลงไปได้ด้วย ดังท่ี รอง ศยามานนท์ และคณะ (2510) 
ได้บรรยายว่า

“....การช ่วย เหล ือของร ัฐบ าลสว ีเดน ในป ีการ$ กษาหน ้าท ี่คาดว ่า  
อาจารย์ประจำ จำนวนไม่ตํ่ากว่า 12 คน จะได้ม ีโอกาสไปลืกษาเพิ่ม 
เต ิมในสาขาวิชาที่คณะฯจะเป ีดใหม่น ี้ สำหรับมหาวิทยาลัย
แสตนฟอร์ดและรัฐบาลสหรัฐย ังจะให ้Yjนอาจารย์ประจำไปลืกษาวิชา 
บริหารI รกิจและวิชาสถิติในปีการลืกษาหน้านอย่างน้อย 4 คน จาก
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จำนวนอาจา?ย์ประจำทั้งหมด 60 คน ขณะนี ปัญหาเรืองกำลังคน
สำหรับโครงกา?ปรับป$งด้านวิชากา?ของคณะ คงจะไม่ม ีข ึ้นสำหรับ
อนาคตลันใกล้น ี้. "

นอกจากนี้หน่วยงานจากต่างประเทศหลานแห่งยังได้เข้ามาสนับสนุนการจัดการ 
เรียนการสอนและสนับลนุนโครงการในลักษณะเดียวยันนี้ของคณะรัฐศาสตร์ด้วย ทำให้คณะรัฐ 
ศาสตร์มีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการรองรับนิสิตที่เข้ามาศึกษาในปีการศึกษาต่อ  ๆ มาพอสม 
ควร ในการรับความช่วยเหลือดังกล่าวเริ่มต้นจากการจัดทำโครงการของคณะฯเองในตอนต้น ต่อ 
มาจึงได้มีการดำเนินการอีกหลาย  ๆ อย่างในลัญญาความช่วยเหลือที่ได้ทำร่วมยัน ซ่ึงเท่าท่ี
ปรากฎนั้นมีดังต่อ1ไป-น้ี คือ

1. มูลนิธิ!อกกี้เฟลเลอร์ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่อาจารย์ของคณะรัฐ 
ศาสตร์ โดยให้คณะฯเป็นผู้เสนอรายชื่อผู้เข้ารับทุน มูลนิธิฯเป็นผู้คัดเลือกอาจารยํให้เข้าศึกษาต่อ 
ในระดับปริญญาโท และเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2. สภาประชากร (The Population Council, New York) ให้ทุนการศึกษาและดู
งานแก่คณาจารย์ของคณะฯตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 และทุนอุดหนุนเพ่ือก่อตั้งศูนย็วิจัยและปีกอบรม 
ทางประชากรเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาท ซึ่งในปีการศึกษา 2509 มีอาจารย์ที่รับทุนจาก
Population Council, New York ไปศึกษาต่อ จำนวน 3 คน

3. มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม มีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอาจารย์ร่วมยันเป็นครั้ง 
แรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดล่งอาจารย์ของคณะรัฐศาสตร์ไปศึกษา 
เพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economictry) ด้วย 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2510:289)

ความเคลื่อนไหวดังที่กล่าวถึงมานี้ จะเห็นได้ว่าในช่วงของการพัฒนาการศึกษาค้น 
คว้าในระดับบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยมีความIป็นนานา 
ชาติในหลายประการเช่นยัน คือ

1) มีการรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากต่างประเทศหลายรูปแบบเซ่น ความ 
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่าง  ๆ การได้รับการสนับสนุนการ 
ศึกษาของคณาจารย์ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน

2) มีการรับความช่วยเหลือในด้านคณาจารย์ คือ มีคณาจารย์จากต่างประเทศมา 
ช่วยสอน ช่วยวิจัย ค้นคว้าทดลองในโครงการต่าง  ๆของมหาวิทยาลัย การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ



60

3) มีการแลกเปล่ียนความ'ช่วยเหลือกับมหา'วิทยาลัย'ในต่างประเทศ เช่น การเปิด 
โครงการอบรมภาษาไทยและภาษาอื่น  ๆ แก่ซาวต่างประเทศของคณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น

4) มีการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ร่วมกับมหาวิทยาลัย1ในต่างประเทศเป็นครังแ,รก

ระยะท่ีลื : ระยะท่ีมืการพัฒนามาตร:รุ่านการสืกษาท่ีเน้นด้านการสืกษาวิจัย (พ.ศ.2510- 
2524)

จากวิวัฒนาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เท่าท่ีฝานมาจะเห็นได้ว่า
มหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นจากการจัดการศึกษาเพี่อผลิตคนให้เข้ารับราชการในรูปของโรงเรียนข้าราช 
การพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาจึงได้พัฒนาให้เป็นการเรียนการ 
สอนในระดับ!]รณญาบัตร มีการขยายการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีโดยปร้บปรุงมาตร
ฐานให้สูงขึ้น ต่อมาจึงได้เริ่มจัดการเรียนการลอนในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น และภายหลังเมื่อการ 
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยก้าวหน้าแล้ว จึงได้มีการส่งเสริมงานด้านค้น 
คว้าวิจัยให้มากขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้รับความช่วยเหลือ 
ตลอดจนความร่วมมือจากนานาประเทศมาโดยตลอด

ในช่วงปี พ.ศ.2510-2524 นี้ สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างมากก็คือ การกำหนดแผนพัฒนาการศึกษาขึ้น ซึ่งในช่วงระยะ 
นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนการศึกษาขึ้น 2 ฉบับด้วยกัน ฉบับละ 5 ปี โดยแผนที่ปรากฏให้เห็น 
เป็นรูปธรรมนั้นเริ่มตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) และแผนพัฒนาการ 
ศึกษาระยะที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของทั้งสองแผนก็สอดคล้องและ 
สนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิจัยด้วยอย่างอัดเจน

จากแผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 3 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนด 
วัตถุประสงค์ของแผนฯไว้ 2 ประการ คือ

1. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีฃึ้น โดยให้สามารถ 
ตอบสนองความต้องการของลังคมทั้งในส่วนราชการและเอกชนได้ดียิ่งขึ้น และ

2. ขยายการศึกษาให้ลอดคล้องกับนโยบายหลักในการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
โดยคำนึงถึงสภาพและดักยภาพของมหาวิทยาลัยในป็จจุบันรวมกับความต้องการของลังคมใน 
ระดับท้องกี่นและระดับชาติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520:12-13)
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ลำหรับเป้าหมายด้านคุณภาพมีการระบุไว้ว่า
.....จะปรับป^งส ่งเสริมการดำเน ินงานภายในของมหาวิทยาล ัยให ้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นทั้งด้านการสอน การวิจ ัย การ
บริการวิชาการแก่ๆเมชน และการทะนุปา$งสิลปวัฒนธรรมของชาติ 
โดยนุ่งยกฐานะ^ณๅฒิของนุคลากร ส่งเสริมการวิจ ัยและการสร้าง 
ตำรา ปรับป$งบริการ สนับสนุนการสอนในส่วนที่เก ี่ยวข้องกับห้อง 
สนุดและโสตทัศนุปกรณ ์ รวมทั้งปรับป$งระบบบริการเพ ี่อให ้ม ี
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน#jงขึ้น ท ั้งน ี้เพ ี่อให้มหาวิทยาลัยมีความ 
ดีเด ่นทางวิชาการโดยมีมาตรฐานการดีกษาทัดเท ียมมหาวิทยาลัยใน
นานาอารยประเทศอย่างแท้จริง  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2520:15)

ด้วยเป้าหมายข้างต้นนี้จึงปรากฏว่าในช่วงของแผนพัฒนาฯระยะที่ 3 ของจุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัยเป็นฉบับที่มีโครงการจำนวนมากเกิดขึ้นเพื่อรองรับเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง 
ต่อเนื่องกล่าวคือ า . โครงการปรบปรุงและขยายงานเดิม มีจำนวนทั้งสิ้น17โครงการ
เช่น โครงการปรับปรุงและขยายงานของบัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวนพทยศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ 
รวมทั้งการดำเนินการยกฐานะแผนกอิสระสื่อสารมวลชนฯ เป็นคณะนิเทศศาสตร์ ยกฐานะแผนก 
วิชานิติศาสตร์เป็นคณะนิติศาสตร์ สถาบันประชากรศาสตร์ เป็นต้น 

2. โครงการใหม่ มี 3 ประ๓ ท คือ
2.1 รับโอนคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลัยมหิดลมาลังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2 จัดต้ังคณะใหม่
2.3 จัดต้ังศูนย์บริการวิชาการและสถาบันวิจัย ได้แก่ ศูนย์บริการวิชา 

การ สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันวิจัยลังคม สถาบันไทยศึกษา สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520:15)

การดำเนินโครงการทั้งสองล่วนนี้มีล่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้เกิดกิจกรรมการ 
พัฒนาวิชาการ การวิจัย การแลกเปล่ียนด้านต่าง  ๆ กับนานาประเทศของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยตลอดจนช่วยล่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่เน้นด้านการศึกษาวิจัยในช่วงรพิ

นนอย่างมากด้วย กล่าวได้ว่าเป็นช่วงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถสร้างความเป็นนานา
ชาติขึ้นได้ในระคับสูงมากที่สุดช่วงหนึ่งซึ่งเมื่อศึกษาจากวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนดำเนิน
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งานของมหาวิทยาลัยใน “โครงการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2515-2519” แล้วจะเห็นได้ 
ชัดเจนขึ้นดังนี้

1. บ ัณ ฑ ิต ว ิท ย าล ัย  : บัณฑิตวิทยาลัยเป็นโครงการแรกที่อยู่ในแผนพัฒนาระยะที่ 
3 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายว่าจะให้เป็นโครงการขยายงานเดิมให้ 
กว้างขวางออกไป โดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้ 3 ประการ ดังน้ี

1) ป ร ับ ป ร ุง แ ล ะ r iง เส ร ิม ข ย า ย ก า ร f l ก ษ า ใน ร ะ ด ับ บ ัณ ฑ ิต $ ก ษ า ให ้ม ีป ร ิม า ณ  

ม าก ข ึ้น  ม ีส าข าว ิช าต ่าง   ๆ เพ ิ่มข ึ้น แล ะม ีค ุณ ภ าพ ร ุ)งข ึ้น โด ยท ั่วไป

2) ร ับ น ิส ิต บ ัณ ฑ ิต f l ก ษ าป ีล ะ ป ระม าณ  1 ,0 0 0  คน ใน ต อ น ต ้น ขอ งแผน ฯแล ะ  

เพ ิ่ม เป ็น ร ับ ป ีล ะป ระม าณ  1 ,500  คน ตอน ป ลายแผน ฯ และ

3 ) เป ็ดการสอน ใน ระด ับ ป ระกาศป ียบ ัตรว ิชาช ีพ ช ั้นร ุ)ง  แล ะป ร ิญ ญ าเอก ใน

บ างส าข าว ิช า  โด ยกำห น ด จะให ้ม ี§ สำเร ็จการf l ก ษ าระด ับ น ี้ใน ระยะเวล าด ำเน ิน ก ารข อ งแ ผ นฯ
จำน วน ห น ึ่งซ ึ่งจ ะเน ้น ห น ัก ไป ท างด ้าน ค ุณ ภ าพ ให ้ท ัด เท ีย ม ด ับ ระด ับ น าน าช าต ิ (ค ุฟ า ล งก ร ณ ์

ม ห าว ิท ย าล ัย , กองแ ผน งาน , 2 5 1 5 :3 )

ในส่วนของแผนดำเนินงานมีการกำหนดไว้ว่า
1) ร ่ว ม ม ีอ ด ับ ค ุก ค ณ ะ ใน ก า ร ป ร ับ ป ร ุงๅ ฒ ิอ า จ า ร ย ์ป ร ะ จ ำ ท ี่ม ีอ ร ุเแ ล ้ว ให ้ด ีข ึ้น

สรรห าร ับ อาจารย ์ใหม ่ท ี่ม ีๆ เฒ ิ^งมาให ้เพ ียงพ อต ่อการสอน  ก ารค วบ ค ุม แ ล ะด ำเน ิน ก ารว ิจ ัย ข อ ง

น ิส ิต ใน ร ะด ับ น ี้

2 ) ส ่ง เส ร ิม ก ารค ้น ค ว ้าว ิจ ัย ข อ งม ห าว ิท ยาล ัย ค ุก ระด ับ  ข ยายก ารส น ับ ส ค ุน  

งาน ว ิจ ัย ข อ งน ิส ิต บ ัณ ฑ ิต ว ิท ย าล ัย แ ล ะอ าจ ารย ์ให ้ม าก ข ึ้น  ต ิด ต ่อ ด ำเน ิน ก าร ป ระส าน งาน ก ารว ิจ ัย  

ร ่วม ด ับ สถาบ ัน อ ื่น   ๆ ท ั่งใน ป ระเท คและต ่างป ระเท ศ

3 )  จ ัด ต ั้งห น ่ว ย งาน ก ล างท ี่จ ะ ให ้บ ร ิก าร ก าร ศ ึก ษ า แ ก ่น ิส ิต ร ะ ด ับ บ ัณ ฑ ิต f l ก ษ า  

เช ่น ห น ่วยก ารส อน ภ าษ าล ังก ฦ ษ แ บ บ เข ้ม  ห น ่วย ค ้น ค ว ้าแ ล ะให ้บ ร ิก ารท างด ้าน ว ิจ ัย  เป ็นด ้น

4) ปร ับ ปร ุงและพ ัฒ น าห ล ักร ุ)ตร แ ล ะว ิธ ีการรวม ก ารว ิจ ัยให ้เห ม าะสม และท ัน  

ส ม ัย  ท ัด เท ีย ม น าน าชาต ิ แล ะให ้ส าข าว ิช าก าร แ ล ะก ารว ิจ ัยใน ระด ับ ร ุ)งสอด ค ล ้องด ับ การพ ัฒ น า  

ป ระเท ศ ช าต ิ

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : คณะวิศวกรรมศาสตรํได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้า 
หมาย และแผนการดำเนินงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความลอดคล้องกับความเป็นนานาชาติไว้พอสรุป 
ได้ดังนี้ คือ

1) คุ่งปรับปรุงหลักส)ตรให้เหมาะสมและทันดับวิวัฒนาการทางวิชาการ
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2) เพิ่มจำนวนอาจารย่ให้เป ็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิต
3) การเพิ่ม ณๅฒิของอาจารย์'.นั้น1จะดำเนินการโดย

3.1 สนับสนุนให้ใปศึกษาปริญญาชั้น$ ง ณ ต่างประเทศ
3.2 ให้ศ ึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่นในประเทศ
3.3 ส่งเสริมผลงานและการวิจ ัยของอาจารย ์

4) จัดหาเครื่องมือและห้องทดลองที่ท ันสมัย ปรับป$งห้องเรียนและ%ปกรณ ์ 
การจัดการเรียนการสอน

การกำหนดฟ้าหมายดังกล่าวนี้ ยังได้ระบุไว้ถึงฟ้าหมายทั้งด้านปริมาณ และ 
ด้านคุณภาพด้วย ซึ่งในล่วนของฟ้าหมายด้านคุณภาพนั้น มี 4 ประการ คือ

1) วิศวกรที่สำเร็จไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมืคฺเณภาพสุเงทัดเทียมกับผู้ 
สำเร็จจากต่างประเทศ

2) วิศวกรจะมืความj[ความชำนาญในด้านปฏิป ้ต ิพอที่จะปฏิบ ัต ิงานได้ท ันท ี
3) วิศวกรที่สำเร็จแล้วจะมืโอกาสมารับความI เพ ิ่มเติมในเทคนิคใหม่ๆ ทันกับ 

ความเจริญของวิชาการ
4) คณะวิศวฯจะเป็นปีนย์กลางการวิจ ัยในวิชาการวิศวกรรมเป็นแหล่งเพิ่มรุเน  

ความ$ทางวิชาการและผลงานวิจ ัยของอาจารย์....เป ็นแหล่งให ้คำปรกษา 
ทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่น (ฐสาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 
2515)

3. คณะเทคนิคการแพทย์ (คณะสหเวชศาสตร์ในปัจจุบัน)
จากโครงการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงแผนพัฒนาการศึกษา 

ระยะที่ 3 นี้ คณะเทคนิคการแพทย์ก็ได้กำหนดฟ้าหมายและแผนการดำเนินงานที่อ้างอิงถึงความ 
เป็นนานาชาติด้วยเซ่นกัน โดยมีการกล่าวถึง “มาตรฐานในระดับสากล" ในโครงการดัง
กล่าวนี้ด้วย เช่น มีเป้าหมายในการ “ให ้บริการทางด้านห้องปฏิบ ัต ิการแก่โรงพยาบาลๆฬาลงกรณ ์ 
ให้ด ีข ึ้นและเข้ามาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยทำให้การรักษาพยาบาลรวมทั้งการศึกษาของแพทย์ม ื
ประสิทธิภาพและคุเณภาพดีขึ้น” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2515:4)

ในด้านคุณภาพนั้นได้มีการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนการดำเนิน 
งานข้างต้นด้วยเซ่นกันในหลายประการ ลามารถสรุปได้ว่า

1) คุณภาพของการปฏิบติงานจะมีประสิทธิภาพเป็นที่เซึ่อถือได้มากขึ้น ทั้งนี้ 
เพราะความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเครื่องใข้ต่าง  ๆจะมีมากขึ้น
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2) คุณภาพของบัณฑิตจะส ูง ข้ึนเน่ืองจาก “มีความรู้ความสามารถเป็นมาตร 
ฐานสากล “โดยเฉพาะในด้านการตรวจและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์จะให้ผลที่ 
ดีขึ้น

3) คุณภาพของคณาจารย์ ผู้ช่วยและนักวิทยาศาสตร์จะเป็นที่เชื่อถือแก่สังคม
โดยทั่วไปมากขึ้น

4) คุณภาพในด้านการสอนและการค้นคว้าวิจัยจะมีมากขึ้น ตลอดจนมีคุณ 
สมบัติเป็นที่เชื่อถือและเป็นประโยชน์ในวงการแพทย์

จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคณะต่าง  ๆ ในจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาสัยหลายคณะ ได้เร่ิมต้นมีแน'วคิด'ในเร่ือง1ของความเป็น'นานา'ชาติอยู่แล้ว'พอสมควร
โดยเฉพาะในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 3 นี้ และไม่เพียงแต่คณะวิชาที่ได้กล่าวมานี้เท่านั้น 
ในคณะอื่น  ๆ เช่น คณะเภสัชศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพาณิชย 
ศาสตร์และการบัญชี คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ตลอดจนในอีกหลายสถาบันวิจัยที่ได้ 
จัดตั้งขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ต่างก็มีการวางแนวทางและเป้าหมายชัดเจนที่จะมีความทัดเทียมกับ 
นานาประเทศในทางวิชาการทั้งสิ้น กล่าวคือ

4. คณะเภสัชคาสตร์
คณะ๓ สัซศาสตร์ได้กำหนดวัตคุประสงค์ไว้ว่า 

"  เพ ี่อดำเน ินการสอนและผล ิตบ ัณฑ ิตทางเภส ัชศาสตร ์ให ้ม ีคณน้ี น ี้' ไ น้ีน้ี I 4
ภาพ$งขน และมปริมาณเพีมขนในระดับปริญญาชันสุเงกว่าปริญญา 
ตร ี และให้$สำเร็จการศึกษามีความf กว้างขวางตามมาตรฐานของ 
ต่างประเทศ เพิ่มผลในการพัฒนาประเทศในด้านกำลังคนทางสา
ธารณๆ ขในการประกอบโรคศึลปะ การสุเตสาหกรรมผลิตยาแผน
ปัจๅบ ันและเพ ี่อส ่งเสริมการวิจ ัยด ้านเภสัชศาสตร์....." (จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, 2515:4)

ในขณะที่มีการกำหนดเป้าหมายและแผนดำเนินงานไว้เป็นต้นว่า
.... ขยายการศึกษาขั้นปริญญาโทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จนสามารถรับ
นิสิตเพ ิ่มขึ้นๆกปีจนถึงปีละ 20 คน....
.... ปรับปสุงๆณๅฒิของอาจารย์ประจำที่ม ีอÿ แล้ว สรรหาอาจารย ์
ใหม่ให้เพ ียงพอต่อการสอนและการค้นคว้าวิจ ัย....
.....ปรับปส ุงพ ัฒนาหล ักส ุตรเพ ี่อให ้เหมาะสมก ับความต ้องการ.....
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และส่งเสริมการค้นคว้าวิจ ัยของอาจารย์ และเผยแพร่ความก้าวหน้า
ต่าง ๆ ทางวิชาการ....

5. คณะอักษรศาสตร์
สำหรับคณะอักษรศาสตร์นั้น ท้ัง'วัตฤประสงค์ เป้าหมายและแผนดำเนินงานที 

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 3 ล้วนมีความคล้ายคลึงกับคณะที่กล่าวมาในตอนต้น
เกือบทั้งสิน คือ เน้นในเรื่องคุณภาพของบัณฑิตและการล่งเสรมการค้นคว้าวิจัยเป็นหลัก หากแต่ 
ในล่วนของเป้าหมายด้านคุณภาพมีการเพิ่มเติมไว้ชัดเจน ถือได้ว่าสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.2543) คือ ระบุไว้ว่าบุ่งให้ “บ ัณฑิตที่สำเร็จไปจากคณะอักษร 
ศาสตร์ๆกระด ับจะมีqณภาพปีงบัดเทียมกับ#สำเร็จจากมหาวิทยาลัยที่ม ีช ึ่อเสียงของqโรป และ
สหรัฐอเมริกา” ด้วย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2515:5)

6. คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์ ได้มีการกำหนดแผนการดำเนินงานไว้เซ่นเดียวกัน โดยแผน 

การดำเนินงานนี้ก็สอดคล้องกับทุก  ๆ คณะท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น โดยระบุถึงความต้องการที่จะให้ 
คณะฯ “ม ีความก้าวหน้าในเซิงของคุเณภาพทางวิชาการที่ปีงอย่างเดียวกับในประเทศมหาอำนาจ 
ที่พ ัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกาและ q  โรป” ค่อนข้างชัดเจนและเป็นที่น่าลังเกตว่า แผนการ
ดำเนินงานทั้งหมดที่ระบุไว้นี้มีอยู่ในเกือบทุกคณะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะนั้น ไม่ว่าจะ 
เป็น คณะนิเทศศาสตร์ คณะศึลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะครุศาสตร์ หรือในคณะ 
นิติศาสตร์กิตาม

เมื่อพิจารณาแผนพัฒนาการคืกษาที่อ้างถืงนี้จะเห็นได้ว่าในระยะเวลาดังกล่าว 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการคืกษาวิจัยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึง 
หลังจากนี้แล้วพบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีกิจกรรมที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติมากขึ้น 
ด้วยเนื่องจากการพัฒนางานวิจัยขึ้น เซ่นการที่คณะรัฐศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือในการให้นัก
ศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้รับทุนฯ AID เข้าศึกษา หลังจากได้ผ่านการ 
ทดสอบความสามารถทางภาษาไทยจากโรงเรียนสาธิตครุศาสตร์แล้ว การที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประซาซนลาวเข้ามาศึกษาด้าน 
Financial Administration และ Statistical Studies ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ 
ด้าน Public Administration ที่คณะรัฐศาสตร์ การที่คณาจารย์บางท่านของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เซ่น อาจารย์ บำรุงสุข สืหอำไพ หัวหน้าแผนกอิสระและสื่อสารมวลชนได้รับทุน
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จากองค์การ UNESCO ให้ไปศึกษาดูงานด้านลอน การวิจัย และร่วมกิจกรรมอืน  ๆ ที
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ศาลตราจารย์ดร.เกษม สุวรรณกุล ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการลัมมนา 
ทางวิชาการที่มหาวิทยาลัย Wisconsin ตลอดจนการที่จุฬาลงกรณ!ด้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมวิชาการร่วมกับมูลนิธิฟูลไบร์ทเกี่ยวกับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ และการประชุมเกี่ยวกับ 
ความร่วมมือระหว่างกันขององค์การยูเนลโกกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น (จุลสารจุฬา 
ล ัมพ ันธ ์ป ีท ี่14ฉบ ับท ี่10-17มกราคมพ.ศ.2 51 4 -2 8 มิถุนายน พ.ศ.2514)

ขณะเดียวกันนอกเหนือไปจากความร่วมมือด้านต่าง  ๆ ระหว่างจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศแล้ว ชิวงระยะเวลาดังกล่าวนี้ยังเป็นช่วงที่มีการ
ลนับลนุนให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
โดยใน “รายงานโครงการทุเนการ$ กษาของอาจารย์จ ุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยสำหรับไป$ กษา
ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท ณ ต่างประเทค (พ,ศ.2514-2518)” นั้น ระบุว่า อาจารย์ที่ได้ 
รบทุนดังกล่าวมีจำนวนถึง 47 คน เข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง  ๆ กัน ทั้งทางด้านการลื่อสารมวลซน 
ครุศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้านการปกครอง เศรษฐศาสตร์ ด้านพัฒนาการ การบริหาร 
ธุรกิจ ๓ ลัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ และแยกเป็นมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและสหราชอาณาจักร ชิงยังไม่รวมถึงโครงการทุนการศึกษาสำหรับ
อาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ ที่มืการจัดสรรไว้ด้วย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิชาการ,
2518) โดยล่วนหนึ่งเป็นทุนที่ได้รับการสนับลนุนจากต่างประเทศ

เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา 
มาตรฐานการศึกษาให้มุ่งเน้นด้านการศึกษาวิจัยมากขึ้นดังกล่าวแล้ว ดังนั้นจึงได้มีการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและให้การสนับสนุนงานของสถาบันวิจัยเพิ่มขึ้น สถาบันวิจัยที่มีบทบาทมาในช่วงนี้มื 
หลายแห่งเช่นสถาบันประซากรศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยลังคม 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม เป็นต้น โดยสถาบันวิจัยส่วนใหญ่จะเริ่มขยายขอบเขตของการวิจัย 
ออกไปสู่นานาประเทศมากขึ้น ซึ่งมืทั้งการรบความช่วยเหลือและมีทั้งการร่วมโครงการวิจัย ตัว 
อย่างเช่น โครงการวิจัยของสถาบันประซากรศาสตร์ โครงการวิจัยของสถาบันวิจัยลังคม ที่มีอยู่ 
ด้วยกันหลายโครงการ เซ่น

โครงการวิจัยของสถาบันประชากรศาสตร์
1. โครงการวิจัยภาวะเจริญพันธ์ของสตรีไทย พ.ศ. 2518 เป็นโครงการร่วม

ระหว่างสถาบันประซากรศาสตร์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในโครงการวิจัยภาวะเจริญพันธุ 
ของโลกที่องค์การสหประซาชาติจัดขึ้น
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2. โครงการวิจัยทัศนคติที่มีต่อบุตร พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่าง 
ประเทศในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

3. โครงการวิจัยกฎหมายกับประชากร พ.ศ.2515-2518 เพื่อศึกษากฎหมายต่าง 
 ๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับทางประชากรศาสตร์ โครงการนีเป็นโครงการที่ประเทศต่าง  ๆ ทัวโลกได้ 

ดำเนินการไปพร้อมกัน โดยความสนับสนุนขององค์การลหประชาชาติ
4. โครงการวิจัยผลของการใช้สื่อมวลซน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ท่ึม 

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติด้านการวางแผนครอบครัวของประชากรในเขตเมืองและเขต 
ชนบทของประเทศไทย ดำเนินงานในรูปของการเปรียบเทียบกับประเทศอินเดีย โดยร่วมมือกับ 
สถาบันลื่อมวลชนแห่งอินเดีย

5. โครงการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการศึกษาและลังคมของผู้ย้ายถิ่นจาก 
ชนบทเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ.2511-2516 โดยร่วมมือกับองค์การศึกษาวัฒน 
ธรรมและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520)

โครงกา?วิจัยของสถาบันวิจัยลังคม
1. Rual Employment Promotion Program เท Thailand
2. การศึกษาสภาพเศรษฐกิจลังคมและทัศนคติต่อการสร้างเขื่อนผามอง
3. Pressure Group
4. Survey on Demand for and Supply of Information for Special 

Development in Asia
5. การศึกษานอกโรงเรียนของเยาวชนที่มืรายได้น้อย
6. Bibliography Project
7. Pre-Project Investigation of a Request by the Northern-Union of 

Farmer’s Group of Assistant from the Action for Development of FAO
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520:113)

ขณะเดียวกันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มืการส่งเสริมให้มืการจัดตั้งสถาบันวิจัย 
ขึ้นอีก 2 แห่งคือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ซึ่งได้
กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ค่อนข้างชัดเจน ดังตัวอย่างของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่กำหนดไว้ว่า

“...1. “เพี่อเป็นปีนย์กลางความร่วมมือ ประสานงาน เสรม และ
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ดำเน ินการค้นคว้าวิจ ัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิชาการ 
สาขาอื่น ๆ ที่ม ีความเกี่ยวข้องกันyเกสาขาของมหาวิทยาลัย โดยจะ 
เน ้นหนักไปทางการวิจ ัยท ี่คาบเก ี่ยวก ันหลายสาขาวิชาของป ัญหาทาง 
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอนามัยชองประเทศไทย และประเทศใน 
ฎมิภาคที่ม ีป ัญหาคล้ายคลึงกัน ทั้งน ี้เพ ี่อนำไปใช้ประโยชนํในการ
พัฒนาประเทศและเพิ่ม^นความI 'ทางวิชาการ”

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2520:114)
“.... 2. เพี่อให้อาจารย์และนิสิตในสาขาวิชาที่เก ี่ยวข้องได้ม ีประสบ

การณ์และเพิ่มรฺแนความ]ปันการวิจัยปัญหาสำคัญ ๆ ทางว ิทยาศาสตร์ 
การแพทย์และอนามัยของประเทศ ซึ่งคาบเกี่ยวกันหลายสาขา ท ั้งน ี ้
โดยอาจจะศึกษาวิจัยในสลามัน หรือร่วมมีอประสานงานกับหน่วยงาน 
อื่น ๆ ซองมหาวิทยาลัยและหน่วยราชการหรือสลามันอื่น ๆ ทั้งในและ 
ต่างประเทศ "

จะเห็นได้ว่าใน5iiวงต้ังแต่ปี พ.ศ.2502-2508 นี้ กิจกรรมด้านวิชาการและวิจัย มี 
ความสำคัญมากขึ้น และมหาวิทยาลัยเองก็ให้การสนับสนุนมากขึ้นอย่างชัดเจน ในกรณีของ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์นี้ พบว่ามีกิจกรรมด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3 ประการ 
คอ

1. โครงการวิจัยต่างประเทศ
2. การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระหว่างประเทศ
3. การนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการระหว่างประเทศ 

ซึ่งคัวอย่างของกิจกรรมทั้งสามประการของสถาบันฯที่ได้กล่าวถึงนั้นเป็นต้นว่า
.....1 งานวิจัยเรือง “Thromboembolism and pulmonary 
embloism เท Thai woman” ต ีพ ิมฟในวารสาร Lancet ประจำ 
เดือนมิฤนายน ปี ค.ศ.1975 หน้า 1357-1358
.... 2. งานวิจัยเรือง “The effect o f d-dorgestrel, 30 micro-
grams, on the oral glucose tolerance test, including insulin 
levels in Thai woman” ในวารสาร Fertility and sterility.27(5)
หน้า 523-527 ป ี 1976....
.... 3. ผลงานวิจัยที่เสนอต่อที่ประๆเมนานาชาติ เรื่อง
“Rdioimmunoassay o f human chorionic gonadotropin in Thai



69

w o m e n , n o rm a l p re g n a n c y  a n d  h y d a t id i- fo rm  m o le ”  เสนอใน 
F irs t In te rn a tio n a l C o n g re s s  o f  th e  A s ia n  F e d e ra tio n  o f  

O b s te tr ic s  a n d  G y n e c o lo g y , S in g a p o re  ระหว่างวันท ี 27 ถง 3 0  

A p r i l  1976....

แ ล ะ เซ ่น เด ีย วก ัน ก ับ ส ถ าบ ัน ว ิจ ัย ส ภ าวะแ วด ล ้อ ม ท ี่จ ุฬ าล งก รณ ์ม ห าว ิท ย าล ัย ได  ้

ผล ักด ัน ให ้ม ีการจ ัดต ั้งข ึ้นต ั้งแต ่ ป ี พ.ศ.2517 โดยม ุ่งห ว ังให ้สถาบ ันฯได ้สร ้างผลงานว ิจ ัยท ี่เก ี่ย วข ้อ ง  

ก ับ ป ัญ หาสภาวะแวดล ้อมท ั้งภ ายในประเทศและต ่างประเทศซ ึ่งแนวทางด ังกล ่าวน ี้ ได ้ม ีก ารระบ ุไว  ้

ซ ัด เจนในว ัตถ ุประสงค ์ท ั่ว ไป  และว ัตถ ุประสงค ์หล ักของสถาบ ันฯด ้วยว ่า “เพี่อ (ให้สถาบันฯ) เป็น 
ปีนย์กลางร่วมประสานงานส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจ ัยทางด้านสภาวะแวดล้อมและวิชาการ
อื่น ๆ   โดยจะเน้นหลักการวิจ ัยที่คาบเกี่ยวในหลายสาขาวิชาที่คาบเกี่ยวกันในหลายสาขาวิชา
การของป็ญหาสภาวะแวดล้อมและสวัสดีภาพของมy ษย่ให้ดีข ึ้น  ”  (จ ุฬ าล งกรณ ์ม ห าว ิท ย าล ัย ,

2520:119)

กล่าวได้ว่าในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 เป็นต้นมานั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ 
ความสำคัญสำหรับการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยมากขึ้นอย่างเห็นได้ซัด ซึ่งเมื่อแนวทางของ 
มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยมากดังที่กล่าวมานี้แล้ว ความจำเป็นในการที่จะ 
ต้องติดต่อรับความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยก็จะมีมากขึ้นด้วย 
และเมื่อพิจารณาจากรายซื่อหน่วยงานจากต่างประเทศที่เข้ามาให้การสนับสนุนโครงการ และทุน 
วิจัยในช่วงนี้(พ.ศ.2515) แล้วพบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและ 
วิชาการมากขึ้นจากหลายหน่วยงานไม่น้อยกว่า 10 แห่ง อาทิ องค์การอนามัยโลก องค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประซาชาติ (UNESCO) เป็นต้น (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3: 
ภาคผนวก ง)

ในระยะเดียวกันน้ีเมื่อถึงช่วงปี พ.ศ.2520-2524 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการ 
จัดทำแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 4 ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ของแผนฯก็ได้มุ่งเน้นใน 
ประเด็นหลักสำคัญคือ ด้านการพัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และการวิจัยโดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ คือ

1. มีการเน้นนโยบายหลักในเรื่องการปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานในด้าน 
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์ขึ้น ท้ังการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ ตลอด 
จนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
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2, มุ่งเน้นเรื่องการปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น
3. มุ่งเน้นเรื่องความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายของมหาวิทยาลัยและนโยบาย 

การพัฒนาการศึกษาของชาติ

การจัดทำแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นดังกล่าว นอกจากจะเป็นการ
แลดงให้เห็นถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนขึ้นแล้ว ล่วนหนึ่งยังสามารถนำมาพิจารณาถึง 
ศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยได้ด้วย ซ่ึงเมื่อถึงในร]วงระยะนี้จะเห็นได้ว่าจุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านคณาจารย์และบุคลากร ดังจะเห็นได้ 
จากการที่มหาวิทยาลัยได้ลดระดับของการขอความร]วยเหลือด้านทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์ลง 
โดยมีการดำเนินการเองมากขึ้น ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการล่งเสริมให้คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ในระดับสูงเพิ่มขึ้น กล่าวคือในปี พ.ศ.2524 นั้น มีการ 
อนุม้ติทุนการศึกษาดังกล่าวไปเป็นจำนวน 21 ทุน แบ่งเป็นคณะต่าง  ๆ คือ คณะครุศาสตร์ 2 ทุน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 ทุน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 7 ทุน คณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะ 
วิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม คณะละ 1 ทุน คณะรัฐ 
ศาสตร์ และสถาบันภาษา คณะละ2 ทุน โดยแยกเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆที่รับคณาจารย์เข้าไป 
ศึกษาต่อกระจายไปตามสาขาวิชา และประเทศ เช่น New York University, Indiana University, 
University of Paris, University of Michigan Ann Arboor, University of Minnesota University 
of Hidelburg, Florida state University Wharton School, University of Pennsylvania Temple 
University, Massachusetts College to Pharmacy and Allied Health Science, University of 
Greenland, University of Wisconsin University of Missouri-Rolla เป็นต้น

ในด้านการวิจัยนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเกี่ยวกับการล่งเสริมการ 
วิจัย เช่น การเพ่ิมจำนวนของโครงการวิจัย การเพิ่มงบประมาณให้แก่โครงการวิจัยของ
คณาจารย์แต่ละคณะ การจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่อล่งเสริมภารกิจด้านการวิจัยให้มากขึ้น โดยใน 
การจัดตั้งหน่วยงานใหม่นี้มีจำนวน 13 แห่ง ซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนางานวิจัยของ 
มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานที่ถือได้ว่า สำคัญสำหรับการพัฒนาความ 
เป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อมาด้วยเช่นกัน หน่วยงานท้ัง 13 แห่งน้ี ได้แก่

1. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (GIBA)
2. ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ภาควิชาเทคนิคการแพทย์



4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์
5. ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
6. สถาบันเอเชีย
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7. ศูนย์รัฐวิสาหกิจ
8. โครงการจุฬา-ซนบท
9. โครงการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาชนบท
10. โครงการศูนยํวิจัยและอบรมพลังงาน
11. โครงการการศึกษาตะวันออกและโลกมุสลิม
12. โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์
13. สถาบันธุรกิจพาณิชย์นาวี

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2528:32)

เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยงานและสถาบันวิจัยเพิ่มขึ้น ความเคลื่อนไหวในด้านของการ 
ติดต่อกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาวิชาการก็มีมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพบว่าในช่วงนี้
(พ.ศ.2524) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มมีการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือด้านต่าง  ๆ กับต่าง 
ประเทศมากขึ้น แม้ว่าในบางกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะเป็นฝ่าย!บความช่วยเหลืออยู่ เซ่น 
การได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่าง  ๆ การได้รับการสนับสนุนตามโครงการพัฒนา 
ระหว่างประเทศ การได้รับความช่วยเหลือในด้านตำราจากรัฐบาลจังกโ]ษ การ!บโอนศูนย์เอกสาร 
ประเทศไทยจากองค์การวิจัยขั้นสูงของสหรัฐอเมริกา ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามในระยะนี้จะเห็นได้ว่า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นและมีความเป็นนานาชาติมากขึ้นจากความเคลื่อน 
ไหวดังกล่าว (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3:ภาคผนวก ง)

โดยสรุปแล้วในช่วงระยะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการพัฒนามาตรฐานการ 
ศึกษาที่มุ่งเน้นไปในการวิจัยนี้มีความเป็นนานาชาติดังต่อไปนี้ คือ

1) ม ีการรับและแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่าง
ประเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับองค์การ UNESCO และมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 
มีการรับคณาจารย์ต่างประเทศเข้ามาช่วยสอน การรับนิสิต-นักศึกษาของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาซนลาวเข้ามาศึกษา เป็นต้น

2) มีการร่วมทำงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ และการร่วมโครงการวิจัย
กับมหาวิทยาลัยนานาชาติ
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3) มีการรับความช่วยเหลือทางด้านวิชาการ และความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนาการวิจัยจากต่างประเทศโดยดำเนินการต่อจากในระยะที่ผ่านมา

ระยะท่ีห้า : ระยะท่ีมีการพัฒนาสักยภาพและประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมกับนานา 
ชาติ (พ.ศ.2525-2543)

ดังได้กล่าวแล้วว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นได้มีล่วนร่วมในด้านการวิจัย
ระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ตลอดจนการมี 
ความร่วมมือทางวิชาการกับยูลนิธิหรือองค์การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งใน 
ระดับทวิภาคี และพหุภาคีมาเป็นเวลานานแล้ว เช่น ในปี พ.ศ.2466 มหาวิทยาลัยได้รับความช่วย 
เหลือและร่วมมือจากยูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร๊ณ์การปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอน เริ่มท่ีคณะ 
แพทยศาสตร์ หลังจากนั้นได้ขยายความร่วมมือไปถึงคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ 
วิศวกรรรม ในการรับนักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาศึกษา เช่น การดำเนินการตามโครงการที่ 
ร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ล.ป.อ.เม่ือ
พ.ศ.2519 การรับนักศึกษาจากลาธารณรัฐประชาธิปไตยประซาชนลาวเข้าศึกษาโดยทุน AID ท่ี 
คณะรัฐศาสตร์ ฯลฯ

ความเคล่ือนไหวในลักษณะเดียวกันนี้ดำเนินต่อมาอีกคือในปี พ.ศ.2525
มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น มีการ 
รับคณาจารย์จากต่างประเทศเข้ามาช่วยสอนและรับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษา จนถึงในปี 
พ.ศ.2528 มีการจัดตั้งงานวิเทศลัมพันธ์ขึ้นเพื่อรับผิดชอบด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และ 
ภายหลังจึงได้ยกญานะหน่วยงานนี้ขึ้นเป็นฝ่ายวิเทศลัมพันธ์ และเป็นสำนักงานวิรัซกิจตามลำดับ 
และขยายหน้าที่ความรับผิดชอบไปถึงความลัมพันธ์ด้านกิจการอังกฤษและยุโรป ด้านเอเชีย
อเมริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ในปี พ.ศ.2525 ซึ่งอยู่ในช่วงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มใช้แผนพัฒนาจุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 5 นั้น มหาวิทยาลัยได้ล่งเสริมให้มืการติดต่อกับประเทศต่าง  ๆ เพ่ือรับ 
และแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างกันเรื่อยมาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ล่วน่หนึ่งอาจเป็นผลมาจาก 
การกำหนดนโยบายด้านการวิจัยของชาติที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติฉบับ 
ท่ี 5 ซึ่งมือยู่ด้วยกันหลายประการโดยเฉพาะนโยบายในข้อ 1.1.3.5 ที่ว่าด้วย การใช้และการ 
พัฒนาวิทยาศาสตร์ ความตอนหน่ึงว่า
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“ ให ้ม ีมาตรการเสร ิมสร ้างสมรรถภาพและฟ'ฒนาทางด ้านว ิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศดังนี้ค ึอ

(1) ส 'งเสร ิมการว ิจ ัยและพ ัฒนาประเทศให ้มากและม ีประส ิทธ ิ
ภาพยิ่งข ึ้น....

(2) การวิจ ัยและพัฒนานั้นจะต้องหาความเหมาะสมระหว่างการ
วิจัยเพี่อศึกษาหาความf  กับการวิจ ัยเพี่อการใต้สอย ค ือให ้ม ี 
การประสมประสานกันระหว่างการวิจ ัยพื้นฐาน การวิจ ัย
ประtเกต์และการพัฒนา......

(3) ปรับป^งข ีดความสามารถในการบริหารงานว ิจ ัยของหน ่วย
งานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งม ีงบประมาณวิจ ัยที่ค ่อนข้างจำกัดอยีแล้ว 
ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง....

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิจัย, 2527:3)

จากนโยบายที่กำหนดไวิในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ ดังกล่าวนี้ ทำ 
ให้เป็นข้อที่น่าจะพิจารณาได้ล่วนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชึ่งมี 
ฐานะเป็น “หน่วยงานวิจัย” หน่วยงานหนึ่งของประเทศนั้น จึงจะต้องมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา 
งานวิจัยและคุณภาพ ประสิทธิภาพในการวิจัยอย่างมาก เพื่อแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจและ
ปัญหาอื่น  ๆของลังคมท่ีมีอยู่ในขณะนั้นด้วย

ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนั้น เพื่อให้การดำเนินงานต่าง  ๆ มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติ จึงได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์สำคัญ  ๆ ไว้ 
ด้วยกัน 6 ประการ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 2 ประการที่กล่าวถึงการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของ 
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปน้ีคือ

(1) เสริมสร้างระบบและปรับป f งการดำเนินงาน เพี่อให้หน่วยงาน 
ต่าง ๆ ชองมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบ ัต ิภารกิจหลักในด้านกาพลิต  
บัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ ตลอดจนการทะใ]ปา^งสร้าง 
สรรค ์ศ ิลปะและว ัฒนธรรมให ้สมy  รณ ์สอดคล้องก ับความต้องการของ 
ลังคมยิ่งขึ้น
2) ปรับปf งระบบการจัดและดำเนินงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ม ี 
มาตรฐานqณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ฝ่ายวิจัย, 2527:8)
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ด้วยแนวนโยบายข้างต้น จะพบว่าในช่วง ได้ปรากฏให้เห็นถึงความเคลื่อน
ไหวเพื่อการพัฒนาคุณภาพของคณาจารย์ นิสิต บุคลากร การพัฒนาคุณภาพของการวิจัยและ 
งานวิจัยมากมาย ทั้งในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือด้านวิชาการ การวิจัย แลก 
เปลี่ยนบุคลากร คณาจารย์ และร่วมกันวางนโยบายต่าง  ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีของ 
การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการวิจัยนั้น พบว่ามีอยู่ในหลายคณะ หลาย 
สถาบันวิจัย ทั้งในระดับหน่วยงาน ระดับประเทศ จนถึงในระดับภูมิภาคด้วย เช่น การได้รับการ 
สนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษาสมโภช-ไชน่า ฒดิคัลบอร์ด Counter part fund การได้!บ 
การสนับสนุนในด้านการจัดสิงคณาจารย์!ปศึกษาต่อด้านเทคโนโลยี การได้รับการสนับลนุนด้าน 
การวิจัยเวชศาสตร์และประชากร จากองค์การอนามัยโลก การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและนักวิทยา 
ศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในต่างประเทศ การได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
หน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศต่าง  ๆ ซ่ืงครอบคลุม'ใน'หลาย  ๆ คณะ เช่น คณะแพทย 
ศาสตร์ คณะเภลัซศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษร 
ศาสตร์ โดยหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศที่เข้ามาให้การสนับสนุนมีหลายหน่วยงาน เช่น มูล 
นิธิ!อกกี้เฟลเลอร์ JSPS องค์การอนามัยโลก ISPS มหาวิทยาลัยในยุโรป ญี่ปุน ทวีปอเมริกาเหนือ 
WHO กลุ่มประเทศอาเซียน และหน่วยงานอ่ืนอีกเป็นจำนวนมาก (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ง : 
ตารางที่ 4)

การส่งเสริมนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยในระยะดังกล่าวนี้ ถือเป็น “เคร่ือง 
สนับสนุน” ที่ดีต่อความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาก ทั้งนี้เพราะการที่จุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัยได้เร่งสร้างบุคลากร สร้างงานวิจัยขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อมานั้นทำให้ความเคลื่อน 
ไหวต่าง  ๆ เช่น การได้!บและแลกเปลี่ยนความสนับลนุนทางการวิจัย หรือทางวิชาการจากต่าง 
ประเทศ การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิสิต นัก 
ศึกษา การแลกเปลี่ยนหลักสูตร การมีกิจกรรมของการร่วมวางนโยบายหรือมาตรการเพื่อการ
พัฒนาร่วมกัน ฯลฯ นั้น มีมากข้ึน และคล่องต่ๆมากข้ึนด้วย ทั้งนี้เพราะสถาบันการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาทั่วโลกโดยทั่วไปล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องของการวิจัยในระดับสูง ซึ่งการสนับลนุนใน 
การทำวิจัยของมหาวิทยาลัยล่งผลให้กิจกรรมการวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์

"  “ " ไ  i  _ ' I  1 0 ' "  i l ' "มหาวิทยาลัยเพิมขนอย่างมาก ความเปลืยนแปลงดังกล่าวทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริมให้ 
ความสำคัญต่อการวิจัยอย่างชัดเจนขึ้นอีก โดยจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนด 
แนวทางไวิในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 6 ว่า “จะใด ้ม ีการระดมความพยายามๆกวิถ ีทางท ี่ 
จะทำให้ๅฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวไปปีการเป็นมหาวิทยาลัยกึ่งว ิจ ัย (semi-research
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university) หรือมหาวิทยาลัยวิจัย (research university) ให้ได ้” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
ฝ่ายวิจัย, 2530;1) การตั้งเป้าหมายในลักษณะดังกล่าวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ กล่าวได้ 
ว่ามีความลอดคล้องกับความต้องการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ หรือ
มหาวิทยาลัยที่เป็นนานาชาติในปัจจุบันอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตามในช่วงปี พ.ศ.2525-2527 ก่อนจะมีการกำหนดแนวทางที่จะให้
มหาวิทยาลัยก้าวล่ความเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัย” นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็ได้ล่งเลรืม 
และดำเนินกิจกรรมหลายประการที่เป็นการพัฒนางานวิจัยและทรัพยากรทุกด้านมาโดยตลอด 
นอกเหนือไปจากการรับความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือร่วมมือกับหน่วยงานจาก 
ต่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้ว กิจกรรมท่ีกล่าวถึงน้ีเป็นต้นว่า

1) การสนับสนุนให้อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาปริญญาขั้นสูง ณ 
ต่างประเทศ

2) การมีโครงการทุนระยะลันเพื่อเพิ่มความรู้ในต่างประเทศ (พ.ศ.2521-2523 
และพ.ศ.2526-2529)

3) การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์ไปเจรจาและประชุมทางวิชาการในต่างประเทศ
4) การให้เงินอุดหนุนการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาร่วมปฎิป้ติงานหรือช่วย 

แก้ไขปัญหาโครงการทางวิชาการต่าง ๆ
5) การให้เงินอุดหนุนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์นิลิต นักศึกษาระหว่างประเทศ
6) การประสานงานหาแหล่งทุใ4ภายนอกต่าง  ๆ มาสนับลนุนคณาจารย์ให้ได้เพิ่ม 

พูนความรู้ ณ ต่างประเทศ
7) การให้การต้อนรับแขกต่างประเทศที่มาเยี่ยมกิจการของมหาวิทยาลัย

เม่ือถึงช่วงปี พ.ศ.2527 อันอยู่ในช่วงเดียวกับระยะปลายของแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 5 กระแสเกี่ยวกับการล่งเสริมเริ่องการวิจัย การพัฒนาความเป็นเลิศทาง 
วิชาการ เร่ิมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างเด่นชัด ในช่วงดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ 
การสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาขั้นสูง แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นอีก 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นต้นมา มืการอนุม้ติอนุดังกล่าวไปเป็นจำนวนมาก ทุนบางประ๓ ทเป็น 
ทุนซึ่งต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นแผนพัฒนาฉบับที่ 5 นี้ และอีกหลายประ๓ ทเป็นทุนใหม่ที่จัดสรรขึ้น 
เป็นการเฉพาะ
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ตัวเลขการอนุม้ติทุนแต่ละประเภทในช่วงปี 2527 (ปลายแผนพัฒนาฉบับที่ 5) บัน
มีดังต่อไปนี้

1. ทุนปริญญาขั้นสูงไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ จำนวน 35 ทุน
2. ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศด้วยทุนอื่น จำนวน 25 ทุน
3. ทุนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ จำนวน 33 ทุน
4. ทุนระยะลันเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศ จำนวน 27 ทุน

(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวางแผนและพัฒนา, 2527)

จะเห็นได้ว่าในระยะที่ผ่านมานี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีแนวทางที่ชัดเจนมาก 
ขึ้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า มีความเป็นมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูป
แบบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการดำเนินกิจกรรมหลายอย่างดังกล่าว ซึ่งก็มีความลอดคล้องกันตั้ง 
แต่แผนดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดมาจนถึงการปฏิบัติด้วย

การมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาดักยภาพและประสิทธิภาพในการมีล่วนร่วมกับนานา 
ชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงนี้ (ต้ังแต่ปี พ,ศ.2525 เป็นต้นมา) ได้ล่งผลให้ลักษณะของ 
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก นอกเหนือไปจากเดิมที่เป็นเพียงการ
ร่วมทำงานวิจัย การรับความช่วยเหลือในด้านวิชาการและวิจัยจากต่างประเทศเพียงด้านเดียวเป็น 
การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้นขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมวิชาการอื่น  ๆที่เพ่ิมข้ึนอีก 
เป็นจำนวนมากเป็นต้นว่า การมีความเคลื่อนไหวในการเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุม 
สัมมนารวมท้ังการผึเกอบรมฯ ในต่างประเทศของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมไปใน
หลายคณะและสถาบันรวมถึง 181 รายการ และทุนการเสนอผลงานการประชุมฯดังกล่าวนั้นได้ 
รับมาจากหลายหน่วยงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่า
ความเคลื่อนไหวในข้อนี้มืความสอดคล้องกันกับประเด็นของความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยที่ใข้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดี โดยเฉพาะในประเด็นของการรับและแลกเปลี่ยนความช่วย 
เหลือสนับสนุนทางการวิจัย วิชาการ หรือทางเทคนิคร่วมกัน และในประเด็นของการวางนโยบาย 
หรือมาตรการต่าง  ๆ ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลของการพัฒนา โดยกิจกรรมการเสนอผลงานทางวิชา 
การ การประชุมสัมมนาฯในต่างประเทศในปี 2527 ที่กล่าวถึงนั้น พบว่ามีอยู่ในหลายคณะ และได้ 
รับทุนสนับสนุนจากหลายประเทศ มีคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับลนุนมากกว่า 70 รายการ (ดูราย 
ละเอียดในตารางที่ 10:ภาคผนวก ง)
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ในปี พ.ศ.2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงดำเนินการส่งเสริมเรื่องการวิจัย 
และการพัฒนาวิชาการเรอยมา ในขณะที่ยังคงได้ร้บความสนับสนุนจากภาคเอกชนและองค์กร
ต่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี (STDB) และมูลนิธิอื่น  ๆ เร่ือยมา ทำให้ทั้งคณาจารย์และนักวิจัยมีโอกาสในการ 
พัฒนาขีดความลามารถมากขึ้น เป็นที่รู้จักในวงวิชาการระดับชาติและนานาชาติกว้างขวางขึ้น

หลังปี พ.ศ.2528 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอนุม้ติให้ฝ่ายวิจัยจัดทำโครงการเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มี 
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการต่างประเทศ ซึ่งในการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจะต้องปฎิบ้ติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมร้บ 
โดยทั่วไปด้วย และจากการดำเนินโครงการนี้ในช่วงปี พ.ศ.2528-2529 นั้น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยก็ได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินและความพร้อมต่าง  ๆ ทำให้มีผลงานวิจัยที่ได้ตี 
พิมฬในวารสารต่างประเทศหลายเรื่อง เช่น

.....1. WISritrakool, V.Sa-Yakanit and H.R Glyde 1985
Absorption near band edges in heavily doped GaAs. Physical
Review B Vol.32, No.2 Page 1090-1100....
.... 2. S.Chompootaweep and D.Reinprayoon 1986. A
Comparative Clinical Trial o f Copper T220C and Aiza. IIRCS 
52 Intranterine Devices in Thai Woman. Contraception, Vol.33 
No. 5 page 437-442....
...... 3. Chariya Lekprayoon and Robert L.Smiley 1986.
Cheiacaropsis moorei Bakes (Acari:Cheyletidae) Redescription 
o f the Male and Female, international Journal o f Acarology.
Vol.12, No.2 page 69-72....
.....4. N.Chaiyabutr et al. 1987. Effects o f acute heat stress
on changes in the rate o f liquid flow from the rumen and  
turnover o f body water o f swamp buffalo. Journal o f
Agriculture Science (Cambodge) Vol. 108 page 549-553......
.....5. Sodsn Thaithong et al. 1987. Polymorphism o f protrine
treatment. Molecular and Biochemical Parasitology. Vol.23 
page 159-164....
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.... 6. Bhalap Singhasenee, 1987. Histopathological Effects
o f Paraquat and gill Function of Puntius gonionotus, Bleeker.
Journal Bulletin o f Environmental Contamination and Toxi
cology, Vol.38 No.2 1987  (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิจัย,
2530:35)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยไปยังต่างประเทศของคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในช่วงเวลานั้น มีผลถึงการกระตุ้นให้เกิดการลร้างผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกเหนือ 
ไปจากปัจจัยเรื่อง การได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายแล้ว ยังเกี่ยวข้องลับการมีโอกาสในการ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือในทางวิชาการร่วมลับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ
ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคอีกด้วย ดังจะพบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2528-2529 ยันเป็นช่วงปลาย 
แผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะท่ี 5 นั้น มีปริมาณของงานวิจัยและโครงการวิจัยเพิ่ม 
ขึ้นจากเดิมค่อนข้างสูง ขณะเดียวลันจำนวนทุนสนับสนุนการวิจัยภายในมหาวิทยาลัยที่มีการจัด 
สรรไว้เดิมก็มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นลัน ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้นับว่ามีผลสำคัญต่อการ 
กำหนดนโยบายในการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้หันมามุ่งเน้นเรื่อง การสร้างความเป็น 
เลิศในทางวิชาการ การเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถแข่งขันลับต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งนโยบายเรื่องความเป็นนานาชาติ ในช่วงต่อมา

เม่ือถึงช่วงปี พ.ศ.2530 นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการทั้งเป้าหมายที่จะ "ก้าว 
ล่ความเป็นเลิศ” ไว้ในแผนพัฒนาระยะท่ี 6 ของมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งการทั้งเป้าหมายดังกล่าวก็ 
ล่งผลให้มีการพัฒนาประลิทธิภาพของงานวิจัยร่วมลับนานาประเทศอยู่ต่อไป โดยระดับของความ 
ร่วมมือตลอดจนการมีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการลับนานาชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี 
ต่อนานาประเทศก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ดังเมื่อพิจารณาจากความเคลื่อนไหวเกี่ยวลับการ 
ได้?ปการสนับลนุนทุนวิจัย และความร่วมมือลับต่างประเทศแล้วพบว่า นอกจากหน่วยงานที่เคย 
ให้การสนับสนุนต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยังให้การสนับสนุ'นต่อมาแล้ว ยังมีหน่วยงานหรือ 
องค์กรอึ่นที่เข้ามาให้การสนับสนุนหรือร่วมมือด้านวิชาการเพิ่มเติมขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้ง 
ในระดับหน่วยงาน ระดับองค์การระหว่างประเทศ ระดับประเทศ และระดับสถาบันร่วมลัน 
ลักษณะของการสนับสนุนก็มีความหลากหลายครอบคลุมมากขึ้น ทั้งแต่การสนับสนุนทุนวิจัย การ 
เข้ามาร่วมดำเนินโครงการวิจัยร่วมลัน การสนับสนุนและการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยและ 
บุคลากร การสนับสนุนทางวิชาการและกิจกรรมวิชาการ ตลอดจนการเรื่มมีการวางนโยบายต่าง  ๆ

ร่วมลัน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 12:ภาคผนวก ง)
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นอกจากการได้รับการสนับสนุนด้านทุนวิจัยและความร่วมมือต่าง  ๆ เท่าท่ีกล่าวมา 
แล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมืความเคลื่อนไหวก็ถือได้ว่าเกี่ยวข้อง 
และมีล่วนสนับสนุนให้เกิดความเป็นนานาชาติด้วยหลายประการ เซ่น การจัดประชุมวิชาการ 
นานาชาติ การบรรยายพิเศษร่วมกับสถาบันหรือองค์กรต่างประเทศ การสนับสนุนให้มีการเผย 
แพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยรูปแบบต่าง  ๆ ตลอดจนการล่งคณาจารย์ หรือบุคลากรไป 
รับการอบรมในรายการต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งปรากฏเป็นตัวอย่างจังต่อไปนี้คือ

1. การจัดประชุมวิชาการนานาชาติร่วมกับสถาบันหรือองค์ก?ต่างประเทศ
ในช่วงปี พ.ศ.2530-2532 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ล่งเสรืมให้คณะและ

สถาบันต่าง  ๆ ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ การบรรยายร่วมกับสถาบันหรือองค์กรต่าง
ประเทศหลายครั้ง (ดูตารางท่ี 13 ใ14ภาคผนวก ง)

2. การจัดให้มืการบ??ยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
การจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศนับเป็นความเคลื่อน 

ไหวประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีความเป็นนานาชาติได้เช่นกัน ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.2530
เป็นต้นมาจนถึงปลายแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะที่ 6 (พ.ศ.2534) นั้น พบว่ามีกิจ 
กรรมจังกล่าวดำเนินควบคู่กับกิจกรรมการวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง ลอดคล้องกับเป้าหมายที่มุ่ง
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มี “มาตรฐานสูงล่ระจับลากล” ของผู้บริหารฯในขณะนั้นเป็นอย่างดี (จุฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวางแผนและพัฒนา, 2532:1) (รายละเอียดการ1จัดกิจกรรม'ในภาค
ผนวก ง)

3. การสนับสนุนให้มีกา?เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวา?สารต่างประเทศ
จากการคืกษ'าข้อมูลด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวด้านวิชาการและ 

การวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงปี พ.ศ.2530-2531 จนถึงในช่วงปี พ.ศ.2532-2534 
นัน กล่าวได้ว่าความเคลื่อนไหวในด้านวิชาการและการวิจัยที่ดำเนินต่อเนื่องกันมาเริ่มมีความเข้ม 
ข้นมากฃึนและมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในเรื่องจังกล่าวนี้มากขึ้น ซึ่งพบว่าหลังจากท่ี
ศาลตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 
นั้น มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนในภารกิจด้านการวิจัยอย่างเต็มที่ การสนับสนุนให้
คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารต่าง 
ประเทศได้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวมากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงแนวนโยบายการ
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พัฒนามหาวิทยาลัย “ให้มีมาตรฐานสูงสู่ระดับสากล” ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2532 อันอยู่ในช่วงเข้าลู่ 
ปลายแผนพัฒนาฯ ระยะท่ี 6 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นด้วย

ความเคลื่อนไหวของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในต่างประเทศที่กล่าวถึงนั้น มี 
ดังนี้ (ดู:ตารางที่ 16ในภาคผนวกง)

เมื่อกิจการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวมาถึงในช่วงปี พ.ศ.2532-2534 อัน 
เป็นช่วงปลายแผนพัฒนาฯระยะที่ 6 นั้น พบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางและ 
นโยบายของมหาวิทยาลัยบางประการ เนื่องจากเป็นระยะที่สภาพความต้องการโดยรวมของ
ประเทศในขณะนั้นมุ่งไปที่เรื่องของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก ขณะที่ภาคเอกซนก็มี
ความต้องการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลผลิตให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เซ่นกัน ในระยะนี้
มหาวิทยาลัยจึงได้มีการกล่าวถึงแนวคิดเรื่อง “การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย” และการมุ่งที่จะ “ก้าว 
ไปสู่ความเป็นนานาชาติ” อย่างชัดเจนเป็นครั้งแรก (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิจัย,
2534:23) ทำให้มหาวิทยาลัยต้องป!'บแนวทางในการดำเนินงานและการล่งเสริมการจัดการ
ศึกษาให้สอดรับกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ให้มากขึ้น ซึ่งหากจะพิจารณาจากการกำหนดนโยบาย 
ของรัฐบาลในขณะนั้น ในด้านต่าง  ๆที่เก่ียวข้อง และนโยบายด้านการศึกษาแล้ว จะพบว่ามีแนว 
โน้มที่จะให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแข่งขันกับ 
ต่างประเทศมากพอสมควร ดังข้อความบางตอนจากการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย 
พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เม่ือวันพุธท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2534 ความว่า

“ร ัฐบาลจะส ่งเสริมอ ุตสาหกรรมไทยให ้สามารถแข ่งข ันในตลาดต ่าง
ประเทศท ั้งๆณภาพและต ้น นการผล ิต  รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอก
ซนมีบทบาทในการให้บริการทดสอบและรับรองอุณภาพผลิตภัณฑ์อ ุต 
สาหกรรมของไทยได้ด ้วย’’
“รัฐบาลจะส่งเสริมน ักวิทยาคาสตร์ วิศวกร ตลอดจนช่างเทคนิคให ้ 
เพ ีย งพ อแล ะม ีค วาม สาม ารถ เป ็น ท ี่ย อม ร ับ รวม ท ั้งผ ล ิต อ าจารย ์ 
มหาวิทยาลัยและนักวิจ ัย เพี่อสนองความต้องการของภาคอุตสาห
กรรม เกษตรกรรมบริการ และการพัฒนาชนบท และสามารถรอง 
ร ับการถ ่ายทอดเทคโนโลย ีจากต ่างประเทศได ้โดยพ ัฒนาระบบสาร 
สนเทศเพ ี่อให ้เอกขนสามารถนำเข ้าเทคโนโลย ีจากต ่างประเทศใน  
ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม อีกทั้งให ้การจัดหาและผลิตพลังงานให  ้
เพ ียงพอกับความต้องการของประเทศ
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.....เร ่งพ ัฒ นาโครงสร ้างพ ื้นฐานและระบบจ ัดการด ้านว ิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี โดยปร้บโครงสร้างสถาบันวิจ ัยของรัฐให้สามารทวิจัย 
และด ึงสูดพ้ทรง q ณๅฒ ิไว ้ในการว ิจ ัยตลอดท ั้งปรับป(งเคร ือข ่ายการ 
วิจ ัยของรัฐบาล สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนให้สามารถนำผล 
การวิจ ัยไปประ^กตํในเชิงพาณิชย์ได ้” {วิโรจน์ สารรัตนะ,
2536:81,84)

ด้วยนโยบายดังกล่าว จุฬาดงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ 
ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากรบุคคลระดับสูงของประเทศแห่งหนึ่งจึงมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการ 
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนในเรื่องการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ทางวิชาการด้วย แต่อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนี้ ถือได้ว่ามีความลอดคล้องดับแนว
ทางการดำเนินงานที่ผ่านมาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก เนื่องจากเท่าที่ผ่านมานั้น 
มหาวิทยาลัยได้ “วางรากฐานของการวิจัยและการพัฒนามาเป็นเวลานาน" แล้ว (จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิจัย, 2534)

ดังนั้นในช่วงปี พ.ศ.2533-2534 จึงเป็นช่วงปีที่สำคัญช่วงหนึ่งของจุฬาลกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการล่งเสริมกิจการด้านการวิจัยให้มีความก้าวหน้าซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปฎิบ้ติ 
ภารกิจให้ลอดคล้องดับ “ความเป็นมหาวิทยาลัย” ในรูปแบบที่ต่างประเทศมีอยู่เท่านั้น หากยัง 
เป็นการเชื่อมโยงให้มหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาตนเองจนมีความเป็นนานาชาติมากขึ้นได้อีกด้วย

การล่งเสริมกิจการด้านการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงเวลาดังกล่าว 
บัน โดยทั่วไปแล้วยังมีความคล้ายคลึงดับกลไกที่ใข้อยู่เดิม เช่น การจัดสรรทุนวิจัยให้ตามความ 
สนใจและความถบัดของแต่ละบุคคลโดยยึดในเรื่องคุณค่าของวิชาการเป็นหลัก การสนับลนุนให้ 
เกิดการรวมตัวของคณาจารย์ที่มีความสนใจทางเทคนิคในศาสตร์ที่ใกล้เคียงดัน หรือเหมือนดันให้ 
ทำการค้นคว้าวิจัยลงลึกมากขึ้น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิจัย, 2534) ขณะที่ได้มีการล่ง 
เสริมให้เกิดการสร้างกลไกใหม่ขืน คือ การให้มีเวทีวิชาการสำหรับคณาจารย์ที่มีแนวคิด มีผลงาน 
วิจัยได้สามารถมาแลกเปลี่ยนดันในรูปแบบของอาศรมความคิด หรือ Work shop และ Forum 
ตลอดจนกลไกการสนับสนุนให้มีการสร้างความพร้อมด้านกำลังคน เอกสาร ข้อมูลวิชาการที่มี 
ความลัมพันธ์ดันในหลายสาขาวิชา และมีความสำคัญในระดับชาติและระดับโลกก็เริ่มเกิดขึ้นใน 
ช่วงเดียวดันนี้ด้วย ทำให้หน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาต่าง  ๆในต่างประเทศได้เข้ามาร่วม 
มือสนับสนุน แลกเปลี่ยนการพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัย ตลอดจนการจัดการศึกษา และ
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บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในระยะต่อมาด้วย ทั้งนี้จะขอกล่าวถึงข้อกำหนดใน 
เรองทิศทางและกลไกสนับลนุนการวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ปรบปรุงขึ้นใหม่ในช่วงปี 
2533-2534 เพื่อให้ลามารถเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ดังน้ีคือ

1. ส่งเสรมการวิจัยทั้งพื้นฐานและประ?1เกต ์ โดยจัดสรรเงินๆนต่าง ๆ 
งบผลประโยชน ์ งบประมาณแผ่นดินให ้แก ่อาจารย ์ ข ้าราชการ นักวิจัย 
และนิสิต รวมทั้งการให้ๆนการศึกษาแก่$ ช่วยวิจ ัยของโครงการวิจ ัยด้วย
2. การควบคุมรักษามาตรฐานการวิจ ัยและสร้างแรงจูงใจ ด ้วยการ
ติดตามผลการวิจ ัย ปรับปf งและเพิ่มเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ 
ติดตามผลและๆทรงคุณๅฒิ การให้เงินสมนาคุณแก่ผ่(วิจัยในโครงการ 
วิจัย•คุกแหล่งๆนที่ผ่ายวิจัยบริหารอ% ตลอดจนการเพ ิ่มเง ิléวิจ ัยแก่หัว
หน้าโครงการที่,ปีๆช่วยวิจัยรับๆนการศึกษา และการเพิ่มเงินงบ
ประมาณสนับสนุนการส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ต่างประเทศ
3. การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจ ัยและการจัดการงานวิจัยทั้งระบบ
ซึ่งป ีทั้งส่วนการจัดการโดยผ่ายวิจ ัย คือ ระบบข้อๆล ระบบ Software 
Library การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การสน ับสๆนการพ ัฒนาการ 
ด้านการวิจ ัยด้วยงบประมาณที่ท ั้งขึ้นเฉพาะปีละ 1 ล้านบาท และส่วน 
ที่ป ีการจัดการในระดับคณะ/สถาบัน คือ การสน ับสๆนๆคลากรเพ ื่อ
ช่วยบริหารงานวิจัยระดับคณะ
4. การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเริ่มโครงการแปลผลงานวิจ ัยและ
ตีพ ิมพ์เป ็นภาษาอังกๆษ การทั้งเงินงบประมาณ เพ ื่อสนับสๆนการจัด 
ทำเอกสาร โปสเตอร์เพื่อเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ตลอดจนการ 
จัดปาฐกถาและนิทรรศการเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองต่าง  ๆ
เป ็นต้น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิจัย, 2534:6)

นอกจากข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยที่ได้จัดทำขึ้นนี้แล้ว ในขณะเดียวกันทั้งคณะ 
และสถาบันวิจัยในลังกัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยล่วนใหญ่ ยังได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็น
หลาย  ๆประการท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุงกลไกข้างต้นขึ้นไปอีก เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดย 
ในกรณีนี้หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน ตลอดจนวิทยาลัยได้เสนอข้อคิดเห็นในกรอบการปฏิบัติ 
ลองประการใหญ่  ๆ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากทั้งกรอบของการเสนอแนะและรายละเอียดที่ปรากฏแล้ว 
ลามารถกล่าวได้ว่าในขณะนั้น ทั้งผู้บรหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณา'จารยํในระดับ
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คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยต่าง  ๆ ล้วนมีแนวความคิดที่จะพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มี
“ความเป็นนานาชาติ” ข้ึนแล้วโดยท่ัวไป

การเลนอข้อคิดเห็นดังกล่าวมีดังน้ี
1. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกการวิลัยระดับมหาวิทยาลัย

“..คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยได้ให้ข ้อคิดเห็นหลายประการเกี่ยวกับกลไก 
ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งปรับปรุงกลไกที่ม ีอสุ่แล ้วและเสนอกลไก
ใหม ่.. ..การปรับปรุงกลไกที่มีอมู่แล้ว เช่น

1.1 การสนับสlJ นครุก ัณฑํในโครงการวิจ ัย
1.2 การเพิ่มมูนมู้ร่วมวิจัย
1.3 ส่งเสริมให้มีการหาแนวทางวิจ ัยร่วมมากขึ้น
1.4 สนับสมูนความจำเป็นพื้นฐานระดับคณะ
1.5 เพ ิ่มงบประมาณการผลิตวารสารวิจ ัยของคณะ ”

การเสนอให้ม ีกลไกใหม่ เซ่น
1.1 ให้ม ีการช่วยเหลึอด้านการติดต่อกับต่างประเทศ และการ 

แปลผลงานวิจัย
1.2 ให ้การสน ับสม ูนครุภ ัณฑ ํในระบบติดต ่อก ับมหาวิทยาล ัย  

(CU INTERNET) ด้วย
1.3 มหาวิทยาลัยควรเป็นฐานข้อมูลระดับประเทศ
1.4 สนับสมูนให้มีคุเนย่วิจัยระดับอุตสาหกรรม

2. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก้าวเข้าล่สากคสภาพของมหาวิทยาลัย
มีการสรุปข้อคิดเห็นดังกล่าวไว้ด ังน ี้
“เน ื่องจากมหาวิทยาลัยม ีนโยบายในการก้าวเข ้าร ุเสากลสภาพทาง 
วิชาการซึ่งการวิจ ัยมีส่วนเสริมสร้างที่สำคัญอย่างยิ่ง ฝายวิจ ัยจึงขอ 
ให้มู้บริหารคณะ สถาบัน/วิทยาลัยให้ข ้อเสนอแนะถึงความเป็นไป 
ได ้และกลไกท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการว ิจ ัยท ี่จะช ่วยให ้มหาว ิทยาล ัยบรรส  ุ
ผล มีข้อสรุปได้ด ังนี้.....

สำหรับมู้บริหารในกสุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์ และคณะเน้น
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ความเป ็นไปได ้ โดยเน้นการสนับสI[นให้มีการตีพิมพ์'ผลงานวิจัย
การพัฒนาหน่วยปฎิป้ต ิการวิจ ัยของคณะ ให้.ม%นยํวิจ ัยร่วมกับต่าง 
ประเทศ

สำห ร ับ กล ุ่ม  y  บ ร ิห า ร ใน ก ล ุ่ม ค ณ ะ ท า งส ังค ม ศ า ส ต ร ์แ ล ะ  
ม y ษยศาสตร ์...บางคณ ะเสนอว ่าควรเน ้น เร ึ่อ งการว ิจ ัยสำหร ับศ ู ้
บริหารกลุ่มสถาบัน/วิทยาลัย ควรให้ได ้ร ับงบประมาณสนับสธนเป็น 
ยอดรวมซึ่งศ ูงกว ่าในป ัจๆบ ันเพ ื่อให ้เก ิดความคล่องต ัวในการต ิดต ่อ 
บางสถาบ ันเห ็นว ่าน ่าจะเป ็นไปได ้เร ็วโดยเน ้นการเป ็น$ นำด ้านการ 
วิจัยและศูนย์ข้อy ลของอินโดจีน" (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่าย 
วิจัย, 2534:7)

หลังจากการปรับปรุงแนวทางต่าง  ๆ แล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะผู้ 
บริหารของมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับลนุนในเรื่องที่จำเป็นต่อการทำงานวิจัยของคณาจารย์/นัก 
วิจัยมากขึ้น เงินทุนวิจัยหลายประ๓ ทที่มีการจัดสรรทุนอยู่เดิมยังคงให้มีการดำเนินการต่อไป เงิน 
ทุนสมเด็จพระมหติ ลาธิเบศ ร ์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ 
อนุม้ติให้ดำเนินการเพิ่มทุนจากเดิม 200,000 บาท เป็น 20,000,000 (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) คือให้ 
เพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าเพื่อนำดอกผลของเงินทุนมาใช้ในการคืกษาและวิจัยให้มากขึ้น (จุฬาลง
กรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิจัย, 2534:11) ขณะที่ในส่วนของเงินทุนอุดหนุนเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนา 
ประสิทธิภาพทางวิชาการขึ้นนั้น มหาวิทยาลัยได้เพิ่มการจัดสรรทุนนี้ขึ้นจากเดิม 6 ล้านบาท เป็น 
8 ล้านบาทด้วย เป็นต้น

นอกจากในด้านการส่งเสริมการวิจัย เพ่ือ “การเตรียมการก้าวส่สากลสภาพ,, ของ 
มหาวิทยาลัยดังที่กล่าวมาแล้ว ในด้านของวิชาการนั้นมหาวิทยาลัยได้เริ่มมีความเคลื่อนไหวบาง 
ประการที่สำคัญ เซ่นคัน เป็นต้นว่า ได้มีการจัดให้มีการลัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อระดม
ความคิดและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องคับนโยบายของมหาวิทยาลัยขึ้นใน 
ระหว่างวันที่ 23-25 ทุมภาพันธ์ 2533 ซึ่งทำให้มีการให้ความเป็นชอบร่วมคันในนโยบายการผลิต 
บัณฑิตที่มีการกล่าวถึงเรื่องความเป็นนานาชาติไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้

นโยบายด้านกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เห็นชอบจากการลัมมนา
1. การเรียนรู้แบบ Inquiry
2. การศ ึกษาท ั่วไปซ ึ่งม ีว ัตฤประสงค ์สร ้างบ ัณฑ ิตให ้เป ็นศ ู้ท ี่ม ีความ  

รอบรู้ม ีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจตนเอง ศ ู้อ ึ่นและสังคมใฝรู้
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สามารถคิดอย่างมีเหตุผล เป ็นคนที่สมy  รณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
มีตุ,ณธรรม

3. การสอนคอมพิวเตอร์ให ้ม ีความสามารถในระดับที่ใช ้เป ็นเครื่องมือ 
แสวงหาความรู้ต ่อไปได้

4. ความเป็น Internationalization
5. คุณธรรมในหลักสเตรการเรียนการสอน 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิชาการ, 2534:57)

สำหรับในด้านการปฎิปตินั้นพบว่าในช่วง (พ.ศ.2532-2534) นี้ ลักษณะของความ 
เป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงปรากฏในเรื่องของการวิจัยและการพัฒนากิจ 
การด้านการวิจัยมากที่สุด ในขณะที่ความเคลื่อนไหวด้านอื่น  ๆ เซ่น เร่ืองการแลกเปล่ียนความ 
ช่วยเหลือร่วมมือกันทางวิชาการกับนานาประเทศ การวางนโยบายต่าง  ๆ ร่วมกันเพื่อให้เกิดการ 
พัฒนา การรับและแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นิลิตและบุคลากรระหว่างกัน จนถึงการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอนให้มืความลอดคล้องกับนานาประเทศนั้นก็ยังคงได้รับการสนิบลนุนตามมาโดย 
ลำดับ

ในแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) ได้กำหนด 
วัตถุประสงค์ไว้ดังต่อไปนี้ คือ

“แผนพัฒนาๅฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบ ับท ี่ 7 (พ.ค.2535-2539) ได ้ 
กำหนดให ้เป ็นการดำเน ินการต ่อ เน ื่องจากแนวทางท ี่กำหนดในแผน  
พัฒนาฉบับท ี่ 6 ซ ึ่งม ่งสร้างให้เป ็นมหาวิทยาลัยวิจ ัย โดยแผนฯน ี้
ก ำหนดให ้ม ีล ักษณ ะเฉพาะท ี่เน ้นการผล ิตองค ์ความร ู้ใหม ่และผล ิต  
ทรัพยากรม'คุษย์ที่จำเป็นสำหรับอนาคต และได้กำหนดวัตคุประสงค์ท ี ่
จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้ม ีค ุณลักษณะ ด ังน ี้

1. เป ็นมหาวิทยาลัยแกนนำในการy กเบิกวิชาการ'ชั้นสูง เน้น 
ตามความจำเป็นของประเทค ทั้งในส่วนบัจคุบัน และเพ ี่อการเตรียมการ 
สำหรับอนาคต

2. เป ็นมหาวิทยาลัยที่ม ีการผสมผสานระหว่างการคึกษา การ 
วิจ ัย กิจการนิสิต และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป ็นกระบวนการ 
เดียวกันของการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
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3. เป็นมหาวิทยาลัยที่เน ้นผลผลิตด้านคุณภาพ โดยเฉพาะกา?
เสริมสร้างคุณธรรม

4. เป ็นมหาวิทยาลัยที่สามารถระดมความหลากหลายที่ม ี
อย่างครบถ้วนในสาขาวิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ผนวกเข ้าก ับท ี่ 
มีอแภายนอกมหาวิทยาลัย เพี่อให้มาร่วมกันดำเนินงานแก้ป ัญหาตาม 
ความต้องการขององค์ความP องประเทศชาติ ทั้งในส่วนของลังคม
เมืองและชนบท

5. เป ็นมหาวิทยาลัยที่ม ีผลงานทางวิชาการ ในมาตรฐาน
สากลเป ็นท ี่ยอมร ับและP กอย่างแพร่หลายในค ุมซนทางว ิชาการของ 
โลก เน้นการดำเน ินงานที่ม ู่งสร้างแกนนำทางวิชาการระดับนานาชาติ” 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, ม.ป.ป.:53)

ขณะที่ในส่วนของกลวิธีของแผนปรันปรุงคุณภาพการคืกษาได้กล่าวถึงประเด็น 
ความเป็นนานาชาติ ไว้ว่า

“(ให้มีการ) เร่งรัดจัดวางระบบและเชื่อมโยงเครึอข่ายการบริการข้อมูล 
และสารสนเทศเพี่อสนับสมูนการศึกษา การทดลอง การวิจ ัยของนิส ิต  
และอาจารย์ของๆฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันคุดมศึกษาอื่น  ๆ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงาน 
อธิการบดี, ม.ป.ป.:62)

และวัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัยระดับอุดมคืกษานั้น ก็ได้กล่าวถึงประเด็นของ
ความเป็นนานาชาติไว้เช่นกันว่า

“(จะ) ปรับป^งคุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่เชื่อถึอและยอมรับในระดับ 
ชาติ และระดับนานาชาติ” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงาน
อธิการบดี, ม.ป.ป.:64)

นอกจาก แนวทางในส่วนท่ีได้กล่าวมา แล้วน้ี ในแผนพัฒนาฯฉบับนี้ยังได้ระบุถึง
แผนงานสำคัญแผนงานหนึ่งคือ แผนงานกิจการวิชาการระดับนานาชาติ ชึ่งเป็นแผนงานที่เฉพาะ 
เจาะจง และแสดงถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นความเป็นนานาชาติที่ชัดเจนที่สุด อันมีวัตถุ 
ประสงค์และกลวิธีในการดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ คือ



วัตฤประสงค์ของแผนงานกิจการวิชาการระดับนานาชาติ
1. เร ่งการเสริมสร้างชื่อเสียงและเกียรติค ุณทางวิชาการของมหา- 
วิทยาลัย ให้'เป็นที'$จัก สนใจ และยอมรับในต่างประเทศมากขึ้น โดย 
เฉพาะสามารถเป็นแกนนำในฎมิภาคเอเชียอาคเนย์
2. เร่งการสร้างสมองค์,ความI และการพ ัฒนาอาจารย์ โดยงJงท่ีจะนำ
ไปดุเการยกระดับมาตรฐานทางวิชาการของๆฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ 
ถึงระดับสากล จนถึงขึ้นสามารถดึงดุเดความสนใจจากต่างประเทศได้
รวม ถ ึงก ารต ิดต าม ความ ก ้าวหน ้าท างว ิช าการ เพ ี่อ ให ้ๅฬ าลงก รณ ์ 
มหาวิทยาลัยสามารถก้าวทันโลกที่กำลังพ ัฒนา$ดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
3. เพิ่มค์กยภาพและความสามารถของๆฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน  
การแก้ป ัญหาในด้านต่าง  ๆ โดยสนับสใ]นให้มีการศึกษาวิจ ัยร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4. ส่งเสรัมการให้บริการการศึกษาและการทำวิจ ัยในลักษณะการแลก 
เปลี่ยนทางวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในฎมิภาคเอเชีย 
อาคเนย ์
5. สร้างบทบาทในการให้บริการทางวิชาการแก่ชาวต่างประเทศ

กลวิธีของแผนงานกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติ
1. จัดให้มีการประชุมวิชาการ การลัมมนาชิมโปเชียม (Symposium : 
^วิจัย) และอื่น ๆ ในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
2. จัดให้ม ีโครงการวิจ ัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้มากขึ้น
3. จัดให้ม ีก ิจกรรมที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิส ิต 
ตลอดจนข้อรุเลและข่าวสาร
4. พัฒนากิจกรรมและหลักดุ)ตรระดับนานาชาติที่เหมาะสมโดยอาศัย 
ความร่วมมีอกับมหาวิทยาลัยขึ้นนำในต่างประเทศเป็นกลไกสำคัญ

5. จัดหลักดุเตรการเรียนการสอน รวมทั้งบริการการสอนรายวิชา 
สำหรับจัดสอนนักศึกษาต่างชาติ
6. จัดกิจกรรมวิชาการระดับนานาชาติท ี่เก ิดผลกระทบกับกิจกรรม 
หลักของมหาวิทยาลัยน้อยที่{เด และเกิดประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยพ ึงจะ 
ได ้ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, ม.ป.ป. :86-87)
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จะเห็นได้ว่าในช่วงปี พ.ศ.2535-2539 ซึ่งอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 น้ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองไดให้ความสำคัญกับเรองของความเป็นนานาชาติค่อนข้างสูง และมี 
การกล่าวถึงนโยบายในด้านนี้ในหลาย  ๆ ส่วนด้วยกัน ซึ่งการกำหนดนโยบายความเป็นนานาชาติ 
เท่าที่กล่าวถึงนี้ นบได้ว่าเป็นลิ่งที่เชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลอยู่มากพอสมควร

จากเอกสารรายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 ระดับ 
อุดมศึกษา ที่คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 7 ของ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจัดทำขึ้นนั้น ได้กล่าวถึง บริบททางเศรษฐกิจ ลังคม 
และการอุดมศึกษาในระยะที่ผ่านมาจนถึงช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 ไว้หลายประการ ซึ่งในราย 
ละเอียดของเอกสารได้อธิบายถึงป็จจัยหลายอย่างที่ส่งอิทธิพลต่อการมีพัฒนาการของระบบอุดม 
ศึกษาไทยด้วย สามารถสรุปได้ว่าระบบอุดมศึกษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนามาโดยอาศัย 
บริบทต่าง  ๆต่อไปนี้ เป็นตัวผลักดัน คือ

1. เน ื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับโลกและฏมิภาค
2. เน ื่องมาจากการเกิดการจัดระเปียบการค้าของโลกขึ้น
3. เนื่องมาจากการเติบโตด้านการค้าและy ลค่าการค้าของประเทศไทย
4. เน ื่องมกจากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันปีงขึ้น โดยระy ว่า 

ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้?แงขึ้นเป็นอันดับที่ 26 จาก 49 ประเทศ 
(สำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2539:24)

นอกจากบริบททั้ง 4 ประการดังกล่าวนี้แล้ว ยังมีการระบุเพิ่มเติมไว้อีกหลาย
ประเด็นซึ่งเป็นการกล่าวสนับสนุนถึงความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องก้าวไปสู่การแข่งขันกับ 
นานาประเทศให้มากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันในด้านการพัฒนาวิชาการกล่าวคือ

1. การที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมไปสู่ความ 
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ การมีจัตราการเจริญเติบโตทางอุตสาห 
กรรมมากขึ้น
2. ความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างแคะคุณภาพของประชากร
3. ภาวะท่ีการศึกษาของประซาซนของไทยที่ตํ่ากว่าประเทศอื่น  ๆ ท่ีอยู่ 
ในภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งการที่พัฒนาการด้านการศึกษาของประชา 
ซนของไทยก็มีความล่าช้ากว่าประเทศใกล้เคียง
4. สภาวะที่ลังคมไทยเท่าที่ผ่านมามีการมุ่งเน้นเพียงการพัฒนาด้าน 
เศรษฐกิจ จนละเลยในเรื่องการพัฒนาลังคมวัฒนธรรมและลี่งแวดล้อม



89

จนทำให้ “วิถ ีช ีว ิตและค่าน ิยมดั้งเด ิมที่ด ีงามของสังคมไทยหายไป
พร้อมๆ กับการล่มสลายของสถาบันครอบครัว ๅเมชนและวัฒนธรรม 
ท ้องถ ิ่น " (สำนักนายกรัฐมนตรี, [สกศ], 2539:39)
5. การที่ระบบการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย การมืส่วน
ร่วมของประชาชนยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และการท่ีระบบ
ราชการด้อยประสิทธิภาพลง ไม่ส่งเสริมให้คนเก่งและคนดีอยู่ในระบบ 
ได้มากพอ
6. การที่การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศยังไม่ได้ 
คุณภาพและยังอยู่ในวงจำกัด ทั้งยังมีจำนวนที่ตํ่ากว่าประเทศในกลุ่ม 
อุตสาหกรรมในเอเชียมาก
7. สภาพการพัฒนาของโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิงคม วัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง ประชากร และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้วนมืผล 
ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมต่อการพัฒนาของประเทศไทย ซ่ึง “ส่ง 
ผลให ้ส ังคมไทยจำเป ็นต ้องปรับต ัวให ้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงท ี่เก ิด  
ขึ้นอย ่างรวดเร็ว” (สำนักนายกรัฐมนตรี, [สกศ], 2539:44)

จากความจำเป็นดังกล่าวนี้ จึงทำให้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางต่าง  ๆ ใน 
การพัฒนาประเทศ และแนวทางในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นใหม่จากเดิมที่มีการ 
มุ่งเน้นในเรองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสร้างเสริมปัจจัยพื้นฐานภายในต่าง  ๆให้มี 
ความพร้อมต่อการรองรับนิสิตในแต่ละปี การสร้างเสริมความพร้อมในการผลิตบุคลากรและ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ฯลฯ ไปล่แนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาดักยภาพให้สามารถ 
แข่งขันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้มากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นั้น กล่าวได้ 
อย่างซัดเจนว่าเกิดจากอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงของโลกและการกำหนดนโยบายของรัฐฯ 
เป็นสำคัญ ไม่น้อยไปกว่าปัจจัยหรือบริบทในด้านอื่นๆดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ในการประชุมระดมความคิดเพื่อพัฒนากิจการงานบัณฑิตศึกษา เร่ือง “บัณฑิต 
ศึกษาในทศวรรษที่ 7” ที่บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 31
กรกฎาคม 2535 นั้น ได้มีการกล่าวถึงประเด็นต่าง  ๆ หลายประการที่ชี้ให้เห็นว่าจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย เริ่มเห็นความสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มืความก้าวหน้ามากขึ้น เพ่ือให้ 
พันกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ตอนหนึ่งในการเปิดการประชุมดังกล่าว ทรรศนีย์ บุญยัษฐิติ 
(2532:1) ได้กล่าวว่า
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“จากตัวเลขที่ปรากฏในปีการศึกษาแรก  ๆ ท ี่จ ัดต ั้งบ ัณฑิตวิทยาลัยม ี 
นิสิตเพียง 191 คน เปีดสอนในระดับปริญญาโทเพียง 17 หลักสุเตร 
แต่ในปีการศึกษา 2535 น ี้ บัณฑิตวิทยาลัยมีนิสิตในหลักสุเตรต่าง  ๆ
ทั้งในระดับประกาศปียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทนละปริญญาเอกถึง
5,363 คน มีหลักสุ)ตรที่เป็ดสอนถึง 157 หลักสุ)ตร ได้ผลิตนักวิชาการ 
ระดับสุ)งออกไปรับใช้ลังคมและประเทศชาติมาแล้วประมาณ 20,000 
คน ในช่วงระยะเวลา 60 ปีที่ผ ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ทั้งด้านเศรษฐกิจและลังคม อันเป ็นผลกระทบจากความก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงจำ 
เป ็นต ้องเตรียมการพ ัฒนาการสอนให ้สอดคล้องก ับสภาวะของโลกใน  
อนาคตได้ทันท'วงที ทั้งทางด้านปรัชญา ท ิศทางการดำเน ินการ รวม 
ทั้งทรัพยากร และการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ "

จากคำกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สภาวการณ์ของโลกและสังคมล้วนมีอิทธิพล
ล่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่มากโดยเฉพาะในระดับบัณฑิต 
ศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างองค์ความรู้ขั้นสูงในมหาวิทยาลัยและด้วยสภาพการณ์ดัง 
กล่าวนี้ นโยบายความเป็นนานาซาติจึงกลายเป็นนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาและโดยเฉพาะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมากตั้งแต่เริ่มจัดทำแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) เป็นต้นมา

ในปี พ.ศ.2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในหลายล่วน อาคารที่ใข้ปฏิบัติการและอาคารเรียนมีมากขึ้น ขณะท่ีการ 
ล่งเสรีมในเรองวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การจัดตั้งหน่วยงานระดับคณะ ระดับโครง 
การ หรือระดับภาควิชาก็มีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้ “เกิดผลในการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การบริหารมหาวิทยาล ัย" อีกทั้งเป็นการเตรืยมการด้านต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ นี้ให้ 
มากที่สุดด้วย

การประกาศใช้นโยบายความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ได้ว่า 
เกิดจากการที่รัฐบาลเริ่มมีแนวนโยบาย “การพัฒนาระบบสุ)ดมศึกษาให้มีความเป็นอิสระคล่องตัว 
เพ ีอให ้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเน ินการมากขึ้น" (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2535;45) ในเบื้องต้น จากนั้นรัฐบาลในขณะนั้นจึงได้มอบให้ทบวง
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มหาวิทยาลัยแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ซึ่งใน
ส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐฯด้วยเซ่น 
กัน ดังได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น

เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มต้นที่จะใช้นโยบายความเป็นนานาชาติแล้ว 
ความเคลื่อนไหวต่าง  ๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปเพื่อรองรับนโยบายนี้มาก 
ขึ้น ซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ.2535นั้นได้มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นหลายกิจกรรม เซ่น การพัฒนาหลักสูตร 
ระดับนานาชาติ การสร้างองค์ความเนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย
เป็นต้น นอกจากน้ีกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบังคงส่งเสริมอยู่ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
ทางวิชาการ ก็บังคงดำเนินต่อมาด้วย กิจกรรมดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาหลักสูตรระดับนานาชาติ
กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอันดับแรกตาม

นโยบายการพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีฐานะที่ “เป็นที่เชื่อถือยอมรับในวงการสถาบัน 
การคืกษาซั้นสูงของโลก” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, ม.ป.ป.:99) อยู่ใน 
กลุ่มของนโยบายการส่งเสริมความเป็นสากลสภาพปี พ.ศ.2535 โดยมีการกล่าวถึงความเคลื่อน 
ไหวที่สำคัญไว้หลายประการ เซ่น ในปี พ.ศ.2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พัฒนาความร่วม 
มือด้านหลักสูตรของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 3 แห่ง คือ 
University of Michigan, Case Western Reserve University และ University of Oklahoma มี 
การเปิดหลักสูตรปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษสาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์โพลิ 
เมอร์ ซ่ึง'ได้รัปการสนับสนุน'จากองค์การ USAID เป็นเวลา 5 ปี รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2.5 ล้าน 
เหรียญสหรัฐ ขณะท่ีวิทยาลัยการสาธารณสุข และ Harvard School of Public Health ได้ร่วมกัน 
วางโครงการที่จะเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษขึ้น โดยในระยะแรกให้มุ่งเน้นด้านกิจกรรมวิจัยเพื่อ
สร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรก่อน กิจกรรมนี้ได้รับการสนับลนุนด้านงบประมาณจาก
China Medical Board ในวงเงินประมาณ 15 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปีแรก (จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, สำนักงานอธิการบดี, ม.ป.ป.:ๆ00)

ในปี พ.ศ.2536 จนถึงปี พ.ศ.2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังคงดำเนินการ 
พัฒนาหลักสูตรนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้คณะฯสถาบันวิจัยต่าง  ๆ ในลังกัดจัดหลักสูตร 
ภาษาอังกฤษเพื่มขึ้น ซึ่งจนถึงปีดังกล่าวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษรวม
แล้ว 5 หลักสูตร คือ
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1. หลักสูตรด้านการบริหารสุรกิจของสถาบันบัณฑิตบริหารสุรกิจศศ ึนทร ์
2. หลักส ูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาสุขภาพของคณะแพทยคาสตร์
3. หลักสุตรปริญญาโท เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขของคณะเศรษฐศาสตร์
4. หลักสูตรเทคโนโลยีป ีโตรเคมีแสะวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ของวิทยาลัยปีโตรเลียม 

และปีโตรเคมี
5. หลักสูตรปริญญาโทไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 

(ๅฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2536:139)

ขณะเดียวกันยังมีโครงการเตรยมที่จะเปิดหลักสูตรในลักษณะนี้ขึ้นอีกหลายหลัก 
สูตร เซ่น หลักสูตรการสาธารณสุข และหลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียม เป็นต้น

ความเคลื่อนไหวในการพัฒนาหลักสูตรระดับนานาชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ดำเนินการมานี้ เร่ิมมีความต่อเนื่องมากขึ้น หลังจากปี 2537 เป็นต้นมาพบว่าในเอกสารราย 
งานต่าง  ๆที่มีการบันทึกไว้ กล่าวถึงความเคลื่อนไหวในข้อนี้ไว้ด้วยเซ่นกันดังนี้

“ในการดำเนินงานหลักสูตรนานาชาติน ั้น นอกจากหลักสูตรต่าง ๆ ท ี่ 
เป ีดสอนอยีแล้วคือ หลักสูตรด้านการบริหารสุรกิจของสถาบันบัณฑิต 
บริหารสุรก ิจศศินทร์ หลักสูตรวิทยาคาสตร์มหาบัณฑิตด้านการ
พัฒนาสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาโทด้าน 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข หลักสูตรระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยี
ป ีโตรเคมีและวิทยาคาสตร์โพลิเมอร์ และหลักสูตรระดับปริญญาโท
ด้านไทยศึกษา ในรอบปี 2537 คณะเศรษฐศาสตร์ได ้เป ีดหลักสูตร 
นานาชาติ ศิลปคาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
ระหว ่างประเทศพร้อมพ ัฒนาแบบจำลองเครษซ ุก ิจมหภาพพยากรณ ์A3

ภาวะเศรษฐกิจไทยภายใต้ช ื่อโครงการ “แคมเจม,’ โดยความร่วมมือ 
ดับสถาบันสุดมศึกษาชั้นนำจากประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา และ 
ญ ี่ม ีนภายใต ้การสน ับส'ส ุนทางว ิชาการบางส ่วนจากประชาคมส ุโรป  
หลักสูตรนเป็นการสร้างฐานความI  ความเข้า1ใจเรึ่องเศรษฐกิจและการ 
เงินระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงในบริบทรวมของเศรษฐกิจ
โลก’’ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2537 : 102)
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นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนหลักสูตรกับ 
สถาบันอุดมคืกษาในต่างประเทศอีก เช่น การเปิดหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ซึ่งร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Warwick แห่งสหราซอาณาจักรเป็นหลักสูตรมหาบัณฑิตด้าน
วิศวกรรมระบบการผลิตและด้านการจัดการทางวิศวกรรมเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความ 
ลามารถ มืความชำนาญในระบบการผลิตสมัยใหม่ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 
2538:118) การแลกเปลี่ยนดังกล่าวยังเชื่อมโยงไปถึงเป้าหมายการจัดตั้ง Regional Center for 
Manufacturing Systems Engineering เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยและ 
ประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งพบว่านอกเหนือจากที่กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นความเคลื่อนไหวในการ
แลกเปลี่ยนหลักสูตรระหว่างกันแล้ว ยังพบว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการ การ 
รบความช่วยเหลือในการส่งคณาจารย์มาช่วยสอน และร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับ 
มหาวิทยาลัย Warwick น้ีด้วย

เมื่อเข้าส่ปีพ.ศ.2539 ซึ่งยังอยู่ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 7 ขณะที่จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรระดับต่าง  ๆ ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิตจนถึงระดับดุษฎีบัณฑิตเพิ่ม 
ขึ้นถึง 78 หลักสูตรแล้วนั้น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน,2539 ; 11) ยังได้มีการ 
พิจารณาเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติขึ้นอีกรวมทั้ง 
ลิ้น 6 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี

2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์

3. หลักสูตรคืลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ 
คณะเศรษฐศาสตร์

4. หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐ 
ศาสตร์

5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี วิทยาลัย 
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

6. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์วิทยาลัย 
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
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ในการพัฒนาหลักสูตรระดับนานาชาติขึ้นนี้ โดยส่วนใหญ่แล้วพบว่า จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์หลักไว้คล้ายคลึงกันในทุกหลักสูตร และมุ่งท่ีจะรับนิสิต 
ทั้งซาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าเรยน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิชาการ, 2540:17) 
นอกจากการมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและคุณลักษณะด้านต่าง  ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ทักษะภาษา 
ต่างประเทศ ทักษะในการสร้างปฎิลัมพันธ์กับชุมชนสากล เพื่อเป็นการสร้างบัณฑิตที่สามารถแข่ง 
ขันกับบุคลากรในตลาดแรงงานได้ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการระบุไว้ด้วยว่า การพัฒนาหลักสูตร 
นานาชาติในระดับบัณฑิตคืกษาจะมีความแตกต่างจากการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในระดับ 
ปริญญาบัณฑิตอยู่หลายประการด้วยกัน คือ

ก. หลัก•สุเตรนานาชาติของบัณฑิตศึกษาบางหลักสุ)ตระเงที่จะเผยแพร่ 
องค ์ความ  j f  ระด ับล ึกท ี่เป ็น เร ื่อ งของไทยให ้แก ่ชาวไทยและซาวต ่าง  
ประเทศที่ไม่£ภาษาไทย เซ่น หลักสุตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาไทยศึกษา และหลักสุ)ตรวิทยาคาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การพัฒนาสุขภาพ ซึ่ง}เงเผยแพร่องค์ความP ๆงที่เป็นหลักการโดยทั่ว 
ไปและที่เป ็นกรณีเฉพาะของประเทศไทย
ข. หลักสุตรนานาชาติหลายหลักสุตรเผยแพร่องค์1ความI ' ท ี่’เป็นหล,ก- 
การสากลให้แก่น ิส ิตทั่งซาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ค. หลักสุเตรนานาชาติของบัณฑิตศึกษาหลายหลักสุตระเงยกระดับ 
คุเณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และนิส ิตท ี่ม ีศ ักยภาพสุงให ้ก ้าวถึง 
ระดับสากล เซ่นในหลักสุตร่ว ิศวกรรมคาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมระบบการผลิต หลักสุตรศิลปคาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
ง. หลักสุตรนานาชาติในระดับบัณฑิตศึกษาๆกหลักสุตร}เงท ี่จะผลิต 
บ ัณ ฑ ิตซาวไทยท ี่ม ีโลกท ัศน ์แบบนานาชาต ิและ}เงเพ ิ่มท ักษะด ้าน  
ภาษาต่างประเทศแก่บ ัณฑิตไทย
จ. หลักสุตรนานาชาติYเกหลักสุตระเงที่เผยแพร่เกียรติฎมิของนักวิชา- 
การไทยในมหาวิทยาลัย ในชุมชนวิชาการนานาชาติ (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิชาการ, 2540:18)

อย่างไรก็ตามในการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติดังที่กล่าวนี้ ยังพบอีก
ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการ ''สร้าง” หลักสูตรขึ้นใหม่มากกว่าจะเป็นการ “แลกเปลี่ยน” หลักสูตร 
ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งในช่วงแผนพัฒนาฯระยะที่ 7
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(พ.ศ.2535-2539) นี้ ไม่เพียงแต่มีการสร้างและจัดหลักสูตรนานาชาติที่เป็นหลักสูตรระยะยาวเท่า 
น้ี'น แต่ยังมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นขึ้นเพื่อรองรับซาวต่างประเทศด้วย โดยให้อยู่ในรูปของหลัก 
สูตรประกาศนียพัตรนานาชาติที่สอนเป็นภาษาอังกฤษมี 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร Health 
Economics 2) หลักสูตร Intensive Thai และ 3) หลักสูตร Perspective on Thailand ทัง 
สามหลักสูตรนี้เปิดขึ้นสำหรับบุคลากรทั้งในประเทศไทยรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ ทั่วโลก 
โดยมีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรไว้ดังนี้

‘‘หลัก#)ตรระยะสั้นจาก Health Economics เป ีดชื้นเพ ี่อให้ความรู้ด ้าน 
เศรษฐศาสตร์สาธารณ?)ขโดยการประ?1)กต์หลัก#)ตร หล ักทฤษฎ ีท ี่
เหมาะสมกับระบบสาธารณสุข โครงสร้างสุขภาพอนามัย ภาวะ
เศรษฐก ิจล ังคมว ัฒ นธรรมและพฤต ิกรรมของประชาชนในประเทศ
กำลังพ ัฒนาในแถบฎมิภาคเอเชีย ส่วนหลักสุดร Intensive Thai
และหลักสุตรPerspective on Thailand นั้นเป ีดชื้นสำหรับชาวต่าง 
ประเทศในประเทศไทย หลักสุตร Intensive Thai ร)งให้ความรู้ทาง 
ด้านภาษาไทยแบบเข้มข้นแก่ชาวต่างประเทศ ส่วนหลักสุดร
Perspective on Thailand น ั้นร)งให้ความรู้เก ี่ยวกับประเทศไทยในแง่ 
ร)มต่าง ๆ เพ ี่อให ้รู้เร ียนได้เข ้าใจและเห็นภาพรวมของลังคมไทยอย่าง 
ถูกต ้อง’’ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิชาการ, 2540:19)

2. การสร้างองค์ความรู้นานาชาติ
เมื่อ1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าล่ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย 75 ปี ในปี

พ.ศ.2535 แล้วน้ัน เป็นช่วงเวลาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพิ่มความสำคัญในเรื่องของ
นโยบายความเป็นนานาชาติขึ้นมาก กิจกรรมต่าง  ๆ ที่กำหนดขึ้นนั้นแสดงให้เห็นว่าจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยมีความพยายามที่จะนโยบายนี้อย่างชัดเจน ขณะเดียวคันการกล่าวถึงเรื่องการวาง 
และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับมหาวิทยาลัยก็ยังดำเนินการอยู่ ขณะที่เรื่องการ
พัฒนาให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งชันคับประเทศต่าง  ๆ และการมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
ความก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังจะเห็นได้จากรายละเอียดของ 
วัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาตลอดจนแผนงานต่าง  ๆที่ได้อ้างถึงในตอนต้น

ในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นานาชาตินั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในแนวทางและเป้า
หมายที่คณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญด้วยอย่างหนึ่ง ซึ่งความเคลื่อน
ไหวประการหนึ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเกี่ยวคับการสร้างองค์ความรู้นานาชาตินั้น ได้แก่
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การจัดตั้งศูนย์ยุโรปสืกษาขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยก่อนหน้าของการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น ได้มีการ 
วางรูปแบบในลักษณะของ “โครงการ” มาแล้วต้ังแต่ปี พ.ศ.2530 และได้ดำเนินการต่อเนื่อง 
มาตามลำดับ

การตั้งโครงการยุโรปสืกษานี้ถือได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญของจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยที่ส่งเสรมนโยบายความเป็นนานาชาติในช่วงหลังปี พ.ศ.2535 ที่ชัดเจนที่สุดอย่าง 
หนึ่ง ดังจะเห็นได้จากแนวคิดและวัตถุประสงคิในการจัดตั้งโครงการดังนี้ 

แนวคิดของการจัดตั้งโครงการ
“โครงการจ ัดต ั้งป ีนย ์ย ุโรปศ ึกษาเป ็น โครงการท ี่จ ัดต ั้งข ึ้น โดย
จุฬาลงกรถ!,มหาวิทยาลัยตามมติของสภามหาวิทยาลัย โดย
มีวัตฤประสงค์เพ ี่อเป็นปีนยํวิชาการที่เน ้นความเป็นเลิศทางด้าน 
ยุโรปศึกษาในประเทศไทย ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัยในการ 
เป ีด ส อ น ห ล ัก ป ีต ร ระด ับ บ ัณ ฑ ิต ศ ึก ษ าส าข าย ุโรป ศ ึก ษ า  
สน ับส'ย ุนการสร้างองค ์ความรู้และความเข ้าใจท ี่เก ี่ยวก ับย ุโรป  
และสามารถโยงใยมาถ ึงหน ่วยงานสถาบ ันในประเทศท ี่เก ี่ยว  
ข้องกับเอเชียและอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างไทย/อาเซียนกับสหภาพยุโรปอื่น ๆ  ” (จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลัย, ปีนย์ยุโรปศึกษา, 2541 [เอกสารอัดสำเนา]: 1)

กัตฤประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ
1. เพ ี่อเป ็นป ีนย’ว ิชาการท ี่เน ้นความ เป ็น เล ิศทางด ้านย ุโรป  

ศึกษาในประเทศไทย
2. ร ่วมม ือก ับบ ัณฑ ิตวิทยาล ัยในการเป ีดสอนหล ักป ีตรระด ับ  

บัณฑิตศึกษา
3. ประสานความร ่วมม ือก ับมหาว ิทยาล ัยและสถาบ ันหรอ  

หน่วยงานอื่น ๆ ในประเทศไทย
4. สนับส'ยุนการสร้างองค์ความรู้'และความเข้าใจที่'เกี่ยวกับ 

ยุโรปและสามารถโยงใยมาถึงเอเช ียและอาเซียนด้วย
5. ส ่งเสริมความร่วมม ือระหว่างไทย/อาเซ ียนกับสหภาพยุโรป  

และยุโรปอื่น ๆ (ๅค์าลงกรณ ์มหาวิทยาลัย, ป ีนย์ย ุโรป 
ศึกษา, 2541 [เอกสารอัดสำเนา]:ร)
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หลังจากมีการจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นแล้วในระหว่างปี พ.ศ.2535 จนถึงก่อนเดือน
ตุลาคม 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้โครงการฯดำเนินการต่าง  ๆ หลายประการ 
เช่นมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านยุโรปศึกษา การวิจัย การจัดตั้งศูนย์เอกสารยุโรป
(European Documentary Center : EDC) การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสหภาพยุโรปและยุโรป 
ศึกษา โดยเป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในยุโรป 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยทูบิเกน ประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยสตราบุรก์ ประเทศฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยลุยกิบอคโคนี ประเทศอิตาลี และสถาบันประซายุโรป ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ การ 
แลกเปลี่ยนนักวิชาการ ส่งเสริมงานวิจัย และการเรียนการสอนใน 4 สาขาวิชา คือ อักษรศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิชาการ, 2535:102) 
ซึ่งนอกจากโครงการยุโรปศึกษาแล้ว พบว่า หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนี้ เช่น
สถาบันเอเชียศึกษา สถาบันไทยศึกษา ศูนย์ญป่นศึกษา ศูนย์จีนศึกษา ตลอดจนสถาบันศึกษา 
ความมั่นคงนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วยเช่นกัน

3. การแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยใน 

ต่างประเทศนั้น เรมมีความเคลื่อนไหวท่ีชัดเจนข้ึน ต้ังแต่ในปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา และเม่ือมา 
ถึงในปี พ.ศ.2535 กิจกรรมน้ีก็มืจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยแต่เดิมนั้นเรมต้นจากที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทย หรีอรัฐบาลของประเทศต่าง  ๆ ให้มาศึกษา 
เต็มหลักสูตร ปีละประมาณ 7-9 คน รวมเป็น 30 คน ในระหว่างปี พ .ศ.2532-2535 (จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิชาการ, 2535:103) ภายหลังจึงมีการเพิ่มจำนวนขึ้นจากโครงการและหลัก 
สูตรระยะลันต่าง  ๆ อีก เช่น ในโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่าง 
ประเทศมีนักศึกษาที่เข้ามาศึกษา 45 คน จากหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาไทยศึกษา 
จากหลักสูตร่วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ หรือจากหลัก 
สูตรระยะลันที่จัดขึ้นสำหรับซาวต่างประเทศ เช่น หลักสูตร “Perspectives on Thailand” ท่ีจัด 
ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่รุ่นแรกในปี พ.ศ.2532 จนถึงในรุ่นที่ 7 เม่ือวันท่ี 6-31 กรกฎาคม 2535 นั้น มี 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้แล้วประมาณ 150 คน จาก 8 ประเทศ (จุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัย, 2535:103)
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สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากต่างประเทศที่ได้มีการแลกเปลี่ยนนิสิต-นัก 
ศึกษา กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจนถึงในปี พ.ศ.2535 และ 2536 นั้น โดยทั่วไปแล้วส่วน 
ใหญ่จะเป็นสถาบันท่ีได้ร่วมแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษากันมาเป็นประจำ เช่น มหาวิทยาลัยนาโง 
ยา โซดะ จาก ประเทศณีมุ่น School of Oriental and African Studies (SOAS), University of 
London. Oregon state System of Higher Education, UCLA และโครงการแลกเปลืยน'นัก 
ศึกษาของคณะนิติศาสตร์กับมหาวิทยาลัย Victoria, Melburne และ Golden Gate โครงการแลก 
เปลี่ยนนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซิบะ ประเทศญี่ป่น 
เป็นต้น ซึ่งในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ และมหาวิทยาลัยซิบะก็ได้มีการ
ตกลงกันให้มีการคัดเลือกนิสิตจำนวน 2 คน ให้ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยซิบะเป็นเวลา 9 เดือน 
และรับนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยซิบะมาศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 เดือน 
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2536:138) เป็นต้น

ในส่วนของสถาบันสมทบอื่น  ๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการแลก 
เปลี่ยนนิสิต-นักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่สำคัญ เซ่น สถาบันบัณฑิตบริหาร 
ธุรกิจศศินทร์ ซ่ึงในปี พ.ศ.2536 สถาบันฯ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญา 
โท ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝร่ังเศส โดยคัดเลือกนิสิตของสถาบัน 
ฯ จำนวน 21 คน ให้ไปแลกเปลี่ยนตามโครงการฯ และรับนักศึกษาจากประเทศที่เข้ามาร่วมโครง 
การจำนวน 12 คน เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและทางวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 4 
เดือน การดำเนินการโครงการดังกล่าวมืเป้าหมายที่จะให้มืนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในจุฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 50 คน และมีการคาดหมายว่ากิจกรรมนี้จะก่อให้เกิด 
ประโยชน์ในหลายประการ เช่น การสามารถเปรียบเทียบระบบการเริยนการสอนของสถาบันการ 
ศึกษาที่ได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยน การทำให้นิสิตมืความสามารถทัดเทียมกับนักศึกษาในหลักสูตร 
เดียวกันของมหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นต้น (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2536)

นอกจากนี้ยังได้มีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ในอีกหลายคณะโดย 
เฉพาะหลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผลักดันนโยบายมุ่งล่ความเป็นสากลสภาพและการ 
จัดหลักสูตรนานาชาติในช่วงปี 2537 แล้ว จำนวนโครงการที่จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาใน 
คณะต่าง  ๆ ก็เพ่ิมจำนวนมากขึ้น เช่น การ!บนักศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

I èà

ประชาซนลาวที่ได้รบทุนจากรัฐบาลไทยเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ รบเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ การรับนักศึกษาจากสหรัฐ 
อเมริกาในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันให้เข้าศึกษาในระดับ
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ปริญญาต่รที่คณะรัซศาสตร์ การรับนักศึกษาที่ได้รับทุนจากประเทศณี่ป่นให้เข้าศึกษาในคณะas a s  q q

สัตวแพทยศาสตร์ ตลอดจนการรับนักศึกษาในโครงการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
และนักศึกษาญี่ปุนเข้าเป็น “นิสิตวิจัย" ของคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น โดยสรุปแล้วในช่วงระยะ 
ต้ังแต่ปี 2535-2537 นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการและให้การสนับสนุนกิจกรรมการ 
แลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยต่อเนื่องหลายโครงการ นอกจากนี้ 
แล้วในปี 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้ล่งเสริมให้ชาวต่างประเทศทั้งจากโปแลนด์ โรมา 
เนีย อเมริกา และญี่ปีนได้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง 
และระดับพิเศษ ที่คณะอักษรศาสตร์จัดขึ้นด้วย มีจำนวนทั้งสิ้น 74 คน (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2537:102)

ในช่วงปลายแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะท่ี 7 (พ,ศ.2538-2539)
นั้น กิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาในต่าง 
ประเทศก็ยังได้!ปการสนับสนุนต่อไปอีก ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากความต่อเนื่องของการดำเนิน
นโยบายความเป็นนานาชาติที่ได้วางไว้แต่เดิม และอีกส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่ในช่วงระยะเวลา 
ดังกล่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เริ่มร่างแผนพัฒนาฯระยะที่ 8 ขึ้นบางส่วนเช่นกัน ซ่ึงเม่ือ 
พิจารณา “แนวทางการพัฒนาวิจัยในแผนพัฒนาฉบับท่ี 8” แล้ว ก็พบว่ามีการระบุถึงประเด็นการ 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษากับต่างประเทศในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ซึ่งประเด็นดัง
กล่าวน้ีได้มีการระบุไว้ในกลยุทธ์ข้อที่ 4 ของแนวทางการพัฒนาวิจัยฯ ดังมีข้อความต่อไปน้ีคือ 

“กลฤทธ ์ 4 : ปรับโครงสร้างองค์การในมหาวิทยาลัยให้ม ีการผสม
ผสานงานวิจัยและบัณฑิตศึกษาให้กลมกลืนลัน โดยให้สถาบันวิจ ัยมี 
บทบาทในการผลิตบัณฑิตระดับIเง โดยเฉพาะหลักสุเตรสหสาขาวิชา 
สร้างกลไกที่ผนวกบัณฑิตศึกษากับงานวิจัย เช่น โครงการศิษย์ก ้นๆฏิ 
ให้มากขึ้น ส ่งเสริมความร่วมมีอวิจ ัยและพัฒนาบัณฑิตศึกษากับ
สถาบันต่างประเทศ และองค์การต่างประเทศ’, (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2538 : 60)

จากแนวทางข้างต้นจะเห็นว่านโยบายในด้านความเป็นนานาชาติในส่วนของการ 
แลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษานั้นยังเป็นนโยบายสำดัญที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังคงนำมาใช้ 
กำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาความเป็นนานาชาติอยู่ต่อไป มีผลทำให้ความเคลื่อนไหวใน
การแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษาระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ 
ได้ดำเนินการมานั้น ยังคงดำเนินต่อไปเซ่นกัน ดังปรากฏว่าในรอบปี 2538 นั้นมีมากขึ้นด้วย จุฬา
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ลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพิ่ม 
ขึ้นหลายโครงการเซ่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระยะลัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
ความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์ จัด ณ กรุงโตเกียว ประเทศฌี่ป่น โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ภาคฤดูร้อนระหว่างคณะนิติศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยโกลเด้นเกท สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยแค 
นาดา และมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย มีนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนประมาณ 60 คน 
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ได้ไปทำงานวิจัย ณ Worcester
Polytechnic Insitutie (WPI) ของสหรัฐอเมริกา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภาควิชาภูมิ
สถาปัตยกรรมของ University of Canberra และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยให้มีการแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษาระหว่างกันปีละ 2 คน คร้ังละ 1 ภาคการ 
ศึกษาและให้โอนหน่วยกิตกลับมาได้ตามระเบียบการโอนหน่วยกิตฃองแต่ละมหาวิทยาลัย (จุฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2538:118) ซึ่งโครงการต่าง  ๆ ดังกล่าวนี้ยังคงมีการดำเนิน 
การต่อมาจนถึงในปีปัจจุบัน (2543) ด้วย

4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวิจัย เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ซ่วงปี 2514 และในช่วงที่มีการจัดทำแผน
พัฒนาฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) แล้ว ซ่ึงในปี 2535 ความเคลื่อนไหวในด้านการแลกเปลี่ยน 
ทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือว่ามีความเข้มข้นขึ้นจากเดิมพอสมควร โดยเริ่มต้น
จากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา 
ต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 101 ฉบับ จากสถาบันการศึกษาใน 21 ประเทศ (จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย, 2535:101) ในจำนวนนี้มีโครงการความร่วมมือที่ได้ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง เซ่น โครง 
การความร่วมมือด้านเคมีคอมพิวเตอร์ กับ University of Innsbruch โครงการความร่วมมือการ 
ศึกษาทางเคมีคอมพิวเตอร์ ศูนย์ออสเตรียน-ไทย เป็นต้น

แต่เดิมนั้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัย โดยเฉพาะตั้งแต่ใน
ช่วงแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับที่ 6 (ปี พ.ศ.2530-2534) นั้น ได้ถูกจัดให้เป็นกิจ 
กรรมที่แยกออกมาจากกิจกรรมด้านอื่น  ๆ อย่างเด่นชัด ต่างจากในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 ท่ี 
รวมเอาเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการนี้ไว้ในกลุ่มของกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ 
ด้วย ทั้งนี้ส่วนหนึ่งอาจมาจากการเปลี่ยนแนวทางการกำหนดนโยบายด้านวิชาการและการวิจัย
ขึ้นใหม่จากเดิมที่มีการเน้นให้การพัฒนาวิชาการและการวิจัยเป็นเป้าหมายหลักในช่วงปี 2530
เร่ือยมา โดยตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก้าวไปส่การเป็น
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“มหาวิทยาลัยวิจัย” (Research University) หรือมหาวิทยาลัยกึ่งวิจัย (Semi-Research
University) ในระยะนั้น จนภายหลังเมื่อมีการปรับเปลี่ยนให้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในเรื่องความเป็น 
นานาขาติมากขึ้นแล้ว จึงได้มีการนำเอาเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการวิจัยเข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นนานาชาติด้วย เพราะ ‘ทารวิจ ัยน ั้นเช ื่อมโยงก ับเร ื่องของ
ความเป ็นนานาชาต ิ" และ “การจะทำให ้ต ่างประเทศยอมรับได้มาแลกเปลี่ยนกับเราได้ก ็จะต้อง 
เน ้นเร ื่องการว ิจ ัย" ....ท ุเกประเทศนั้นก็ยอมรับว่าการวิจ ัยและงานวิชาการเชื่อมโยงกับความเป็น
นานาชาต .ิ... ” (จรัส สุวรรณเวลา, ลัมภาษณ์,31 ตุลาคม2543)

ดังนั้น นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เมื่อมีการนำแผนพัฒนาจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฉบับท่ี 7 มาใช้นั้น เรื่องของการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การวิจัยนั้นจึงมีลักษณะที่ 
ผนวกเข้ากับนโยบายความเป็นนานาชาติอย่างชัดเจน กิจกรรมหลายอย่างเซ่น การส่งเสริมให้
คณาจารย์และนักวิจัยได้ส่งผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ยังต่างประเทศ การจัดประชุมวิชาการ
นานาชาติ การแลกเปลี่ยนโครงการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การประสานความร่วมมือต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ีถูกนำมา 
เชื่อมโยงให้เข้ากับจุดมุ่งหมายของความเป็นนานาชาติมากขึ้น แทนเป้าหมายเดิมที่เน้นเรื่องการ 
มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพียงอย่างเดียว

ในปี พ.ศ.2536 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทาง 
วิชาการและการวิจัยที่ปรากฏชัดมากขึ้นโดยเน้นให้เห็นความสำคัญว่า การมีการแลกเปลี่ยนทาง 
วิชาการกับต่างประเทศน ั้น มีผลถึงการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติด้วย ดังข้อความที่ปรากฏอยู่ใน 
แนวนโยบายสู่ความเป็นนานาชาติตอนหนึ่งว่า

“ๆฬาลงกรณ ์มหาวิทยาล ัยเป ็นสถาบ ันซึ่งเป ็นท ี่เช ื่อถ ือยอมรับในวงการ 
สถาบันการศึกษาชั้น?เงของโลก เพี่อการส'งเสริมความเป็นสากล
สภาพ มหาวิทยาลัยจึงปีนโยบายสนับสI^นกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ท ี ่
ปีง?j ความเป ็นนานาชาติป ีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย  
ช ั้นนำในต ่างประเทศเพ ิ่มมากข ึ้นจ ันจะนำไปฐ'การยกระด ับมาตรฐาน  
ทางวิชาการ.... ” (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536:137)

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่มีการดำเนินการในปี 2536 มีอยู่หลายกิจ 
กรรมด้วยกัน ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในช่วงนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมหลาย 
อย่างเข่น การแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนหลักสูตร การแลกเปลี่ยน



102

คณาจารย์ การจัดประชุมนานาชาติเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาต่าง  ๆ การมีกิจกรรม 
เผยแพร่ผลงานสู่นานาชาติ ตลอดจนการมีความจัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าอยู่ในกลุ่ม 
ของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้วย ซึ่งเป้าหมายของการดำเนินกิจกรรมโดยส่วนใหญ่
แล้วก็ล้วนแต่ตอบสนองนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ระดับนานาชาติทั้งสิ้น

นอกเหนือจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การ
แลกเปลี่ยนหลักสูตรที่ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วนั้น เรื่องของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ 
งานวิจัยร่วมกัน การจัดประชุมระดับนานาชาติร่วมกัน ตลอดจนการสร้างความลัมพันธ์อันดีกับ 
ประเทศเพื่อนบ้านนั้น ถือว่ามีระดับความเคลื่อนไหวที่ดีพอสมควร ‘'ยกเว้นในเรื่องการแลกเปลี่ยน 
คณาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ได้ไปร่วมสอนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพียง 
ประการเดียวที่ยังไม่ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวในระดับที่มากพอ” (เกษม สุวรรณกุล,
สัมภาษณ์18 ตุลาคม 2543)

ในส่วนของการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่นานาชาตินั้น ต้ังแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นหน่วยงานที่รับหน้าที่ดังกล่าวได้จัดโครงการฯในรูปแบบ
ต่าง  ๆ เซ่น โครงการจัดแปลและพิมพ์หนังสือผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษในรูปเล่มแบบ
Monograph ซึ่งได้รับการเผยแพร่แล้ว 2 เร่ือง คือ า) งานวิจัยเรื่อง Buddhism and Political 
Legitimacy (พุทธศาสนากับความขอบธรรมทางการเมือง) และ 2) งานวิจัยเรื่อง Malaria 
Parasite (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2536:141) ขณะที่มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ในวารสารต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปี พ.ศ.2537 แยกเป็นรายปีคือปี 2535 มีโครง 
การวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวน 18 โครงการ ปี 2536 มี 17 โครงการ และปี 2537 มี 14 โครง 
การ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิจัย, 2538) ดังตัวอย่างในตารางที่ 20 (ดูในภาคผนวก ง)

ขณะเดียวกันในเรื่องของการมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ 
อ่ืนๆ กับต่างประเทศในช่วงเวลานี้ (พ.ศ.2535-2539) เซ่น การขยายความร่วมมือทางวิชาการ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยหลุยสัปาสเตอร์ ประเทศฝร่ังเศส ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในปี 
พ.ศ.2537 ซึ่งเริ่มต้นจากการจัดตั้งทุนการศึกษา “ศาลตราจารย์ เลห์น-รงปู-แลง’' ข้ึนเพ่ือ 
สนับลนุนการศึกษาของนิสิตบัณฑิตคืกษาของภาควิชาเคมีก่อนและจึงได้มีการขยายความร่วมมือ 
ด้าน  ๆอื่น ต่อมา ซึ่งทั้งการมีโครงการวิจัยร่วมกัน การแลกเปล่ียนอาจารย์และนักวิจัยร่วมกันก็มี 
ปรากฏอยู่ในความร่วมมือข้อนี้เช่นเดียวกัน และในอนาคตทั้งสองมหาวิทยาลัยยังได้มีข้อตกลง
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ร่วมกันในการที่จะขยายความร่วมมือในด้านอื่น  ๆ ต่อไปด้วย เป็นต้นว่าความร่วมมือในด้านที่จะ 
ทำให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม การส่งออกและนำเข้าสินค้าต่าง  ๆ
ระหว่างประเทศทั้งลอง การร่วมตกลงเพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ” (Center of
Excellence) ในทางเคมีวิเคราะห์ เพื่อใข้เป็นสถานที่ปีกอบรมนักเคมีในภูมิภาคนี้ ฯลฯ (จุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2537:101)

ในปี 2538 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มืซื่อเสียงของสาธารณรัฐประซาซนจีน ในการ 
เปิดสอนภาษาและวรรณคดีจีนในระดับมหาบัณฑิต ขณะที่คณะอักษรศาสตร์และสถาบันไทย
ศึกษาได้มืการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “The French National Center of Scientific 
Research, Paris" ร่วมกับประเทศฝร่ังเศส (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, งานวิจัยสถาบัน,
2538;117) โดยกำหนดให้มืโครงการวิจัยร่วมกันทั้งสิน 4 โครงการ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ลง 
นามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 6
แห ่งค ือ 1) มหาวิทยาลัย Lund ประเทศเดนมาร์ก 2) มหาวิทยาลัย Copenhagen ประเทศสวี 
เดน 3) มหาวิทยาลัย New York at Buffalo สหรัฐอเมริกา 4) มหาวิทยาลัย Maryland ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 5) มหาวิทยาลัย Minnesota สหรัฐอเมริกา และ 6) มหาวิทยาลัย Carolina 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งความร่วมมือนี้อยู่ในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาทันต 
แพทยศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัยที่มืการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 คณะครุศาสตร์มื
โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเซ่นกัน โดยได้มืการลงนามใน
ความตกลงกับหลายมหาวิทยาลัย เซ่น The Hanoi Pedegogic University, Vietnam 
มหาวิทยาลัยครุศาสตร์ยูนนาน เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยความร่วมมือ 
ดังกล่าวมีขอบเขตที่กว้างขวางและเกี่ยวข้องในหลายกิจกรรม เซ่น การร่วมมือกันในการวิจัย การ 
ค้นคว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการ ตลอดจน 
แลกเปลี่ยนคณาจารย์นิสิตบัณฑิตศึกษาร่วมกันด้วย (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, งานวิจัยสถาบัน, 
2538:117) (ดูรายละเอียดในตารางที่21 : ภาคผนวก ง)

จะเห็นได้ว่าจนถึงปี พ.ศ.2539 ความเคลื่อนไหวในด้านการแลกเปลี่ยนด้านวิชา
การและวิจัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น มี
จำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี 2539 นี้ เป็นช่วงที่มืการร่างและเตรียมการที่จะใข้แผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยฉบับที่ 8 ขึ้น ซึ่งในแผนพัฒนาฉบับนี้ก็ได้กล่าวถึงการมุ่งเน้นเรื่องของความเป็น
นานาชาติไว้อย่างชัดเจน
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ช่วงปี พ.ศ.2539 นั้น กล่าวได้ว่าเป็นปีสุดท้ายของการดำเนินกิจการตามแผน
พัฒนาฉบับที่ 7 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่มีการร่างแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ขึ้นเพื่อเป็นนโยบายต่อไป ซึ่งก็จะต้องมีความสอดคล้องกับแผน 
พัฒนาอุดมศึกษาที่รัฐฯประกาศใช้ด้วยเช่นกัน

ในปีเดียวกันนี้ นโยบายเรองความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น 
นโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมากขึ้นอย่างซัดเจน โดยภายหลังจาก 
ท่ี สาสตราจารย์ เทียนฉาย กีระนันทน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด 
เกล้าฯ แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีฯแล้ว ได้ปราศรัยในพิธีรับมอบตำแหน่งเมื่อวันพุธที่ 27 
มีนาคม 2539 ดังความตอนหนึ่งว่า

“ การปรับตัวทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนาหลักปีตรใหม่ ๆ ท่ีนำ
สังคมและเป ็นที่พ ึ่งของประเทศชาติได ้ การพัฒนาระบบการติกษาและ 
รักษาวิทยฐานะ การสร้างระบบประกันและกำกับคุณภาพการศึกษา
และการวิจัย การยกระดับความเป็นนานาชาติให ้ศ ักยภาพทางวิชาการ 
ของจุฬาลงกรณ์.มหาวิทยาลัยเสมอได้ก ับของมหาวิทยาลัยชั้นนำของฎมิ 
ภาคและของโลก และการพัฒนาให้จ ุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัยเป ็น
แหล ่งอ ้างอ ิงทางว ิชาการท ี่สำค ัญ ท ี่ค ุดของประเทศและฎม ิภ าค ....”
(เทียนฉาย กีระนันทน์1 2541: 2)

หรือที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารรายงานประจำปีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากที่ได้บริหารกิจ 
การของมหาวิทยาลัยมาแล้วประมาณ 1 ปี ความตอนหนึ่งว่า

“....ในรอบป ี 2539 ที่ฝานมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ม ีงม ั่นพ ัฒนา 
มหาว ิทยาล ัย โดยการทบทวนและปร ับ เปล ี่ยนท ิศทางการศ ึกษาให ้ม  ี
ความเหมาะสมกับสภาพการณ ์ เพ ื่อให ้มหาวิทยาลัยยังคงรักษาความ 
เป ็นสถาบ ันการศ ึกษาระด ับค ุดมศ ึกษาช ั้นนำและพ ัฒนาไปปีความเป ็น  
เล ิศทางวิชาการในระดับนานาชาติต ่อไป....” (จ ุฬาลงกรณ ์ 
มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2539 : ก)

และเมื่อพิจารณาไปถึงแนวนโยบายที่จะบุ่งพัฒนาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถก้าวไปล่ 
ความเป็นนานาชาติแล้ว พบว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้มีการกำหนดแนวนโยบายไว้หลาย
ประการเช่นกัน ตัวอย่างเช่นในนโยบายการพัฒนาวิชาการข้อที่ 1.2 เร่ือง นานาชาติที่ได้ระบุไว้ว่า
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....1.2.1 ดำเน ินการด้านวิเทศสัมพ ันธ์ โดยเน้นกิจกรรมความร่วมมือ 
แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันนานาชาติ และการให้บริการวิชา
การแก่ๆ}มซนนานาชาติ เพ ี่อสร้างบทบาทให้ๆฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป ็นประÇjfเฎมิภาคและนานาชาติ

1.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการแสวงหาความgการศึกษาและวิจ ัยในสัน  
ที่จะนำไปสุ่ความเข้าใจอย่างถ่องแทในความทู้ช ิงเศรษฐกิจ สังคม การ 
เม ืองและวัฒนธรรมของกสุ่มประเทศในฎมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพี่อสร้าง 
ความเป ็นศูนย์อ ้างอิงทางวิชาการที่เก ี่ยวข้องกับบทบาทและอิทธิพลของ 
ต่างประเทศที่ม ืต ่อการพ ัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...

1.2.3 ปรับความสามารถการใช้ภาษาของ!}คลากรและนิส ิตทุก
ระดับให้สามารถใช้ เพ ี่อการแสวงหาและรับทู้พ ัฒนาการทางวิชาการ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของสังคมโลกฝานเครือข่ายการสื่อสาร 
ในระบบสากล และใช้ต ิดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้เป ็นอย่างดี

1.2.4 จ ัดโครงสร้างองค์การรับผิดชอบงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้เป ็น 
$ปธรรมเน ้นด ักยภาพของท ุคคลและระบบงานท ี่เอ ื้อต ่อการจ ัดการก ิจ  
กรรมเก ี่ยวเน ื่องก ับคณาจารย์และน ักศ ึกษานานาซาต ิท ี่เข ้ามาศ ึกษาใน  
หลักศูตรของมหาวิทยาลัย

1.2.5 สร้างงานวิเทศสัมพันธ์ให้เป ็นกล^ทธ์หลักด้านหนึ่งที่จะระดม
ทรัพยากรและความร่วมมือ เพี่อการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัย
และรับทู้ความเคลื่อนไหวทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
ของสังคมโลก ฝานเครือข่ายการสื่อสารในระบบสากล  (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน,2539:11)

จากแนวนโยบายดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นชัดว่า ตั้งแต่เริ่มต้นปี พ.ศ.2539 ตลอดมา 
นั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไดให้ความสำคัญถึง การพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติมาก ซึ่งใน
ด้านการปฏิบติเอง ก็พบว่า มีความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันด้วย

หลังจากการกำหนดนโยบายฯฃึ้นแล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
หลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามีความพยายามในการผลักดันนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีการ 
ปรบแนวทางต่าง  ๆ หลายประการเพ่ือให้เอื้อต่อเป้าหมาย ในส่วนของกิจการของมหาวิทยาลัยมี 
การปฏิรูประบบบรหารวิชาการใหม่ โดยหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 562 วันท่ี 30
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พฤษภาคม 2539 แล้ว มีการลงมติเห็นชอบตามหลักการปฏิบัติการปฏิรูประบบงานบริหารวิชา 
การของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ การดำเนินการปฏิรูปได้แบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้าน 
ระบบงานวิชาการ ด้านกิจการบัณฑิตศึกษา ด้านระบบบริหารงานบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ 
ด้านโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ ด้านระบบการจัดการทรัพย์สิน การเงินและการงบ
ประมาณ ด้านระบบการวางแผนและการใข้ทรัพยากรกายภาพ ทั้งนี้การปฏิรูปดังกล่าวมีความ 
สอดคล้องและเป็นไปตามความเชื่อที่ว่า “ความ}j งมั่นพัฒนาคุเณภาพของมหาวิทยาลัยให้ได ้มาตร 
ฐานและมีง?{การเป ็นสถาบันวิชาการท ี่ม ีความเป ็นเล ิศ” นั้น “ย ่อมจะต้องม ีการปรับเปลี่ยนการ 
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ม ีประสิทธิภาพ ซ ึ่งม ีความสอดคล้องกับสภาวการณ ์ท ี่เปลี่ยน
แปลงของลังคมทั้งในระดับโลก ระดับฏ.มิภาค และระดับประเทศ’’ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
คณะกรรมการประสานงานจัดทำรายงานกิจการมหาวิทยาลัย และกองแผนงาน, 2540;1 )

นอกเหนือจากการปฏิรูปโครงสร้างระบบงานริหารวิชาการในลักษณะดังกล่าวข้าง 
ต้นนี้แล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการกำหนดนโยบายและการจัดการด้านความเป็น 
นานาชาติขึ้นให้เป็นระบบโดยแบ่งเป็น4 แนวทางคือ

1 ) แนวทางที่เกี่ยวกับแผนงานและโครงการทางวิชาการ
2) แนวทางความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ
3) แนวทางด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4) แนวทางด้านความสัมพันธ์และการให้บริการภายนอก (ทั้งในประเทศและต่าง 

ประเทศ) (เทียนฉาย กีระนันทน์, 2542:7)
การกำหนดแนวฬางในลักษณะนี้กล่าวได้ว่าช่วยให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาถึงความ 
เคลื่อนไหว หรือการดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นนานาชาติมากขึ้น จากเดิมที่เคยดำเนินการมา 
ซึ่งอาจกล่าวได้ ดังนี้

1.1 แนวทางที่เกี่ยวกับแผนงานแคะโครงการวิชาการ (academic programs)
เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นเรื่องการล่งเสริมให้เกิดความเคลื่อนไหวทางวิชาการโดย 

ตรงซึ่งแยกออกจากเรื่องการวิจัย กิจกรรมหลักในแนวทางนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้วางไว้ถึง 
9 กิจกรรม รวมกับอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 9 กิจกรรมหลัก อันมีดังนี้

1.1.1 โครงการแลกเปลียนนิสิตนักศึกษา (student exchange programs)
1.1.2 (กิจกรรม) หลักสูตรการสอ'พาาษาต่างประเทศ (foreign language 

study)
1.1.3 (กิจกรรม) หลักสูตรที่มีความเป็นนานาชาติ (internationalised

curricula)
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1.1.4 (กิจกรรม) หลักสูตรภูมิภาคศึกษาและการศึกษาประเด็นเฉพาะ 
(area and the matic studies)

1.1.5 (กิจกรรม) การปฏิบัติงานทางวิชาการและการศึกษาในต่างประเทศ 
(work/study abroad)

1.1.6 การสนับสนุนให้มีนิสิตต่างชาติ (international students)
1.1.7 (กิจกรรม) การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน (learning/ 

teaching process)
1.1.8 การจัดหลักสูตรร่วมและหลักสูตรลองสถาบัน (Joint and 

double degree programs)
1.1.9 การเพิ่มความร่วมมือจากอาจารย์และนักวิจัยอาคันตุกะ (visiting 

lecturers and scholars) และกิจกรรมอ่ืน  ๆ เช่น กิจกรรมการ'ฝึก 
อบรมหรือการศึกษาข้ามวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และ 
บุคลากรทางวิชาการ ตลอดจนการเชื่อมโยงโครงการทางวิชาการ 
กับการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เป็นต้น

การอธิบายถึงแนวทางทั้ง9 ประการนี้ เป็นการชี้ให้เห็นว่าเท่าที่ผ่านมาจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการในส่วนของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นอย่างไร เช่น ในโครงการแลก
เปลี่ยนนิสิตนักศึกษานั้นได้กล่าวถึงไว้ดังนี้

.....(โครงการแลกแปลี่ยนนิสิตนักศึกษา) โดยเฉพาะที่เป ็นไปตาม
“ข้อตกลงแลกเปลี่ยนนิส ิตน ักศึกษา” กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
มาศึกษาที่จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ส่วนใหญ ่เป ็นการ 
แลกเปลี่ยนระยะสั้น เช่น 1-2 ภาคการศึกษาและปีการเท ียบโอนหน่วย
กิต และมีท ั้งระดับปริญญาต่รีและบัณฑิตศึกษา....... (เทียนฉาย
กีระนันทน์, 2542;7)

เนื่องจากประเด็นของการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 นี้ 
เป็นประเด็นซึ่งผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระยะนั้นให้ความสำคัญมาก ดังน้ันเม่ือ
พิจารณาจากแนวทาง ตลอดจนกิจกรรมความเคล่ือนไหวต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานา 
ชาติแล้ว จะพบว่าในหลาย  ๆ กรณีจะมีการดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมผลักดันกิจกรรมการแลก 
เปลี่ยนหลายรูปแบบ เช่น การแลกเปล่ียนนิสิตนักศึกษา การแลกเปลี่ยนหลักสูตร การแลก 
เปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปล่ียนประเด็นการศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน ฯลฯ ดัง
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เซ่นในกรณีท่ีพบว่า กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตนักคืกษามีข้อจำกัดบางประการ ที่ถือเป็น
อุปสรรค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีในขณะนั้นก็ได้พยายามแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว 
โดยมีการกล่าวถึงประเด็นข้างต้นนี้ว่า

.... กิจกรรมนี้น ่าจะพัฒนาได้มากกว่าที่เป ็นอจุ่ในปัจจุบ ัน เมื่อพิจารณา
จากเจตนารมณ์ของข้อตกลงต่างๆ แต่ม ีข ้อจำกัดสำคัญ ๆ อ£เ 3 
ประการ กล่าวคือ (1) ความเหลี่อมลํ้าระหว่างกำหนดเปีด-ปีดภาคการ 
ศึกษา ซึ่งบักทำให้น ิส ิตค่อนข้างเสียเปรียบในการแลกเปลี่ยน (2)
จุปสรรคด้านภาษา โดยเฉพาะกับนิส ิตที่จะไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ 
ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และ (3) ค ่าใช้จ ่ายค่อนข้าง 
สุเงโดยเปรียบเทียบ และนิสิตต้องแบกรับภาระค่าใช้จ ่ายนี้ล ่วนหนึ่งด ้วย 
แม ้ว ่าจะได ้ม ีค วามทยายามท ี่จะลดข ้อจำก ัดน ี้ไป ได ้ม ากแล ้วจนถ ึง  
ปัจจุบัน แต่ก็ยังมีแนวโน้มว่า น่าจะแก้ไขได้มากกว่านี้ในอนาคต และ 
การแลกเปลี่ยนนิส ิตน้กศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะใน
แง่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง  (เทียนฉาย กีระนันทน์,
2542:8)

ในล่วนของกิจกรรมที่ล่งเสรมด้านหลักสูตรก็นับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการเน้นหนัก 
มากเซ่นกัน ลี่งที่กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองก็ได้พยายามอาดัยช่วงที่ 
นิสิตมีความลนใจทางภาษากันเพิ่มขึ้นมาช่วยผลักดันให้การจัดหลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศมี 
ความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ พร้อมกับล่งเสริมให้คณะฯที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการเรียนการ 
ลอนภาษาต่างประเทศให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องลังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองของประเทศ 
อื่น  ๆ ด้วย โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา แลดงให้เห็นว่าขอบเขตของการพัฒนา 
ความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงนี้เริ่มมีความกว้างขวางมากขึ้นนอกเหนือ 
ไปจากการมีเพียงกิจกรรมการรับและแลกเปลี่ยนทางวิชาการ หรือกิจกรรมหลักดังที่ได้กล่าวมา
แล้ว ดังท่ีได้มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ตอนหนึ่งว่า

“หลัก$ตรภาษาต่างประเทศที่ให้ปริญญาในหลักสุเตรนั้น ๆ โดยเฉพาะ 
ที่ดำเน ินการโดยคณะอักษรคาสตร์ ซ ึ่งสามารถจำแนะย่อยได้เป ็น 3 
กจ ุ่มใหญ ่ ๆ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาตะวันตกและภาษาตะวันออก 
ภาษาตะวันตกรวมถึงภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน
ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปร(จุเกส ล่วนภาษาตะวันออก รวมถึงภาษา 
มาเลย ์ ภาษาญี่ม ีน ภาษาจีน ภาษาเกาหลี นอกจากนั้นย ังได้ม ีการ
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จัดหลักสูตรภาษาบาหลี ภาษาลันสกฤต และภาษาไทยแยกออกต่าง 
หากด้วย นิสิตที่สนใจเรียนวิชาเอกด้านภาษานี้ม ีอสู่มาก และความ 
สนใจในบางภาษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ช ัด เช่น ความสนใจ 
ในการเรียนวิชาเอกด้านภาษาญี่ส ู่น ซ ึ่งม ีส ูงมากขึ้นในระยะหลังน ี้
เป ็นต ้น...
...ในป ัจๅบ ัน คณะอักษรศาสตร์แสดงความสนใจที่จะพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศเหล่านี้ให ้ครอบคสูมประเด็นสำคัญ  ๆ
อื่น ๆ เช่น ลังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศที่ใช ้ภาษานั้น  ๆ
มากกว่าท ี่จะเรียนและสอนเฉพาะดานภาษาเพียงด้านเด ียว....
(เทียนฉาย กีระนันทน์, 2542:8)

ซึ่งในกรณีของหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศ (foreign language study) ที่มีการเปิดลอน 
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงดังกล่าว (พ.ศ.2539-2542) นั้น (ดูรายละเอียดในตารางที่ 
24:ภาคผนวก) มีถึง 16 หลักสูตร และมีนิสิตให้ความสนใจเข้าเรียนมากถึงกว่า 8,000 คน

กล่าวในเรื่องของการจัดหลักสูตรที่มีความเป็นนานาชาติ (international curricula) 
หลักสูตรภูมิภาคศึกษาและการศึกษาประเด็นเฉพาะ (area and the thematic studies) นั้น ก็ถือ 
ได้ว่าเป็นส่วนทีส่ ำค ัญ ภายใต้แนวทางเกี่ยวกับแผนงานโครงการทางวิชาการด้วยเช่นกัน ซึ่งการให ้ 

ความส ำ ค ัญ ในสองเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยโดยตรง ท้ังนี้พิจารณาได้จากคำกล่าวของ เทียนฉาย กีระนันทน์, (2540) ใน 
ประเด็นของการรักษามาตรฐานของหลักสูตรนานาชาติความตอนหนึ่งว่า

.....มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายการเป ีดหลักส ูตรนานาชาต ิเป ็นภาษา
อังกฤษโดยมีว ัตฤประสงค์เพ ี่อให้เก ิดมาตรฐานของหลักสูตรที่เป ็นนานา 
ชาติอย่างแท้จริง มิใช่เพ ียงหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
(บัง) ได้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพี่อทราบในการประ■ ๆ!'1มครั้งท ี่ 582 
ว ันท ี่ 26 ฤมภาพ ันธ ์ 2541 โดยกำหนดนโยบายในการเป ีดหลักสูตร 
นานาชาต ิไว ้ด ังน ี้

1) หลักสูตรนานาชาติควรมีเน ื้อหาและๅดมีงหมายที่จะสร้างองค  ์
ความI ท่ี'’ต ้องการความคิดเห็นระดับนานาชาติ ให ้น ิส ิตได ้ส ัมผัสกับ
ความคิดอ่านที่แตกต่างไปของซนชาติต่าง ๆ ทำให้โลกทัศน์กว้างขึ้น ได  ้
เรียนรู้ว ิธ ีท ี่จะสื่อสารความคิดของตน สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
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ถกปัญหาร่วมกันกับชาวต่างประเทศได้อย่างดี ด ังน ั้นหลัก®ตรจะต้องมี 
การวางแผนให้ม ีนิส ิตต่างชาติเข ้าร่วมศึกษาในหลัก®ตรนั้งแบบเต็มเวลา 
หรือมีการแลกเปลี่ยนช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2) หลัก®ตรนั้นมีการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่เอื้อให้มีชาวต่าง 
ประเทศทั้งระดับอาจารย์/น ิส ิตที่เข ้าร่วมได้ และภาษาต่างประเทศเป็น 
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน

3) ม ีการนำเข้าองค์ความรู้นานาชาติผ ่านการแลกเปลี่ยนอาจารย  ์
นักวิชาการชาวต่างประเทศ

4) พร้อมจะใช้หลัก®ตรดังกล่าวเป็นเครึ่องมีอในการขยายไปสู่การ 
ศึกษาระดับฎมิภาค

5) สามารถอาดัยดักยภาพของความร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ
ที่ม ีช ึ่อเส ียงและมีค ฺเณภาพผลักดันให้ยกระดับความสามารถเชิงวิชาการ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/สถาบัน... (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, คณะกรรมการประสานงานลัดทำรายงานกิจการ
มหาวิทยาลัยและกองแผนงาน, 2540:113)

การล ัดหลักส ูตรท ี่ม ีความเป ็นนานาชาต ิตามกระบวนการของจ ุฬาลงกรณ ์ 
มหาวิทยาลัยด ังที่กล่าวนี้นั้น เป็นไปตามแนวทางสำคัญ 2 แนวทาง คือ

ก. ปรับป$งหลัก®ตรต่างๆ ให้ม ีเน ื้อหาและวิชาการสอนที่ท ันสมัยโดย 
เฉพาะให ้ท ันกับความก้าวหน้าทางวิชาการที่พ ัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก 
ในระยะปัจๅบัน การดำเนินตามแนวทางนี้อสู่ภายใต้กรอบนโยายและ 
กระบวนการในการปฏิgปทางวิชาการควบสู่ไปกับการประกันค ฺเณภาพ  
ทางวิชาการ ซึ่งสามารถสะท้อนได้หลายวิธีเป็นต้นว่าการปรับป^ง
จำนวนหน่วยกิจของหลัก®ตรให ้สอดคล้องก ับมาตรฐานนานาชาติและ 
การปรับป f งในรายวิชาให้ทันสมัย
ข. การจัดให้มีหลัก®ตรนานาชาติ ประกอบด้วยหลัก®ตรที่เป็ดสอน 
เป็นภาษาไทย แต่ม ีเป้าหมายเนื้อหาและ!รู้เรียนเป็นนานาชาติกับหลัก 
สูตรที่สอนเป็นภาษาต่างประเทศและมีปรัชญา เน ื้อหาและรู้เร ียนเป ็น  
นานาชาต  ิ  (เทียนฉาย กีระนันทน์, 2542:11 )
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ด้วยแนวทางนี้ นับต้ังแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ 
การสนับสนุนในการเปิดหลักสูตรนานาชาติไปแล้วหลายลักษณะ เช่น การสนับสนุนให้มีการเปิด 
หลักสูตรนานาชาติที่เป็นภาษาอังกฤษ 21 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาบัณฑิต 1 หลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 20 หลักสูตร ซ่ึงเป็นปริญญาเอก 4 หลักสูตร ปริญญาโท 15 หลักสูตร 
ประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร (ดังข้อมูลในตารางท่ี 26 ในภาคผนวก ง)

หลังจากที่มืการสนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษแล้ว จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย บังได้ผลักดันให้คณะวิชาต่าง  ๆ เปิดหลักสูตรนานาชาติในรูปแบบอื่นเพิ่มขึ้นอีก 
เช่น หลักสูตรที่เป็นลักษณะ Joint degree program ที่เป็นความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศอื่น  ๆ เช่น J.L.Kellogg Graduate School of 
Management of Northwestern University, The Wharton School of the University of 
Pennsylvania ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาจากต่างประเทศมาก โดยในปีการศึกษา 2540 
นั้น เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เรมเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร 
ธุรกิจ และสาขาการอัดการของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ
J.L.Kellogg Graduate School และ The Wharton School แล้วมีนักศึกษาจากต่างประเทศเข้า 
ศึกษาถึง 18 คน และเม่ือมีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาลตรมหาบัณฑิต สาขาการอัดการทาง 
วิศวกรรม และสาขาวิศวกรรมระบบการผลิตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือในลักษณะเดียว 
กันนี้กับ University of Warwick แล้วมีนักศึกษาจากหลายประเทศให้ความสนใจเข้าศึกษาเป็น 
จำนวน 13 คน ด้วยกัน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กองแผนงาน, 2540:116) นอกจากนี้จุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัยบังได้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาระบบสา
ธารณสุข ของวิทยาลัยสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สา
ธารณสุข ซึ่งเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 จนถึงปีการศึกษา 2540 มีนักศึกษาในประเทศ 
ต่าง  ๆ เข้ามาศึกษา เช่น จากเวียดนาม 1 คน จากกัมพูซา 2 คน จากบังคลาเทศ 1 คน จากเบปิน 
1 คน และอินเดีย 1 คน(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540:116)

ในส่วนของหลักสูตรนานาชาติที่เน้นการศึกษาด้ามเภูมิภาคศึกษานั้น จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการอัดหลักสูตรออกเป็น 3 แนวทางคือ

(1) อัดหลักสูตรที่มุ่งศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจ ลังคม วัฒนธรรม การเมืองและ 
สภาพแวดล้อมในรายประเทศหรือรายภูมิภาค
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(2) จัดหลักสูตรที่มุ่งศึกษาความเป็นมา และสถานภาพของการรวมกลุ่มประเทศ 
ในภูมิภาคต่าง  ๆ โดยเฉพาะการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับองค์กรและโครง 
สร้างของการรวมกลุ่มประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

(3) จัดหลักสูตรที่มุ่งศึกษาประเด็นทางวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชาที่มีเนื้อหา 
ครอบคลุมหลายประเทศ หรอมีความเป็นนานาชาติในสหสาขาวิชานั้น ๆ

ซึ่งในปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน สามารถ
แสดงความเคลื่อนไหวไว้ดังนื้ (ดังข้อมูลในตารางท่ี 27 ในภาคผนวก ง)

และนอกเหนือไปจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและการจัดการหลักสูตรที่เป็นนานา 
ชาติดังนี้แล้ว ในแนวทางที่เกี่ยวกับแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยก็บังได้กล่าวถึงกิจ
กรรมล่งเสรมการปฏิบัติงานทางวิชาการ/การศึกษาต่อต่างประเทศ (workshop/study abroad) 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนื้มีอัตราการเข้ามา
ศึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควร กิจกรรมท้ังสองประการนี้นับเป็นกิจกรรมเดิมที่เคยมีการดำเนิน 
การมาแล้วโดยต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการซดเจนว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำเอาการดำเนินการในกิจ 
กรรมเหล่าน ี้เข ้ามาใข้เป ็นทางหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวล่ความเป ็น 
มหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติได้ด้วย ส่วนในการดำเนินการการจัดหลักสูตรร่วมและหลักสูตร
สองสถาบัน (joint and double degree program) ตลอดจนการสนับสนุนให้มีอาจารย์และนัก 
วิจัยอาค้นตุกะ (Visiting lecturers and scholars) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการวิชาการที่ 
มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ด้วยนั้น พบว่าในช่วงนี้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเช่นกัน เช่น ได้ 
มีการจัดหลักสูตรร่วม 2 หลักสูตรขึ้น ได้แก่ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ของ 
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา มหาวิทยาลัยมิชิแกนเสต 
ท มหาวิทยาลัยเคสเวลเทิร์นริเสิร์ฟ ฯลฯ และการอาศัยการสนับลนุนทางการเงินจากแหล่งทุน 
ภายนอกต่าง  ๆ เพื่อให้มีการจัดจ้างอาจารย์และนักวิจัยอาคันตุกะได้ตามแผนฯที่วางไว้แล้ว
เป็นต้น

ในกรณีของการมีกิจกรรมล่งเสริมการปฏิบัติงานวิชาการ/การศึกษาต่อต่างประเทศ 
นั้น มีตัวเลขดังต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 31 : ภาคผนวก ง)
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1.2 แนวทางเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (research and Scholarly
Collaboration)

แนวทางด้านนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงดัง 
กล่าวให้ความส ำค ัญ ซึ่งได้วางกิจกรรมหลัก  ๆ ไว้เพื่อส่งเสริมการดำเนินการ มีทั้งสิ้น 6 กิจกรรม 
หลัก กล่าวคือ

1.2.1 การศึกษาวิจัยภูมิภาคและประเด็นเฉพาะ (area and thematic studies)
1.2.2 โครงการวิจัยร่วม (joint research projects)
1.2.3 การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ (International conferences 

and Seminars)
1.2.4 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (published articles and papers)
1.2.5 (การดำเนินการเกี่ยวกับ) ข้อตกลงโครงการวิจัยและหุ้นส่วนการวิจัยระดับ 

นานาชาติ (international research agreements and international 
research partners)

1.2.6 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัย (เทียน 
ฉาย กีระนันทนั, 2542)

กิจกรรมท้ัง 6 ประการตามแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยข้างต้นนี้ 
ในหลาย  ๆ กิจกรรมเป็นภารกิจเดิมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนหรือผลักดันให้มี 
การดำเนินการอยู่แล้ว เซ่น กิจกรรมการศึกษาวิจัยภูมิภาคศึกษาและประเด็นเฉพาะการประชุม 
ลัมมนาทางวิชาการนานาชาติ การส่งเสริมให้มืการดีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงการ 
วิจัยร่วม เป็นต้น นอกเหนือจากนี้จึงเป็นโครงการใหม่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้นใน
ภายหลัง เพียงในช่วงระยะ 3-4,ปีมานี้ เซ่น เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงโครงการวิจัย 
และหุ้นส่วนการวิจัยระดับนานาชาติ ซ่ึง "เป ็นผลดึบเนึ่องมาจากกระบวนการความเป็นนานา 
ชาต ิ” โดยการมืข้อตกลงดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจะ “กลับไปàงผลสร้างความแข็งแกร่งในความเป็น
นานาชาต ิอ ีกต ่อหน ึ่ง” (เทียนฉาย กิระนันทน์, 2542:20)

สำหรบความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง  ๆ ภายใต้แนวทางเกี่ยวกับความร่วมมือ 
ทางวิชาการและการวิจัย (research and scholarly collaboration) นันพบว่าในระยะนืสามารถ 
สรุปประเด็นเพื่อให้ผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการสนับสนุนให้มีกิจกรรมขึ้นหลาย 
ประ๓ ททั้งที่เป็นการศึกษาวิจัยภูมิภาค โครงการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนนิสิต ตลอดจนกิจกรรม 
อื่น  ๆอีกหลายประการ (ดังข้อมูลในตารางท่ี 32 และ 33: ภาคผนวก ง)



114

นอกจากนี้ในระยะนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้เพิ่มกิจกรรมอื่นที่ส่งเสริมความ 
เป็นนานาชาติขึ้นอีกลองแนวทาง คือ แนวทางด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและแนวทางด้านความ 
สัมพันธ์และการให้บริการภายนอก ซึ่งเป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยให้การสนบสนุนเพิ่มขึ้น ต้ังแต่ต้นปี 
พ.ศ.2539 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ

ในแนวทางด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น การสนับสนุนให้นิสิตทำกิจกรรมเกี่ยว 
กับนานาชาติหรือการสนับสนุนใหมีกลุ่มหริอชมรมที่นิสิตได้ที่ทำกิจกรรมด้านนี้อย่างต่อเนื่อง 
ชมรมหรือกลุ่มในลักษณะนี้ที่ได้รับการสนับลนุนอยู่เช่น ชมรมภาษาอังกฤษ (English Club)
ชมรมวิเทศสัมพันธ์ (International Relations Club) ชมรมไอเซค (AEISEC) กลุ่มโต้วาทีภาษา 
อังกฤษ เป็นต้น ซึ่งการมีกลุ่มกิจกรรมของนิสิตโดยเฉพาะที่สามารถเชื่อมโยงกับนานาประเทศดัง 
กล่าวเป็นสิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยขณะนั้นมีทรรศนะว่าเป็นสิ่ง 
ท่ี “มีๆ ณค่าในการสนับล\เนให ้มหาวิทยาลัยม ีความเป ็นนานาชาติ’’ ด้วย (เทียนฉาย กีระนันทน์, 
2542:27)

นอกจากการมีกลุ่มหรือชมรมที่ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเป็นนานาชาติดังที่ 
กล่าวมานี้แล้ว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังเน้นถึงการให้นิสิตของมหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรม
นานาชาติ หรือกิจกรรมนานาวัฒนธรรม (international of intercultural cevnts) ด้วยอีกทาง 
หนึ่ง ตัวอย่างของกิจกรรมที่มีการกล่าวถึงนี้เป็นต้นว่า

- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้การสนับสนุนของสมาคมกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร (off-Campus Activities Association หรือ OCA) ประเทศณีป่น

- การส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ เซ่น การเข้าร่วมโครงการ T-PAIR ของ 
มหาวิทยาลัยฮาf วาร์ด สำหรับนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำลองการประชุมคณะมนตรีความ 
มั่นคงของสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นปีละครั้ง

- การส่งนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมโต้วาทีนานาชาติ การ
ส่งนิสิตไปร่วมการโต้วาทีภาษาอังกฤษทั้งในระดับทวีปเอเชียและระดับโลก การเสนอตัวเข้าเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันโต้วาทีชิงแซมป็เอเชีย หรือ All-Asian Interversity Debating คร้ังท่ี 6 ใน 
ระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เป็นต้น (เทียนฉาย กิระนันทน์, 2542;26)

การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมกิจกรรมต่าง  ๆ เหล่าน้ี ถือว่าเป็นส่วน
หนึ่งของความเป็นนานาชาติด้วย ดังได้กล่าวแล้วว่า เป็นเพราะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมี
นโยบายที่จะ “ดำเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์” โดยเน้นกิจกรรมที่สามารถ “ปรับความสามารถใน
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การใช ้ภาษาของ!]คลากรและน ิส ิตๆกระด ับให ้สามารถใช ้ต ิดต ่อส ึ่อสารก ับชาวต ่างประเทศได ้เป ็น  
อย่างด ี”  นอกเหนือไปจากที่กิจกรรมข้างต้นนี้เป็นสิงที่ “ม ีค]ณค่าในการสนับส!]นให้มหาวิทยาลัย 
ม ีความเป ็นนานาชาต ิ’’ ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกิจกรรมด้านวิชาการโดยตรงแต่ก็เป็นเครื่องหมาย
อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ช่วงเวลาดังกล่าวนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พยายามส่งเสริมความ 
เป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมนานาชาติเฉพาะกลุ่มอาชีพในการเดินทาง 
ไปดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสถาบันต่าง  ๆในญี่ปุน และยุโรปของกลุ่มสาขา 
วิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ และ 
นิเทศศาสตร์ โดยที่ในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการนั้น “ๆฬาฯก็จะต้องไม่ลดมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานการคัดเลือกใ]คคลเข้าศ ึกษาเพ ี่อสนองวัตฤประสงค์ด ้านอื่น ๆ เป ็นอ ันขาด” (เทียน 
ฉาย กีระ'นันท'น์, 2542:27)

นอกจากนี้บังมีการกล่าวถึงแนวทางด้านความสัมพันธ์และการให้บริการภายนอก ท่ี 
ได้จัดไว้เป็นหนึ่งในนโยบายและการจัดการด้านความเป็นนานาชาติด้วย โดยมีการอธิบายถึง
ความจำเป็นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องมีความสัมพันธ์กับภายนอกไว้ว่า

“โดยนัยหนึ่งน ั้นมหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาดักยภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาวิจ ัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ให ้ท ันกับที่เป ็นไปในมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ ในสากล แต่อีกนัยหนึ่งก็ได ้พบว่ามหาวิยาลัยชั้นนำมากแห่งใน 
โลกไม ่สามารถพ ัฒนาศ ักยภาพของตนด ้วยต ้วเองได ้เน ื่องจากม ีราคา  
แพง และอาจไม่ศึเมค่าหากต้องลงทุเนเอง ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก ็ 
คือแรงจุเงใจท ี่จะทำใหใ้]คลากรของมหาวิทยาล ัยเอาใจใส ่!เมเทกับการ 
ศึกษาวิจ ัยบางเรื่องท ี่อ ้างถึงนี้จะต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และต่อ 
เน ื่องจนเกินกำลังที่มหาวิทยาลัยจะจัดการเองได้.....”

โดยมีการกล่าวถึงความสำคัญของการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะต้องมีความ 
สัมพันธ์กับภายนอกที่สัมพันธ์กับความเป็นนานาชาติไว้ด้วยดังความว่า

“กระบวนการต่าง ๆ เหส่าน ี้นอกจากจะผลักดันและสนับส!]นให้
มหาว ิทยาล ัยสามารถผล ักด ันการศ ึกษาว ิจ ัยให ้ก ้าวหน ้าไปได ้แล ้วย ังม ี 
ผลสำค ัญอย ่างย ิ่งต ่อการท ี่มหาว ิทยาล ัยสามารถพ ัฒนาศ ักยภาพให ้ม ี 
มาตรฐานในระคับนานาชาติได ้เป ็นอย่างดี ความเป็นนานาชาติของ
ๆฬาลงกรณ ์มหาว ิทยาล ัยจ ึงข ึ้นอçjก ับความล ัมพ ันธ ์ก ับหน ่วยงานภาย  
นอกเหล่าน ั้นด ้วย ” (เทียนฉาย กีระนันทน์, 2542:28)
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สิ่งที่เป็นข้อยืนยันในแนวนโยบายนี้ก็คือ การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เพ่ิม
ความลัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกหลายประการ โดยดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น  ๆ ใน 
ลักษณะที่เป็น partnerships ซึ่งกันแคะกัน โครงการที่กล่าวถึงนี้มีหลายรูปแบบซึ่งซ่วย “เพ่ิม
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้าส่ระดับนานาชาติได้” เซ่น

- โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ หรือ 
JDBA program ซึ่งร่วมกันผลิตดุษฎีบัณฑิตระหว่าง 3 สถาบันในประเทศ คือ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบรืหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการ 
สนับสนุนทุนในบางส่วนจากองค์กรวิเทศกิจแห่งแคนาดา

- การจัดการประชุมทางวิชาการร่วมกับองค์กรในต่างประเทศ เซ่น การร่วมเป็น 
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการกลางภาคของ International Association of Universities (IAU) 
หรือการร่วมกับ Association for Promotion of International Cooperation (APIC) จัดประชุม 
วิซาการเรือง “Perspects of Socio-Economic Restructures of Asia Towards the 21st 
Century

- การมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาระหว่างประเทศ (international 
development assistance) ซึ่งเป็นโครงการที่จุฬาลงกรณ์เน้นให้ความช่วยเหลือแก่นานาชาติใน 
ประการต่าง  ๆ เซ่น การทำข้อตกลงรับนักคืกษาทุนธนาคารกรุงไทยจากประเทศพม่าให้เข้าคืกษา 
ระดับมหาบัณฑิต ต้ังแต่ปี 2539 การจัดโครงการปีกอบรมและให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ และ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประซาซน 
ลาว การปีกอบรมความรู้ทางเศรษฐกิจและการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์แก่คณะเศรษฐศาสตร์ของ 
ประเทศเวียดนาม เป็นต้น

- การ'จัด'โครงการศึกษ'า หรือการปีกอบรมระยะลัน การศึกษาต่อเนื่องในต่าง 
ประเทศ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้คณะต่าง  ๆ ดำเนินการ เซ่น มีการจัดอบรม ณ 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประซาซนลาวโดยคณะพยาบาลศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการจำนวน 
5 รุ่น 295 คน และจัดอบรมในประเทศไทย 1 หลักสูตร 2 รุ่น รวม 24 คน (เทียนฉาย กิระนันทน์, 
2542:29)

เซ่นเดียวกับโครงการอื่น  ๆ เซ่น โครงการการคืกษาทางไกล โครงการความร่วมมือ 
ทางวิชาการ (agreement of academic collaboration) การเข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายนานา 
ชาติต่าง  ๆ ซึ่งกิจกรรมในส่วนนี้ทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางด้านความลัมพันธ์และการให้ 
การบริการภายนอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้วางไวิในช่วงปี 2539 จนถึงปี 2543 ทั้งสิ้น โดย 
กิจกรรมบางส่วน เซ่น การศึกษาทางไกล การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ก็พบว่าได้มี
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การดำเนินไปแล้วพอสมควร ซึ่งจากแผนของกิจกรรมนี้ ทำให้ทราบว่ากิจกรรมนี้มีล่วนอย่างยิ่งที่ 
จะล่งเสรมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “มีความเป็นนานาซาติ’’ ตามที่ต้ังเป้าหมายไวิใด้ดังข้อ 
ความท่ีว่า

.... (การศึกษาทางไกล) จัดเป ็นแนวคิดและโครงการล่าสุดของ
มหาว ิทยาล ัยด ้วยแนวค ิดพ ื้นฐานว ่ามหาว ิทยาส ัยสามารถให ้บร ิการ  
ความรู้บางหัวข้อหรือบางวิชา หรือแม้แต่บางหลักสุตรได้จากความร่วม 
ม ือในการจ ัดการเร ียนการสอนระหว ่างสถาบ ันส ุดมศ ึกษาในต ่างพ ื้นท ี่ 
โดยเฉพาะระหว ่างสถาบ ันท ี่ม ืข ้อตกลงแลกเปล ี่ยนทางว ิชาการซ ึ่งก ัน  
และกัน ท ั้งน ี้โดยท ี่มหาวิทยาล ัยจ ัดเป ็นท ั้งร ู้ร ับบริการและเป ็นรู้ให ้
บริการไปพร้อม ๆ กัน การศึกษาทางไกลนี้จ ัดเป็นการเสริมเพ ิ่มเติมจาก 
การศึกษาในชั้นเรียนปกติ หรือทดแทนบางส่วนที่มหาวิทยาลัยไม่
สามารถจัดหาทรัพยากรและ!)คคลที่ชำนาญการในขณะนั้น ๆ ได ้ด ี....

ในการดำเนินการเกี่ยวลับโครงการนี้นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการเตรียม 
การไว้หลายประการ และได้ทดลองใช้ประโยชน์จากโครงการแล้วเซ่นลัน เซ่นท่ีได้ทดลองลัด
ประชุมวิชาการระหว่างประเทศโดยอุปกรณ์ทางไกล (tele-conference) ร่วมลับมหาวิทยาลัยนาโง 
ยาโซกะ และสถาบันอื่น  ๆในประเทศญี่ป่น (เทียนฉาย กีระนันทน์, 2542;30)

กล่าวในกรณีของโครงการทำความร่วมมือทางวิชาการก็เซ่นเดียวลันถือเป็นโครง 
การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ความสนใจและผลักดันให้มีกิจกรรมต่าง  ๆ อยู่เสมอ ดังท่ีกล่าว 
ไว้แล้วว่าในเรองของการวิลัยและการพัฒนาด้านวิชาการนั้นเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ให้การส่ง 
เสรีมเรื่อยมา นับตั้งแต่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งเป้าที่จะก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
หรอก่ึง'วิจัย (Semi-Research University) เม่ือปี พ.ศ.2530 แล้วเป็นต้นมา

โครงการดังกล่าวนี้มีการดำเนินการอย่างจรีงลังมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยได้ล่งเสรีมนโยบายความเป็นนานาชาติในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การทำข้อตกลงความ 
ร่วมมือทางวิชาการ (agreement of academic collaboration) ระหว่างจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยลับมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ในระดับนานาชาติมีความกว้างขวางมากขึ้น “ได้ใช้ประโยชน์ 
จากข้อตกลงในหลายด้าน" (เทียนฉาย กีระนันทน์, 2542:31) เซ่น การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ 
การวิลัย และนิสิตนักศึกษา การลัดหลักสูตรร่วม การร่วมวิจัย และความช่วยเหลือทางวิชาการ 
อ่ืน  ๆ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนี้จำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) ข้อตกลงในระดับมหาวิทยาลัย
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หรือที่คาดว่าจะอำนวยประโยชน์แก่หลาย  ๆหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และ 2) เป็นข้อตกลงใน 
ระดับหน่วยงานแล้วพัฒนาขึ้นเป็นในระดับมหาวิทยาลัยฒื่อมีความพร้อม และในปัจจุบันจุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัยมืข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมคืกษาและหน่วยงานอื่นในต่าง 
ประเทศรวมแล้ว 233 ลัญญา เป็นข้อตกลงระดับหน่วยงาน 124 ฉบับ เป็นข้อตกลงระดับ 
มหาวิทยาลัย 109 ฉบับ (เทียนฉาย กีระนันทน์, 2542:31)

จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ.2539 จนถึง ปี พ.ศ.2543 นั้น เป็นช่วงที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติหลายด้านที่สุดช่วงหนึ่ง ซึ่งเห็นได้จากความพร้อมและความ
สอดคล้องกันในด้านนโยบายของความเป็นนานาชาติที่ชัดเจน มีกิจกรรมที่แสดงถึงการแลก
เปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างกันกับมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ในระดับนานาประเทศ การลัดหลักสูตร 
ให้สอดคล้องกับนานาชาติ ความพยายามในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และนิสิต การแลก
เปลี่ยนหลักสูตรการสอนระหว่างกัน ตลอดจนการร่วมวางนโยบายการพัฒนาต่าง  ๆ ร่วมกับต่าง 
ประเทศด้วยดังที่มีการกล่าวถึงการเริ่มพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติขึ้นเป็นจำนวน 
มาก อาทิ

- เครือข่ายของสมาคมมหาวิทยาลัยแปซิฟิกริม (Association of Pacific Rim 
Universities หรือ APRU)

- เครือข่ายของมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network หรือ AUN) 
เครือข่าย ASEA-Uninet (Austria-South East Asia Universities Network)

- เครือข่าย SEASREP เป็นต้น
ซึ่งการพัฒนาเครือข่ายเหล่านี้ขึ้นนั้น นับได้ว่าเป็นการส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นใน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณารายละเอียดขององค์กรเครือข่าย 
เหล่านี้แล้วกล่าวคือ

1.สมาคมมหาวิทยาลัยแปดูฟิกริม (The Association of Pacific Rim
Universities APRU) เป็นสมาคมที่ได้รับการลัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง 
เสริมความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยวิลัยชั้นนำของประเทศในภาคพื้นแปชิ 
ฟิก เพื่อจะช่วยให้สถาบันและมหาวิทยาลัยวิลัยเหล่านี้มืส่วนเกื้อหนุนรวมตัวกันของประเทศในภูมิ 
ภาคนี้มากยิ่งขึ้น การก่อตั้ง APRU นี้ยังได้รับการสนับลนุนจาก The Asia Pacific Economic 
Cooperation หรือ APEC ด้วย ซึ่งในขณะเดียวกัน APRU ก็ได้มีส่วนส่งเสริมแนวคิดของ APEC 
เช่นกัน ซึ่งการส่งเสริมนี้จะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการผ่านทางด้านการเรียนการสอน การวิลัย
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ในเร่ืองที่เป็นประเด็นสำคัญของประชาคมแปซิฟิก เช่น ประเด็นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ความเป็นเมือง การถ่ายโอนเทคโนโลยี มลพิษ และความสูญเสียทรัพยากร เป็นต้น

การดำเนินงานของ APRU นั้น เป็นการดำเนินงานที่เกิดในระหว่างมหาวิทยาลัยที่ 
เป็นสมาซิกเพียงอย่างเดียว โดยส่วนใหญ่เป็นการประชุมร่วมหรือการลัมมนาทางวิชาการร่วมก้น 
ของผู้บรืหารสูงสุด (CEO) ของมหาวิทยาลัยซึ่งในที่สุดแล้วจะส่งผลให้เกิดกิจกรรมการสอนและ 
การวิจัย รวมทั้งความร่วมมือในการเรียนการลอนในลักษณะต่าง  ๆ เช่น Distance learning การ 
เรียนการลอนผ่านทาง Internet ทังแบบ Bilateral Activities และ Multilateral Activities 
ระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยก้น พร้อมก้นนั้น APRU ยังมีส่วนช่วยให้ผู้บรีหารของมหาวิทยาลัยที่ 
เป็นสมาซิกเหล่านี้มืโอกาลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวก้บเรื่องที่อยู่ในความสนใจระหว่างก้น และ 
การจัดประชุมวิชาการที่มืขึ้นก็จะเวียนจัดไปตามวาระของประเทศที่เป็นสมาซิก ซึ่งมีทั้งหมด 34 
มหาวิทยาลัย ใน 16 ประเทศท่ัวโลก

การเข้าเป็นสมาชิกของ APRU ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงเป็นเครื่องแสดงให้ 
เห็นถึงความพยายามในการเป็นนานาชาติอย่างหนึ่ง ท้ังน้ีเพราะองค์กรของ APRU จะมืส่วน
สนับลนุนกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนโครงการวิจัย คณาจารย์
บุคลากร นิสิต ตลอดจนความร่วมมือต่าง  ๆ ในอนาคตได้ต่อไปอย่างต่อเนื่องและมืประสิทธิภาพ 
มากขึ้น

กิจกรรมเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นหลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าเป็น 
สมาซิกของ APRU จนถึงปี 2542 นั้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความร่วม 
มือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคพื้นแปซิฟิก และในปีเดียวก้นนี้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดลัมมนาทางวิชาการ APRU Fellows Programs ซ่ึง 
เป็นกิจกรรมการลัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยร่วมกับ University of California, 
Berkeley สหรัฐอเมริกา และ Kyoto University ประเทศญี่ปุนภายใต้หัวข้อเรื่อง
"Interdisciplinary Perspectives on Asian Economic Downturn” ซึงเป็นการบรรยายของผู้ทรง 
คุณวุฒิ การอภิปรายร่วมก้นของผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการโดยมีเป้าหมายในการสร้างวิลัยทัศน์ 
ในเร่ืองการพีนฟูทางเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟิกซึ่งนอกจากนี้แล้ว จากการประชุม APRU
Annual Meeting คร้ังท่ี 3 ท่ี University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ ได้มีการสรุปสาระ 
สำคัญในเรื่องความร่วมมือในอนาคตไว้ดังนี้
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- การพัฒนาระบบเครือข่าย APRU Net ซึ่งจะเร่งขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสาร 
ลนเทศด้วยความเร็วและมีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือประโยซ■ พในการแลกเปล่ียนข้อมูล การจัดการเรียน 
การลอนและการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก ในการนี้ APRU ได้มีการลงนามข้อตกลงกับ 
University Consortium for Advanced Internet Development (USAID-Internet 2), Asia- 
Pacific Advanced Network (APAN), The Corporation for Educational Network Initiatives 
in California (CENIC) เพ่ือร่วมกันพัฒนาเครือข่าย APRU Net

- Australian National University ได้เสนอข้อกำหนดในการทำวิจัยร่วมใน 
ประเด็นต่าง  ๆ เช่น Environmental Science and Engineering; Environmental and Social 
Consequences of Development; Biological Science, Health, Medical Research และ 
Physical Sciences and Engineering เพ่ือให้สมาชิก APRU นำไปเผยแพร่และหาผู้ลนใจที่จะ 
ดำเนินการวิจัยร่วมต่อไป

การรืเริมโครงการ APRU Emerging Scholars Programs โดยมีวัตถุประสงค์ 
ที่จะสร้าง Electronic Community ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกัน 
และกันโดยลักษณะของการจัดการโครงการจะอยู่ในรูปแบบของการลัมมนาทางไกล

การจัดโครงการ APRU Doctoral Students Conference on Civic
Enterprise: Scholarship and Practice for the Next Century in the Pacific Rim โครงการนี 
เป็นโครงการทจัดขึนในปี พ.ศ.2543 ทีผ่านมา ณ University of Southern California สหรัฐ 
อเมริกา

- การสัมมนาทางวิชาการ The Second APRU Fellows Program ประจำปี 
2543 ในหัวข้อเรือง Environment and Development: Scientific, Social and Technological 
Challenges for the Pacific Rim

การประชุม Distance learning and the Internet Around the Pacific Rim ณ 
University of southern California สหรัฐอเมริกา ที่จัดข้ึนในเดือนมีนาคม 2543

2. ASEAN University Network (AUN)
เป็นเครือข่ายหนึ่งที่เอื้อต่อความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มากเข่นกัน ซึ่งก่อตั้งโดยประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่ 4 ประการ
1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศ 

อาเซียน
2. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือโดยมุ่งเน้นการศึกษาและการวิจัยฝานโครงการ 

แลกเปลี่ยนทางวิชาการ
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3. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและความเป็นเอกภาพของนักวิชาการในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน

4. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาค
5. เพื่อผลิตและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลทางการศึกษาในกลุ่มอา 

เซียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอาเซียน

การเข้าเป็นสมาชิกของ AUN ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นถือได้ว่าเป็น 
ประโยชน์อย่างมากในโอกาสต่อ  ๆ มา ทั้งนี้เพราะทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไดโอกาสในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมหลายลักษณะที่เป็นการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยมากขึ้น ขณะเดียวลันก็ 
ได้อยู่ในฐานะที่เป็นการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นสมาชิกของ AUN ด้วย เซ่น การ 
แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต การส่งคณาจารย์ไปผึ!กอบรมในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดลัมมนาทางวิชาการโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งการจัดการดูงานของ 
มหาวิทยาลัยให้แก่คณะต่าง  ๆ ซ่ึง “จะนำการพัฒนาส่ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ส่ภูมิภาค” การให้ความสำคัญในความร่วมมือทางวิชาการลับประเทศในกลุ่มอาเซียน เพ่ือพัฒนา 
คักยภาพทางวิชาการในระดับภูมิภาคต่อไป เป็นต้น และในขณะเดียวลันยังมืการดำเนินกิจกรรม 
อื่นเพิ่มเติมอีก นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้ว คือ

1. โครงการอาเชียศึกษา (ASEAN Studies Programme)
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและนักวิชาการ
3. การให้ทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน
4. โครงการจัดระบบเครอข่ายข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก
5. การทำวิจัยร่วม
6. โครงการบริหารธุรกิจและการบรหารทางเศรษฐศาสตร์ และ
7. โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียนและองค์กรนอกอาเซียน อัน 

ได้แก่
- ASEAN -  European Engineering Exchange (ASE3)

ASEAN -  Korea Academic Exchange Programme 
KKC -  AUN Education Trip to Japan
ASEAN Sub-network of Higher Engineering Education 
(SHEED-NET)
ASEAN-EU University Network
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3. ASEA-UNINET
องค์การ ASEA-UNINET หรือ Austrian South-East Asia University 

Network เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างมหาวิทยาลัย 
สมาชิกทั้งในเอเชียและยุโรปที่จ ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข ้าร่วมดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ป ี 
พ.ศ.2526 เป็นต้นมา โดยได้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในออสเตรีย เช่น 
Leopold Franzens University of Innsbruck นั้นและมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือ 
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีระหว่างไทยก ับออสเตรียในเวลาต่อมา และในปัจจุบันความร่วมมือท่ี 
เกิดขึ้นระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย Innsbruck ก็ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง 
รวดเร็ว โดยกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย

- โครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบัน (ประมาณ 20 โครงการ)
- การแลกเปล่ียนอาจารย์และนักวิชาการ
- การสนับสนุนกิจการของบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
- การปีกอบรมเฉพาะเร่ือง
- การแลกเปล่ียนนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาทั่วไปและสาขาวิชาที่เป็น 

เป้าหมาย
เช่น สาขาการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์การบรีหาร สาขาลังคมศาสตร์และการท่องเที่ยว สาขาแพทยศาสตร์ ปรัชญา 
ศิลปะ และดนตรี

ในปัจจุบันองค์การ ASEA-UNINET ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาซิก 
ในเอเชียและยุโรปจำนวน 42 แห่ง ใน 12 ประเทศ โดยมีผู้แทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ 
รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และเป็นผู้ประสานงานของ ASEA-UNINET
ในภูมิภาคเอเชียด้วย

4. SEASREP
โครงการ SEASREP หรือ Southeast Asian Studies Regional exchane 

Program เป็นโครงการใหม่ท่ีรีเร่ืมจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2539 มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสรีมให้มีการศึกษา 
ด้านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยซาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ Southeast Asian 
Studies in Southeast Asia by Southeast Asians) โดย TOYOTA Foundation เข้ามามืสํวน 
สนับสนุนให้ทุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เช่น การปีกอบรมนิสิต การแลกเปลี่ยนอาจารย์
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การวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย การt lกอบรมภาษาประจำชาติ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้ ซึ่งในกรณีนี้กิจกรรมที่สำคัญที่ SEASREP ดำเนินการอยู่นั้น ได้แก่

1. การให้ทุนการศึกษาประจำชาติ : เป็นทุนลนบสนุนที่เน้นเฉพาะการศึกษา
ภาษาประจำชาติ และภาษาพ้ืนเมืองท้องถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมืหลักเกณฑ์
สำหรับผู้ที่จะรับทุนได้คือ ต้องเป็นนักศึกษาระคับบัณฑิตศึกษา หรืออาจารย่ในมหาวิทยาลัยที่
เป็นลมาซิก SEASREP หรือ เป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/อาจารย์จากสถาบันอื่นที่ยื่นสมัครเข้า 
ศึกษาทางภาษาคังกล่าว ในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาซิก SEASREP

2. Visiting Professorship Grants สำหรับให้ทุนสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านเอ
เชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการมาเยือนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาซิก SEASREP กิจกรรมนี้มืบท 
บาทในการสนับสนุนโดยตรงแก่คณะ ภาควิชา และสถาบันทางด้านลังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์โดยเฉพาะ

3. M.A./Ph.D. Incentive Research Grants in Southeast Asian Studies 
สำหรับให้การสนับสนุนการศึกษาระคับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแก่นักวิจัยซาวเอเชียตะวัน 
ออกเฉียงใต้ที่ศึกษาอยู่ในระคับบัณฑิตศึกษาทางลังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ ซ่ึงกำลังค้นคว้า 
เอกสารหรือปฏิบัติงานวิจัยสนามในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ใช่ประเทศของตนเอง

4. Regional Collaboration Project Grants สำหรับให้ทุนสนับสนุนงานวิจัย 
ร่วมระหว่างชาติ หรือการวิจัยเปรยบเทียบระหว่างชาติ หรืองานร่วมมือวิจัยในลักษณะอื่น  ๆในเอ 
เชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวคือ

(ก) โครงการซึ่งคาดหวังว่าสามารถแบ่งประโยชน์จากความรู้จากการวิจัย 
เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(ข) โครงการวิจัยร่วมโดยนักวิจัยซาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาย'ในภูมิ 
ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด

(ค) สนับสนุนการลัมมนาหรือการประชุมปฏิบัติการ เพื่อล่งเสริมโครงการ 
ประเภทในประเภทหนึ่งข้างต้น ซึ่งกิจกรรมคังกล่าวนี้จะเป็นการสนับสนุนชาวเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ทั้งหมดที่ทำงานวิจัยอยู่ โดยไม่จำกัดว่าจะต้องลังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยใดในภูมิภาค

จากความเคลื่อนไหวข้างต้นอันเกี่ยวกับการเข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายต่าง  ๆ ในระคับ 
นานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่าที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญ 
อย่างยิ่ง ที่แสดงให้เห็นว่า ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา (พ.ศ.2539-2543) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ก็ยังคงมีพัฒนาการที่ดีและแสดงแนวโน้มในทางบวกต่อความเป็นนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดย 
การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมอยู่ในเครือข่ายต่าง  ๆ ดังกล่าวนั้น ย่อมจะก่อให้เกิด
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ประโยชน์หลาย  ๆ ด้านต่อการพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไปได้ เช่น การก่อให้เกิด 
ความร่วมมือกันระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น  ๆ ทั้งในภูมิภาคและนอก 
ภูมิภาค การก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือในด้านต่าง  ๆ ทั้งที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน 
และความช่วยเหลือระยะยาว โดยเฉพาะในทางวิชาการ การก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ 
นิสิต บุคลากร ตลอดจนการแลกเปล่ียนหลักสูตร การแลกเปลี่ยนแนวทางหรอนโยบายที่เหมาะ 
ลมเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาร่วมกันได้ เป็นต้น ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วจึงกล่าวได้ว่าในระยะเวลา 
ที่ผ่านมานี้ (พ.ศ.2539-2543) ก็เป็นช่วงซึ่งผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ให้ความ
สำคัญในเรื่องความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยมากพอสมควร

อนึ่งควรกล่าวไว้ในที่น้ีด้วยว่า ในปี พ.ศ.2543 นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มื 
การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยในช่วงต้นปี พ.ศ.2543 รองศาสตราจารย์ 
ดร.ธัชชัย สุมิตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อจาก
ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ท่ีหมดวาระไป อย่างไรก็ตามอธิการบดีคนใหม่ได้กล่าว 
ถึงแนวทางในการบริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ในเอกสารรายงานการประชุมสภาจุฬาลง 
กรณ์มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 607 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2543 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 
อาคารจามจุรื 4 ของสำนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งในแนวทางดังกล่าวนี้ได้มืการระบุถึงนโยบาย 
ที่ลอดคล้องกับความเป็นนานาชาติเช่นกันดังความสำคัญตอนหนึ่งว่า 

เรื่อง แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยใดยอริการบดี 
...อริการบดีได้ช ี้แจงถึงแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้นำวิส ัย
ท ัศน์ของๅฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อครบ 100 ปี ซึ่งสภา
มหาว ิทยาล ัยได ้ทำการระดมความค ิดและกำหนดไว ้เป ็นว ิส ัยท ัศน ์ว ่า  
“ๆฬาลงกรท[มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งความ§  และแหล่งอ้างอิงของแผ่น 
ดิน เพี่อเสริมสร้างคนและสังคมไทยให้พ ึ่งพาตนเองได้ แข ่งข ันได ้ และ 
ร่วมมือได้อย่างทัดเทียมและยั่งยืนในประชาคมโลก มีมาตรฐานระดับ
นานาชาติ มุ่งการผสมผสานการวิจ ํย ่เข ้ากับการเรียนการสอน และมุ่ง 
เน้นการสร้างองค์ความj f lหฝ” มาเป็นแนวทางในการบริหาร
มหาวิทยาลัยให้ม ืประสิทธิภาพในช่วง 4 ปีน โดยมีความคาดหวังว่าๅฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมีความเป็นเลิศด้านวิจ ัย การเรียนการสอน
การบริการวิชาการ มีสถานภาพเป็นนานาชาติ มีระบบบริหารคฺเณภาพ 
สามารถสร ้างองค ์ความ เให ม ่ท ี่สอดคล ้องก ับความต ้องการของล ังคม  
เชื่อมโยงกับสังคม มีโครงสร้างพ ื้นฐานที่ด ี ม ีบรรยากาศวิชาการที่ด ี



และมีความมั่นคง และพึ่งพาตนเองทางการเงินได ้ เป ็นต้น...

ในการนี้มีการกำหนดพันธกิจและเป้าหมายกลยุทธ์ไว้ดังนี้
1. ผลิตทรัพย์สินทางปัญญา
2. สร้างกลไกในการถ่ายโอนและรับองค์ความ][จากสังคม
3. ผลิตy คลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทย แต่สามารถทำงานใน 

ระดับนานาชาติได ้

เป้าหมายกลยุทธ์
1. ม ีy คลากรที่ด ีเล ิศ
2. ม ีน ิส ิตที่ดเีลิศ
3. มีงานวิจ ัยที่ด ีเล ิศ และมีป ีนย์เชี่ยวชาญในจำนวนพอสมควร
4. มีการเรียนการสอนที่ด ีเล ิศ
5. ม ีการบรีหาร ท ี่' ม ีy ณภาพ
6. มี'ส ิ่งอำนวยความสะดวกที่ด ี
7. ม ีงบประมาณสนับสy นที่เพ ียงพอ และ
8. มีความเป็นนานาชาติ

ในการกำหนดพันธกิจและเป้าหมายกลยุทธ์นี้ อธิการบดี (รองศาลตราจารย์ ดร. 
ธัชชัย ลุมิตร) ยังได้ระบุไว้อีกว่า การดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมาย ลู่ความ 
สำเร็จได้ ต่อเม่ือ “หน่วยงานและy คลากร!(เกฝายให้การยอมรับและถือปฏิปตั ิในการวางแผนกล 

ธ์และแผนปฏิบติการ!(เกระดับ ทั้งระดับภาควิชา คณะ สถาบัน ป ีนย ์ สำนัก และหน่วยงาน 
อื่น ๆ”  และยังกล่าวถึงปัจจัยหลักสำดัญไว้ด้วยว่าจะต้องให้ทุกล่วนนั้นได้มีล่วนร่วมโดยพร้อม 
เฬรียงกัน พร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวถึงแนวทางต่าง  ๆ ที่ลอดคล้องกันนโยบายความเป็นนานาชาติไว้ 
ตามลำดับด้วย คือ แนวทางการบริหารเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย แนวทางการผลมผสาน 
งานวิจัยเข้ากับการเรียนการลอน เป้าหมายและกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน แนวทางการ
บริหารมหาวิทยาลัยโดยอิสระและแนวทางลู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งในหลาย  ๆ แนวทางเซ่น การ 
ผสมผสานงานวิจัยเข้ากับการเรียนการลอนและกลยุทธ์ด้านการเรียนการสอนนั้นพบว่า มีการมุ่ง 
เน้นเรองของคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้การเรียนการสอนของจุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานที่ดีเท่าเทียมกันในระดับสากลอย่างหนึ่ง ให้มีการประเมินผลหลาย  ๆ
ด้านต้ังแต่ การประเมินผลรายวิชา รายภาคการคืกษ'า การประเมินผลสมรรถนะการทำงานของ
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คณาจารย์ และนิสิต บัณฑิตและตลาดแรงงาน ในขณะที่เร่ืองของการผสมผลานงานวิจัยเข้ากับ 
การเริยนการสอนนั้น มีการต้ังเป้าหมายว่า คณาจารย์จะต้องทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่
บรรยาย มีการพัฒนาทักษะในการทำวิจัยมากขึ้น ปรบปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องเสรม 
สร้างปลูกฝังให้นิสิตมีความคุ้นเคยกับงานวิจัยและการทำงานวิจัยให้มากขึ้น เป็นต้น ซ่ึงอาจ
กล่าวได้ว่าแนวทางเหล่านี้เป็นแนวทางที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นใน 
มหาวิทยาลัยได้อย่างดีไม่เฉพาะแต่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

สำหรับแนวทางที่สำคัญอันเกี่ยวกับความเป็นนานาชาติอีกแนวทางหนึ่งซึ่งอธิการ 
บดีได้กล่าวถึงไวิในที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือ แนวทางการบริหารเพื่อความเป็น
เสิศด้านการวิจัยนั้นมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการบร ิห ารเพ ี่อความ เป ็น เล ิศด ้านการว ิจ ัย  
เป ีาหมาย
เพ ี่อผล ักด ันให ้ซ ื่อเส ียงและผลงานของๆฬาลงกรณ ์มหาวิทยาล ัยเป ็นมหาวิทยาล ัย

วิจ ัย
ในระดับชาติและนานาชาติ
จากเป้าหมายนี้มีการกำหนดกลยุทธิไว้ 12 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดให้การวิจ ัยเป ็นส ่วนหนึ่งของภาระงานของอาจารย ์
2. เน ้นการรับอาจารย์ใหม่ท ี่ม ีๅฒ ิปริญญาเอกและมีทักษะการ่วิจ ัย
3. แสวงหา ส่งเสริมและสนับสใ{นสาขาวิทยาการที่ม ีความแข็งแกร่งด้านวิจ ัยเพี่อ 

ส่งเสริมให้เป็น Center o f Excellence
4. แสวงหา ส่งเสริมและสนับสy นสาขาวิทยาการที่ม ีแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งเพ ี่อ 

ส่งเสริมให้พัฒนาต่อไปจนเป็น Center o f Excellence
5. จัดสรรทุนวิจ ัยให้ด ับอาจารย์เข้าใหม่ท ี่ม ีๅฒ ิปริญญาเอกเป็นเงินประเดิม
6. แสวงหา ส่งเสริม และสนับสy นโครงการวิจ ัยโดยใช้แหล่งทุนภายนอก
7. แสวงหา ส่งเสริม และสนับสทุนโครงการวิจ ัยร่วมดับมหาวิทยาลัยหรือหน่วย 

งานชั้นนำในต่างประเทศ
8. แสวงหาโครงการที่สามารถมีการลงทุนร่วมดันระหว่างมหาวิทยาลัยดับภาครัฐ
9. ติดตามและส่งเสริม Center o f Excellence ท ีม ี,,อçjแล้,1
10. ส ่งเสริมและเผยแพร่ขีดความสามารภในการทำวิจ ัยของมหาวิทยาลัย
11. ส่งเสริมโครงสb งและกลไดที่จะทำให้เก ิดงานวิจ ัยของมหาวิทยาลัย
12. โครงการวิจ ัยต้องฝานการพิจารณาในเชิงจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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ในขณะที่แนวทางด้านความเป็นนานาชาติเองนั้นก็อยู่ในความสนใจของคณะผู้ 
บริหารชุดใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพอสมควรเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการศึกษาถึงเป้าหมาย 
และกลยุทธ์ด้านนี้ คณะผู้บริหารฯ โดยอธิการบดีเป็นตัวแทนในการแถลงนโยบายต่อสภา
มหาวิทยาลัยในคราวเดียวกันนี้ก็ได้นำเลนอทั้งเป้าหมายและกลยุทธ์รวม 15 ข้อด้วยกัน ดังราย 
ละเอียดต่อไปนี้

แนวทางสู่ความเป็นนานาชาติ ม ีเป ้าหมายเพ ื่อให ้จ ุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 
ได้ประโยชน์จากความร่วมมือกับต่างประเทศอย่างแท้จริงทั้งในด้านการวิจ ัย 
การเรียนการสอนและการบริหารวิชาการ โดยมีกลยุทธ์ คือ
1. จัดหาทรัพยากรให้เพ ียงพอเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ
2. จ ัดตั้งคณะทำงานประสานงานวิเทศลัมพันธ์
3. สร้างระบบบริหารy คคลที่เอื้ออำนวยต่อการวิจ ัย
4. เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือ
5. ส ่งเสริมและแลกเปลี่ยนอาจารย์
6. ส่งเสริมความร่วมมือแบบทวิภาคี
7. ส่งเสริมโครงการวิจัยร่วม
8. พัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนิส ิตในระดับปรญญาบัณฑิต
9. พัฒนากลไกในการโอนหน่วยกิตและผลการประเมิน
10. ส ่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจ ัยในต่างประเทศ
11. ส ่งเสริมให้อาจารย์และนิส ิตเข้าใจถึงประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนกับต่าง 

ประเทศ
12. ส่งเสริมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้ได ้ทำวิจ ัยในต่างประเทศ
13. แสวงหาแหล่งVjนสนับสนุนการวิจ ัยร่วมกับต่างประเทศ
14. ส ่งเสริมให้ม ืการปรับปÎ งหลักสุเตร่ให้มืมิตินานาชาติในเนื้อหามากขึ้นและสอด 

คล้องกับแนวของ best practice ในสาขาวิชานั้น ๆ ให้มากขึ้น
15. เป ็ดสอนหลัก%เตรนานาชาติร่วมกับต่างประเทศ (รายงานการประชุมสภา 

มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 607, วันท่ี 25 พฤษภาคม 2543, หน้า 5-6)

การให้ความสนใจถึงนโยบายความเป็นนานาชาติของคณะผู้บริหารจุฬา 
ลงกรณ์มหาวิทยาลัยชุดใหม่นี้ แม้ว่าจะยังไม่ได้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเนื่องจากเพิ่งเข้า
บริหารมหาวิทยาลัย แต่มีการกล่าวถึงทั้งในระดับที่ประชุมและในที่อื่น  ๆ อีกบ้างตามสมควร
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ขณะเดียวกันแม้ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเองก็ยังมีการกล่าวถึงเรื่อง การบรหารมหาวิทยาลัย 
โดยอิสระ ซึ่งเกี่ยวข้องและลัมพันธ์กันกับการก้าวล่ความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยด้วย ดังข้อความท่ีว่า

การบริหารมหาวิทยาลัยโดยอิสระ เท ่าท ี่เป ็นไปใต้ขณะนี้
มหาวิทยาลัยมีทางเลึอในการบริหารมหาวิทยาลัย 3 ว ิธ ีการด ังน ี้

1. การออกนอกระบบราชการโดยใช้พระราชนัญญ้ติใหม่ ซ ึ่งจะ
ให้ความอิสระในเรื่องการบริหารงานทั้งในต้านy คคล ต้านการเงิน การ 
งบประมาณ และต้านวิชาการ ซึ่งก ่อนประกาศใช้พระราชบัญญ้ติคง
ต้องมีการปรึกษาหารีอลับสํ(เกี่ยวข้องYเกฝายเพ ี่อม ิให ้เก ิดปัญหา

2. การเข้าร่วมโครงการนำร่องต้านงบประมาณ ของสำนักงบ 
ประมาณในลักษณะ Block grant เพี่อมีอ ิสระในการบริหารงบประมาณ  
และการเงิน โดยที่ย ังอสู่ในระบบราชการ ส่วนการบริหารวิชาการนั้นเป ็น 
อิสระอสู่,แล้ว

3. ปรับป$งประสิทธิภาพการบริหารภายใต้ระบบราชการ

ซึ่งในที่สุดแล้วมีการสรุปผลให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกใช้วิธีการที่ 1 
ด้วยเหตุผลและข้ออภิปรายดังต่อไปนี้

...จากวิธ ีการดังกล่าวจะเห็นว่าวิธ ีการบริหารมหาวิทยาลัยโดยอิสระ โดย 
การออกนอกระบบราชการโดยพระราชบัญญ้ติของตนเอง เป ็นวิธ ีการท ี่ม ี 
โอกาสประสบความสำเร็จมากที่ส ุด ซึ่งว ิธ ีการดังกล่าวนี้จะต้องมีการ
ดำเน ินการอย่างรอบคอบและจะต้องทำความเข ้าใจลับประชาคมๅฬาลง 
กรณ ์มหาวิทยาล ัยเพ ี่อให ้การบริหารงานเป ็นไปอย่างราบรื่นและประสบ  
ผลสำเร็จ ส ่วนวิธ ีการท ี่ 2 ก็คงจะเป ็นวิธ ีการท ี่ด ีกว่าว ิธ ีการที่ 3 ซึ่งอสู่ 
ในระบบราชการคงไม ่อาจเพ ิ่มข ีดความสามารถในการแข ่งข ัน ไต ้มาก  
น ัก...

และ
. . . ท ี ่ประช ุม ไต ้อภ ิปรายอย ่างกว ้างขวางและเห ็นชอบล ับแนวทางการ  
บริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทางการบริหารการวิจ ัย แนวทางการ
บริหารเพี่อความเป็นเลิศต้านการวิจ ัย การผสมผสานงานวิจ ัยเข้าล ับการ 
เรียนการลอน แนวทางสู่ความเป็นนานาชาติและการบริหาร
มหาวิทยาลัยโดยอิสระออกจากระบบราชการโดยใช้พระราชบ ัญญ ้ต ิใหม่ 
ดังกล่าว ทั้งนี้โดยให้ข ้อเสนอแนะเพิ่มเต ิมว่าการบริหารมหาวิทยาลัยจะ



129

บรรล ุความสำเร็จตามความคาดหวังไปสุ่ว ิส ัยท ัศน์ของความเป ็นเล ิศทาง 
ด้านการ'วิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการและความเป็นนานา 
ชาต ิได ้ ท ุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัยจะต้องให้ความร่วมมือร่วมใจ 
กัน และมหาวิทยาลัยควรหาวิธ ีการดำเนินการเพี่อให้ท ุคลากรทุกฝาย
ของมหาวิทยาสัยมืความเข้าใจที่'สุกต้องตรงตามแนวทางเดียวกัน โดย
อาจจัดให้ม ืการประทุมสัมมนาหรือทำงานร่วมกันเป็นทีม เพี่อให้บรรลุ
เป ้าหมายเดียวกัน การดำเนินการควรเน้นความเป็นเล ิศเฉพาะสาขาที่
มหาวิทยาสัยมืความชำนาญ การเรียนการสอนควรเน้นการเรียนI ที่ให เ้รุ่/
เรียนเป็นปีนย?เลาง ควรหาแรงปีง,ใจเพี่อดึงนิส ิต1ให้สนใจทำวิจ ัย เพี่อ 
สร้างความเป็นเลิศด้านวิจ ัย และหากลทุทธํการวิจ ัยเพี่อเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตดีกษาใวิ'ด้วย...(รา,ย'งาน'การประชุมสภาม'หา'วิทยาลัย ครั้งท่ี 607,
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2543, หน้า 7)

สำหรับในด้านการปฏิปตินั้น ปรากฎว่าในช่วงดังกล่าวนี้มีการสํงเสรมให้เกิดความ 
เป็นนานาชาติหลายประการ เช่น การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาจาก 
นานาประเทศไปแล้ว 20 คร้ัง การร่วมแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย นิสิต การแลกเปลี่ยนทุน เพ่ือ 
การรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ การร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาร่วมกับสถาบันการ 
ศึกษาหลายแห่ง เช่น Usa Marine Biological Institute, Kochi University ประเทศญ!]'น, A 
James Clark School of Engineering, University of Maryland at College Park ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังมืกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่แสดงถึงการ 
ส่งเสริมให้เกิดความเป็นนานาชาติต่อมาอีกหลายประการ เซ่น การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
นานาชาติ APRU (Association of Pacific Rim University Fellows Program 2000) โดยมืผู้เข้า 
ร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการจากประเทศสมาชิก APRU 16 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 
จีน ชิลี ญี่ปุน เกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ พิลิปปินลั สิงคโปร์ รัสเชีย สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน 
ฮ่องกง แคนาดา อินโดนีเซีย และไทย การลงนามความร่วมมือจัดประชุมนานาชาติกับหลายองค์ 
การในต่างประเทศ การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ Curtin 
University of Technology โดยมีการต่ออายุบันทึกความเข้าใจร่วมกันอีก 5 ปี (พ.ศ.2543-2548) 
เป็นต้น ขณะเดียวกันยังได้มืการต้อนรับผู้บริหาร นักวิชาการจากหลายประเทศที่มาเยี่ยมชมกิจ 
การของมหาวิทยาลัย อันก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือร่วมกันในลักษณะอื่น  ๆ ต่อมา เช่น 
จากมหาวิทยาลัย Mara University of Technology!]ระเทศมาเลเซีย จาก China Population 
Information and Research ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากกลุ่มผู้แทนมหาวิทยาลัย 3
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แห่ง ที่ร่วมในโครงการบัณฑิตศึกษาภาคภาษาอังกฤษของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี คือ 
The University of Oklahoma, University of Michigan และCase Western Reserve 
University เป็นต้น จะเห็นได้ว่า การส่งเลริมความเป็นนานาชาติในระยะที่ผ่านมานี้จะมุ่งไปใน 
เรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือด้านต่าง  ๆ ที่จะมีขึ้นใน
อนาคตเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงหลาย  ๆ ครั้งก็มีความให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนนิสิต
คณาจารย์บุคลากร และการวิจัยเพ่ิมข้ึนด้วย

โดยสรุปแล้วในระยะตั้งแต่ปี พ.ศ.2525-2543 นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มี 
ความเป็นนานาชาติดังต่อไปนี้

1. มีการรับคณาจารย์จากต่างประเทศให้เข้ามาช่วยลอนในหลายสาขาวิชาเพิ่มขึ้น 
ซึ่งจากที่เห็นได้ชัดเจน เซ่น การรับคณาจารย์!ห้มาช่วยสอนในสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
(GIBA) ต้ังแต่ปี พ.ศ.2525

2. มืการรับความช่วยเหลือทางวิชาการ และการวิจัยจากต่างประเทศหลายรูปแบบ 
เช่น การรับการสนับสนุนด้านการงเนเพื่อพัฒนาวิชาการ ฯลฯ

3. มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัยมากขึ้น เช่น ได้มีการตกลงร่วม 
มือทางวิชาการกับประเทศต่าง  ๆ ที่ครอบคลุมหลายด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยา 
ศาสตร์การแพทย์ ด้านลังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ รวมแล้วไม้น้อยกว่า 21 ประเทศในทุกภูมิ 
ภาค

4. มีกิจกรรมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนานาประเทศ การ 
พัฒนาหลักสูตรระดับนานาชาติ โดยร่วมกับสถาบันการสืกษาและหน่วยงานในต่างประเทศหลาย 
แห่ง ครอบคลุมในหลายหลักสูตร เซ่น หลักสูตรของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศคืนทร์ หลักสูตร 
ของคณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิ 
โตรเคมี และหลักสูตรของคณะอักษรศาสตร์ เป็นต้น

5. มีการแลกเปลี่ยนหลักสูตรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น 
การแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย Warwick ของประเทศอังกฤษ 
เป้นต้น

6. มีการแลกเปลี่ยนนิสิต-นักศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ โดยตั้งแต่ในปี
พ.ศ.2532 เป็นต้นมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศไปแล้วหลายลักษณะ หลายมหาวิทยาลัย ทั้งจากประเทศญี่ปุน
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนานา ฝร่ังเศส และประเทศอ่ืน  ๆ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนนิสิตทั้งใน 
ระดับปริญญาบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระยะลัน และระยะยาว (ต้ังแต่ 4 เดือนข้ึนไป
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นอกจากนี้ยังพบว่าในกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันในต่าง 
ประเทศนั้นมีลักษณะที่หลายหลายขึ้น โดยเฉพาะในช่วงหลังจากปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา จุฬาลง 
กรโนมหาวิทยาลัย ได้มีกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการกับหลายประเทศที่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียง 
การรับและแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างกันเพื่อพัฒนาสถาบันเท่านั้น แต่เป็นการร่วมมือกัน 
เพื่อขยายความร่วมมือเพื่อทำประโยชน์ในด้านอื่น  ๆ เพ่ิมเติมด้วย เช่น โครงการความร่วมมือเพื่อ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม การส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศ การสร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศเพื่ออบรมพัฒนานักเคมีในภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งจนถึงในปี 
ปัจจุบัน (พ.ศ.2543) ก็ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการให้เอื้อต่อการดำเนินการด้าน 
ความเป็นนานาชาติมากขึ้นด้วย
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ตาราง ก : สรุปวิวัฒนาการของความเป็นนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะการพฒันาของจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั ความเปน็นาบาชาตทิีป่รากฏในแตล่ะระยะ*
1 2 3 4 5

ระยะทีห่นึง่ : (พ.ศ,2459-2478)
(ระยะที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับ 
บ[รณณาบัตร)

ง / ง /

ระยะทีส่อง ะ (พ.ศ.2479-2504)
(ระยะที่มีการขยายการเรียนการสอนในระดับ 
ปริญญาตรี)

ง / งย์ ง /

ระยะทีส่าม : (พ.ศ.2502-2508)
(ระยะที่มีการพัฒนาการศึกษาค้นคว้าระดับ 
บัณฑิตศึกษา)

ง^ ง /

ระยะทีท่ี ่ : (พ.ศ.2510-2524)
(ระยะของการพัฒนามาตรฐานการศึกษาที่ 
เน้นด้านการศึกษาวิจัย)

ง / ง / ง /

ระยะทีห่า้ : (พ.ศ.2525-2543)
(ระยะของการพัฒนาดักยภาพและประสิทธิ 

ภาพในการมีส่วนร่วมกับนานาซาติ)
ง / ง / ง / ง /

หมายเหตุ : * ความเป็นนานาซาติทัง 5 ฃ้อนี้นำมาจากกรอบแนวคิดในการวิจัยซึ่งมีดังนี้
1 ) การมีกิจกรรมการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนานาประเทศ
2) การ!บหรือแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิต ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยระหว่าง่ทน
3) การรับหรือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือสนับสนุนทางการวิจัย วิชาการ หรือทางเทคนิค 

ระหว่างกัน
4) การรับหรือแลกเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนระหว่างกัน
5) การวางนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ร่วมกันเพี่อให้เกิดผลของการพัฒนาขึ้น
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